

๑. การที่ท่านรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยตัวเลขการขาดทุนของ อสมท และการกดดันให้เกิดการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่งผลด้านลบต่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ท่านทำไปเพื่ออะไรครับ และท่านจะรับผิดชอบความเสียหายนี้อย่างไร

๒. นอกเหนือจากความไม่พอใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจแล้ว ท่านรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เพื่อต้องการเข้าไปควบคุมทิศทางการเสนอข่าวและเนื้อหาของ อสมท ใช่หรือไม่ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) : ขอขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกครับ กระผม จักรภพ ขออนุญาตตอบคำถามเพิ่มเติมจากท่านผู้ยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสื่อภาครัฐในประเด็นต่าง ๆ ให้มันตรงประเด็นดังนี้ครับ

เรื่องแรกที่สุดนั้น กระผมไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้คัดเลือกให้เป็นบริษัทร่วมผลิตในการปรับปรุงรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวในช่วง ๙ ชั่วโมงครั้งแรก ซึ่งเป็นเนื้อหาเพียง ๑ ใน ๓ ของการปรับผังรายการช่อง ๑๑ ทั้งหมดเท่านั้นกระผมไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ก็คงพูดเพียงประโยคเดียวพอ

๑๐๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๔๖/๑

ประการที่สอง ก็คือ บริษัทนี้ไม่ใช่มาทำงานแทนคนช่อง ๑๑ ไม่ใช่มาทำงานแทนคนกรมประชาสัมพันธ์ ไม่มีการนำคนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างออกจากราชการเลยแม้แต่คนเดียว มีแต่การนำมืออาชีพที่เข้าไปทำงานร่วมกับคนกรมประชาสัมพันธ์ และในเงื่อนไขนั้นกระผมเองไม่ได้เป็นคนทำ แต่ทราบจากท่านรักษาการอธิบดีว่ามีแต่เงื่อนไขที่บอกว่าบริษัทดังกล่าวหรือบริษัทใด ๆ ก็ตามในอนาคตที่จะเข้ามาช่วยจัดทำเนื้อหารายการให้เอ็นบีทีนั้นจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์อย่างไร เช่น ในเรื่องของสวัสดิการ ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ที่เขามีมาก ถ้ามว่าบริษัทนี้เก่งอย่างไร ความจริงต้องถามกรมประชาสัมพันธ์เพราะเป็นผู้คัดเลือก แต่กระผมสอบถามเขาแทนท่านมาแล้ว เลยกราบเรียนผ่านท่านประธานไปว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวมีส่วนใหญ่ในนั้นมีประสบการณ์ในการบริหารสถานีโทรทัศน์มาแล้วทั้งช่อง ซึ่งในเมืองไทยนั้นหาผู้ที่มีประสบการณ์แบบนี้ค่อนข้างยาก ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าคนอื่น แต่ว่ามีความสามารถในการมองภาพกว้างภาพรวมมากกว่าอีกหลายกลุ่มซึ่งอาจจะเก่งมากกว่าหรือเก่งเท่า แต่ไม่มีประสบการณ์เท่า เพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการบริหารช่องเป็นเรื่องที่สำคัญ ท่านประธานที่เคารพครับ แนวความคิดเรื่องการปรับปรุงช่อง ๑๑ กระผมขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิกใช้คำภาษาอังกฤษหนึ่งคำ เขาใช้คำว่า รีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) คือหมายถึงว่าคุณค่าในใจที่เวลาดูจอช่อง ๑๑ เดิม มันควรจะเปลี่ยนไปเมื่อดูช่อง ๑๑ ใหม่ ซึ่งเป็นการวัดทางจิตใจ วัดทางนามธรรม แต่มันก็มีผลตอบสนองในทางการดำเนินการในเชิงรายได้รายจ่ายในอนาคตเช่นกันถึงแม้จะไม่ใช่เป็นช่องธุรกิจก็ตาม เพราะฉะนั้นการที่จะปรับปรุงใด ๆ ในระดับนั้นผมเชื่อว่ากรมเขาจะต้องได้คนที่มีความสามารถ ได้คนที่มีประสบการณ์ ได้คนที่ไม่มาลองผิดลองถูก ไม่อยากได้มือสมัครเล่น ที่จู้ ๆ ก็ได้สถานีโทรทัศน์ไปบริหารทั้งสถานีเหมือนสามล้อถูกหวย กระผมอยากจะเห็นมืออาชีพเข้ามาบริหารงานในเรื่องนี้และรับผิดชอบต่อทุกบาททุกสตางค์ที่เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปเป็นงบประมาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ที่บัดนี้มีชื่อว่า เอ็นบีที

ส่วนเรื่องที่ท่านบอกว่า ต่อไปส่วนภูมิภาคบ่นกันว่าจะไม่ได้แสดงความ
ความสามารถแล้วไม่เป็นความจริงครับ ท่านพูดเร็วไปนิดหนึ่ง ถ้าท่านไปพูด
๑๑ กรกฎาคม เราจะได้คลี่ฝังมาด้วยกัน แนวทางที่จะเป็นไปในตอนนี้ก็คือมันจะมีรายการ
ช่วงหนึ่ง แต่กระผมยังบอกไม่ได้ว่ามันจะกี่ชั่วโมง เพราะต้องคุยกับคนในกรมและคน
ในสถานีเขา เขาเป็นตัวหลัก กระผมเป็นตัวสนับสนุนว่าจะเป็นการให้เวลากับทางส่วน
ภูมิภาคในการทำรายการที่เป็นความสนใจของเขา กระผมไปพูดในหลายที่กราบเรียน
ผ่านท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกที่สงสัยเรื่องนี้ว่ากระผมก็เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
ก็ตั้งคำถามตัวเองในใจมาตลอดว่า ทำไมทั้งประเทศต้องดูรายการโทรทัศน์เดียวกันหมด
ทำไมคนสุราษฎร์ธานีต้องรับรู้ถึงปัญหาโรคติดที่สืลมด้วย ทำไมคนเชียงใหม่ต้องมาสนใจ
ว่าตอนนี้ทางด่วนกรุงเทพมหานครมันติดขัดแค่ไหน ในห้วงเวลานั้นเองครับที่จะมี
การตัดภาพสัญญาณไปสู่ภูมิภาค เขาได้แสดงความสามารถแน่ครับ ก็ขอบคุณท่าน
ที่แสดงความกังวลผ่านท่านประธานมา

ส่วนเรื่องของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กระผมต้องกราบเรียนว่า
กระผมไม่ได้เป็นผู้ให้เงื่อนไขเรื่องเดือนเมษายน พฤษภาคม นั้นเป็นการตอบคำถาม
สื่อมวลชนว่าเรื่องนี้มันจะมีเวลาสักเท่าไร กระผมก็เลยอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจ
ของกระผม แต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เขาจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีประมาณเดือนนั้น เพราะฉะนั้นกระผม
เข้าใจว่าถ้าหากเรื่องที่ผมจุดขึ้นมาในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง คือเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนที่ไปถือหุ้นใหญ่ใน อสมท เป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ เขาก็คงใช้เวลานั้น
ในการอภิปรายและในการถกเถียงกันเรื่องนี้ กระผมไม่ได้ไปชี้หน้า กระผมไม่ได้ไปบอก
กระผมเพียงแต่บอกเงื่อนไขว่าเมษายน พฤษภาคมนั้นเขาจะมีการประชุมสามัญ
ประจำปีกันเท่านั้น ส่วนเขาจะอย่างไรนั้นกระผมไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ได้ แล้วถ้าถามว่า
กระผมไปสร้างความเสียหายหรือไม่ ต้องตอบท่านสมาชิกผ่านท่านประธานไปอย่างนี้ครับ

ต้องอย่าลืมนำรัฐบาลเองที่ได้รับฉันทานุมัติ ได้รับฉันทะจากพี่น้องประชาชนมาเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านประธานครับ และผู้ถือหุ้นคนนี่คือถือแทนพี่น้องประชาชน ไม่มีสิทธิป่นหรืออย่างไร ไม่มีสิทธิชี้ปัญหาที่มันเริ่มต้นว่ามันมีจุดบกพร่องที่มันอาจจะลามปามไปสู่ปัญหาใหญ่มากขึ้น หรือว่ามีคนใดคนหนึ่งในประเทศนี้ต้องการจะเห็นปัญหาเหมือนกับบริษัทเอ็นรอน (Enron) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอ้างความเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปิดการขาดทุนเข้าไว้ได้พอมเป็นปีหลายปีต่อเนื่องกัน จนในที่สุดบริษัทพลังงานอันดับ ๗ ของโลกก็ล่มสลายลง กระผมไม่ได้ไปเปรียบเทียบ อสมท กับบริษัทเอ็นรอนนะครับ มูลค่ามันต่างกันเยอะ แต่กระผมไม่อยากจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดียวกันที่ว่าเห็นปัญหาแล้วไม่พูด รอจนมีปัญหาไปก่อนเพราะรัฐมนตรีจะปกป้องตนเอง กลัวจะโดนครหานินทา กระผมทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการชี้ปัญหา กระผมขอเรียนว่าเป็นการชี้ในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งเขาก็สามารถทำได้โดยกลไกที่มีอยู่ ไม่ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือครับ แต่ว่าการดำเนินการใด ๆ นั้นไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องทำร่วมกันในที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระผมจะรับผิดชอบอย่างไรนั้น กระผมก็จะรับผิดชอบต่อไปในแนวทางที่กระผมได้เริ่มต้นไว้ นั่นก็คือว่า เมื่อชี้ปัญหาแล้ว กระผมต้องติดตามปัญหาต่อ แต่จะดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผลการประชุม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กระผมขอกราบเรียนท่านนี้ครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านอภิชาตครับ

นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐี (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม อภิชาต ศักดิ์เศรษฐี ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงความเป็นหุ้นส่วนในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่ง แต่ท่านรัฐมนตรีต้องเข้าใจด้วยว่าท่านมีฐานะเป็นอะไร คนที่จะมาเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงถึงผลการดำเนินงานใน อสมท เขามีคณะกรรมการมีบอร์ดของเขาอยู่แล้วนั่นเป็นหน้าที่ แต่การที่ท่านไปบอกไปพูดเสียเองโดยที่ให้ความจริงกับสาธารณชนโดยไม่ครบถ้วนด้วยนี่จึงเป็นอันตราย และผลเสียหาย

ที่เกิดขึ้นท่านก็ยังไม่ตอบว่าท่านจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างไร ท่านได้พูดถึงเรื่องหลักความสมดุลในการเสนอข่าว เสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ วันนี้ผมเห็นด้วยครับ ถ้าท่านจะทำเรื่องความสมดุลให้เป็นจริง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุหรือสื่อมวลชนทุกแห่งต้องยึดสิ่งนี้ ความถูกต้องครบถ้วนเป็นกลาง เป็นธรรม นี่เป็นคัมภีร์สำหรับคนประกอบวิชาชีพนี้ไปปิดพลิ้วไม่ได้ แต่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ หรือจะเป็นเอ็นบีทีในอนาคตของท่านจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า วันนี้มีรายการสนทนาประสาสมัครครับ พูดอยู่ข้างเดียว นั่นเป็นความจริงข้างเดียว แล้วก็ไม่มีโอกาสให้บุคคลอื่นได้ตอบโต้ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอขอเวลาที่จะให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนช่อง ๑๑ จะจัดความสมดุลตรงนี้ได้หรือไม่ครับ

ท่านประธานที่เคารพครับ คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากก็คือว่า ทั้งการเข้าไปปรับผังรายการช่อง ๑๑ การยึดคืนคลื่นวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งการเข้าไปกดดันต่อตัวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ท่านทราบหรือไม่ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่เกินอำนาจหน้าที่ของท่านและอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถ้าท่านทราบแล้วท่านจะทำอย่างไรครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม จักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขออนุญาตใช้สิทธิในการตอบอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านครับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านได้ยกขึ้นมาหลายประเด็นนั้น กระผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า การปรับปรุงนั้นมันยังไม่สิ้นสุด ถ้าหากท่านดูปฏิทินเพียงแค่เดือนเศษ ๆ เท่านั้นที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามารับช่วงในการบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว เพราะรัฐบาลทุกชุดก็ชั่วคราวทั้งนั้น เพียงแต่กระผมจะต้องบอกว่าท่านกรุณาไปดูอีกสักนิดหนึ่งครับว่า ผลของการปรับปรุงนั้นมันจะถูกใจท่านซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดและคิดในนามของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากทั่วประเทศหรือไม่ ----- - ๔๘/๑

ในส่วนของการสร้างสมดุลข้อมูลข่าวสารนั้นกระผมต้องขอกราบเรียนโดยไม่ใช้เวลามากจนเกินไปว่า มันไม่ใช่เฉพาะในเชิงคุณภาพว่าคนนี้มีรายการนี้ คนนั้นมีรายการนั้นแล้วมันจะสมดุล แต่ต้องมีในเรื่องของปริมาณว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ไกลหรือแม้แต่ในพื้นที่ใกล้ แต่โดนกำบังด้วยตึกบ้าง ด้วยสิ่งกีดขวางในการสื่อสารบ้าง เขาได้รับอรรถรส ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสมดุลด้วย เหล่านี้กระผมถือว่าเป็นความรับผิดชอบตามนโยบายข้อ ๘.๓ ที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น ส่วนเรื่องของรายการโทรทัศน์นั้นเป็นเรื่องปลายเหตุมากเรื่องเล็กมากครับ ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปว่าเรื่องนี้กระผมจะได้พิจารณาดูให้แน่นอนครับ นายกรัฐมนตรีมีรายการสนทนาประสาสมัคร ขณะนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยทีมงานของท่านก็ได้กรุณาเสนอเรื่องขึ้นมาว่าอยากจะได้รายการในรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน ผมยังไม่ได้เห็นชื่อรายการ แต่ประเด็นก็คือว่าจะต้องนำเอารายการตรงนี้มาพิจารณารวมกับการจัดรายการทั้งหมดลงผังรายการของสถานีใหม่ กระผมเชื่อว่านักประชาธิปไตยอย่างท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องการได้อภิสิทธิ์ในการได้จัดก่อนคนอื่น เพราะฉะนั้นในการจัดผังรายการที่จะลงสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที กระผมจะพิจารณาให้เป็นพิเศษครับ มีสนทนาประสาสมัคร ผมไม่ทราบว่าทางนี้จะอะไร อภิสิทธิ์วันละนิดจิตแจ่มใสอะไรได้ทั้งนั้น กระผมจะดูให้ว่าในการจัดรายการต่าง ๆ เหล่านี้จะได้ทำให้เกิดสมดุลของข้อมูลข่าวสารในเชิงคุณภาพที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเอาไปใช้ขบคิดพิจารณาในการประเมินผลการทำงานของนักการเมืองเพื่อประเทศชาติหรือไม่ กระผมขอเรียนชี้แจงเท่านี้ ขอขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับผู้นำชุมชนและราษฎรจากตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี
เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธาน
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ บังเอิญ
ท่านรัฐมนตรีพาดพิงมานิดหน่อยนะครับ ผมไม่ขัดข้องเป็นอำนาจของท่านที่จะพิจารณา
แต่กราบเรียนว่า ที่กระผมทำไปไม่ใช่ประสงค์จะได้สิทธิพิเศษส่วนตัว ต้องการสร้าง

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดั่งงามของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความสมดุลงจริง ๆ ผมเห็นท่านรัฐมนตรีไม่ดั่งเลยที่บอกทบทวนรายการทั้งหมด แต่ถูกถามว่าทบทวนรายการ ท่านนายกรัฐมนตรีพบประชาชนใหม่ ท่านบอกว่าไม่ต้องทบทวน ผมก็ไม่มีความรู้สึกจะต้องใช้สิทธิพิเศษอะไรหรอกครับ แต่ว่าท่านรัฐมนตรีใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีได้ระยะเวลาแทบไม่ต้องคิดเลยก็น่าจะพิจารณาเรื่องของผมได้เร็วอย่าทำอะไรสิ่ง ๆ กลาง ๆ ท่านครับ จะเอาอะไรก็เอาตอบมา แล้วก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานแทนคนในสภาทั้งหมด บังเอิญท่านพูดว่าจริง ๆ งานของฝ่ายนิติบัญญัติสำคัญเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์ ทราบว่าในการปรับผังรายการของท่านลดเวลาแทบจะเรียกว่ารายการเดียวที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่คืออมองรัฐสภา ท่านไปลดจาก ๑ ชั่วโมงเหลือ ๒๕ นาที ก็อยากจะกราบเรียนว่าท่านประธานเองก็คงจะต้องทำหน้าที่แทนพวกเราในการที่จะทวงว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนน้อยอยู่แล้ว จะลดเวลาตรงนี้ไปทำไม จะสอดคล้องกับการสนับสนุนประชาธิปไตยที่ท่านแสดงตัวว่าท่านเป็นผู้เรียกร้องจริงหรือไม่ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เรื่องนี้ผมทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้ว เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จริง ๆ แล้วหลังจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผมไม่อยากจะลุกขึ้นมาแล้ว แต่เผอิญว่ามีข้อเท็จจริงที่ขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

ประการแรกก็คือว่า เรื่องของโทรทัศน์รัฐสภาเป็นเรื่องสำคัญจริงครับ รายการอมองรัฐสภานั้นได้ถูกนำมาลดเวลาด้วยความเข้าใจผิดกัน เนื่องจากว่ารายการข่าวใหม่ไปเบียดพื้นที่ กระผมได้แนะนำไปให้คณะกรรมการของกรมประชาสัมพันธ์ได้ดูว่าจะมีโอกาสเพิ่มเวลานั้นได้หรือไม่อยู่ นี่คืออมองรัฐสภานะครับ กราบเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผ่านท่านประธาน

และประการที่ ๒ ก็คือจากที่ท่านผู้ทำหน้าที่ประธานในขณะนี้ท่านได้กรุณาชี้แจงกับท่านสมาชิกว่า ได้มีหนังสือมาถึงกระผมแล้ว กระผมอยากจะขอกราบเรียนว่า ขณะนี้

๑๐๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๔๘/๓

ทางรัฐบาลในส่วนที่กระผมรับผิดชอบจะหาทางที่จะทำให้รัฐสภานั้นมีสถานีโทรทัศน์ที่กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ ขณะนี้ท่านมีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็นบีที ๑๕ อยู่แล้ว แต่ว่าก็ออกในที่แคบ เพราะมีจาน มีเซต ดริอป บ็อก (Set drop box) กั้นอยู่ไม่ก็บ้าน กระผมจะหาทางทำให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปครับ

- ๔๙/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขออนุญาตยืนยันนะครับ เพราะท่านรัฐมนตรีได้ส่งซิกแนล (signal) มาถึงผมแล้วเหมือนกัน
กรณีเรื่องนี้ะครับ ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับ มีผู้เข้ามาประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านสาทิตย์มีอะไรครับ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ได้จะเสนออะไร แต่ว่าจะขอ
หารือท่านประธานนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าเราจะสามารถดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า
ก็คือเรื่องของวาระที่ ๗ ซึ่งมี ๒ เรื่องด้วยกัน ก็คือวาระเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสามัญ
ประจำสภากับการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะยกร่างประมวลจริยธรรม ซึ่งขณะนี้บรรจุ
ระเบียบวาระไปแล้ว ก็บังเอิญว่าเรื่องนี้เรายังไม่ได้ดำเนินการมา เรื่องคณะกรรมการสามัญ
ก็หลายสัปดาห์แล้ว แล้วเรื่องของคณะกรรมการที่ไปยกร่างประมวลจริยธรรมของสภา
ซึ่งจำเป็นมากและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับบรรจุมา ๒ สัปดาห์แล้วยังไม่ได้
ดำเนินการก็หารือไว้เผื่อว่าจบจากเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วก็จะน้อยจะมากนี้ตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมไปเขาจะได้ทำงาน
ส่วนคณะกรรมการสามัญนี้ก็ล่วงเวลามาพอสมควรแล้วก็น่าจะมีข้อยุติกันนะครับ ก็เรียน
หรือฝากท่านประธานเอาไว้เพื่อที่จะได้ประสานทุกฝ่ายในสัปดาห์หน้าครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ผมขอไปที่ยุติต่อไปเลยนะครับ จากที่พิจารณาค้างไว้คราวที่แล้ว ยุติเรื่องขอให้
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ภูมิภาค ได้พิจารณาร่วมกัน ซึ่งได้เลื่อนจากการพิจารณาต่อจากเมื่อวาน เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยครับ ท่านพี่ยศเชิญครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ยศ ราชิมมูลา (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ยศ ราชิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้กระผมได้ทำหน้าที่ในวันนี้ อันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานและมีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้ง ๒ ฝ่าย ทางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายไปหลายท่านแล้ว สำหรับในส่วนของกระผมในวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการ และเสนอแนะทางรัฐบาล ท่านประธานที่เคารพ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีความรุนแรงนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้อย่างไร หลายท่านได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในส่วนของกระผมก็เช่นเดียวกัน บางครั้งสิ่งที่กระผมจะนำเสนอในวันนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือบางท่านอาจจะทราบมาแล้วเป็นบางส่วน นั่นก็คือการพัฒนาการของขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้พัฒนามาถึงขั้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -----

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาของพี่น้องใน ๓ จังหวัด ณ วันนี้ เป็นปัญหาของคนไทยและประเทศไทยทั้งประเทศ ถ้าเรายอมรับว่าดินแดนส่วนนั้นเป็นประเทศไทย มันเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ต้องให้ความสนใจ ต้องให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการแนวความคิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในอดีตนั้นอยู่เฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม เฉพาะคนบางคนเท่านั้นเอง แต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนบทบาทจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกหลาย ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ อันนี้เป็นสิ่งที่กระผมวิตกกังวลว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจและไม่ให้ความสำคัญ ในระยะหลัง ๆ เราได้ยินมีผู้ที่รับผิดชอบด้วยการแก้ไขปัญหบางท่านว่าจะมีการเจรจาใหม่ หรือจะมีการพูดคุยกันใหม่ ประเด็นตรงนี้อะดมองข้ามนะครับ สิ่งเหล่านี้มันมีการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนานั้นมันมีสาเหตุอยู่หลายประการ จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่ง นับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหร่าน ปี ค.ศ. ๑๙๗๘-๑๙๗๙ แม้ว่าประเทศอิหร่านจะเป็นประเทศมุสลิม นับถือนิกายชีอะห์ แต่ในสายตาของบรรดาปัญญาชนมุสลิมจากทุกมุมโลกได้มองตรงกันว่าอิหม่ามโคไมนี ในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศอิหร่านนำไปสู่การปฏิวัติอิสลามขึ้นมาในปีที่กระผมได้กล่าวไว้แล้วนั้น กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในกลุ่มปัญญาชนมุสลิมว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญต่อกรกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกจนกลายเป็นหรือมีอิทธิพลต่อบรรดาปัญญาชนมุสลิมจากทุกมุมโลก ประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันคงไม่พ้นจากกระแสแนวความคิดอันนั้น

เหตุผลที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๑๑ กันยายน ปี ๒๐๐๑ ที่หลาย ๆ คนคิดไม่ถึงว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใจกลางหัวใจของชาวอเมริกันก็คือ การถล่มตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งของการเมือง นำมาสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ต้องให้ความสำคัญครับ เพราะว่าการพัฒนาการแนวความคิดแบ่งแยกดินแดนจากอดีตมาจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่ผมกล่าวไปแล้ว อันเกิดมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในสมัย ฯพณฯ สฤษดิ์ ธนะรัชต์

๑๑๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๕๐/๒

ขออภัยที่เอ่ยนามตรงนี้ ได้รับรายงานจากอดีตนายอำเภอคนหนึ่งจากอำเภอสุโขทัย
เขียนรายงานถึงนายกรัฐมนตรีสฤษดิ์ ธีระรัชต์ ว่าสถาบันการศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งช่องสุ่ม
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ทำให้รัฐบาลของ ฯพณฯ สฤษดิ์ ธีระรัชต์ ได้ดำเนินนโยบาย
ที่จะจัดระเบียบสถาบันปอเนาะ โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการปฏิรูปสถาบัน
ปอเนาะ ให้บรรดาปอเนาะทั้งหลายจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสะดวกในการ
ที่จะกำกับดูแลและจะให้เงินสนับสนุน เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ ผมจำได้ครับในการศึกษาวิจัย
ของผมในระดับปริญญาเอก ผมได้ค้นพบข้อมูลว่าปี ๒๕๐๐ สถาบันปอเนาะในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลามีสองหมื่น ๕๕๐ โรง หลังจาก
รัฐบาลสฤษดิ์ ธีระรัชต์ ได้ดำเนินนโยบายในเชิงบังคับให้สถาบันปอเนาะจดทะเบียนกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้สถาบันปอเนาะจาก ๕๕๐ โรง ที่กระผมกล่าวไปแล้ว ๑๕๐ โรง
ประท้วงรัฐบาลด้วยการปิดไม่ดำเนินการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะ จาก ๑๕๐ โรง
มีปอเนาะหนึ่งไม่เพียงแต่ปิดตัวเองประท้วงรัฐบาลไม่สอนหนังสือ แต่ยังประกาศต่อสู้กับ
อำนาจรัฐ -----

๑๑๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๕๑/๑

ปอเนาะนี้อยู่ที่อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านที่นั่นเรียกว่า ปอเนาะปะโด โต๊ะครู ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอนในสถาบันปอเนาะนี้ชื่อ ฮัจญีฮาซัน อับดุลการิม บินฮาซัน ท่านได้ชักชวนลูกศิษย์ผู้สนับสนุนของท่านตัดสินใจเข้าป่า จับอาวุธเข้าป่าประกาศต่อสู้กับอำนาจรัฐ เพราะว่าท่านการิม บินฮาซัน มองว่ารัฐบาลเข้ามาทำร้ายในสถาบันของเขา อย่าลืมนะครับ ท่านผู้มีเกียรติในสภาแห่งนี้ทุกท่านนะครับว่า ปอเนาะนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว และจากข้อมูลที่กระผมได้ศึกษามาสถาบันการศึกษาปอเนาะนี้ได้ดำเนินมาไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยปี นับตั้งแต่ศาสนาอิสลามได้เข้ามาสู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีพ่อค้าวาณิชจากประเทศอาหรับเข้ามาสู่ในดินแดนปัตตานีก็ได้นำศาสนาอิสลามมาถ่ายทอดบริเวณนั้น ทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นจากนับถือศาสนาฮินดู พราหมณ์ พุทธ มาก่อนหันมานับถือศาสนาอิสลามได้สนใจในหลักการคำสอนของอิสลาม จึงมีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามขึ้นมา สถาบันการศึกษาปอเนาะจึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในตัวที่ถูกจำลองมาตั้งแต่อดีตกาลในสมัยท่านศาสดามูฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดาสุดท้ายของอิสลาม ได้ถือกำเนิดในยุคที่ศาสดามูฮัมมัดได้ดำรงชีวิตอยู่ในมักกะห์ และเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นเวลา ๑๓ ปี หลังจากนั้นท่านได้รับบัญชาการจากพระเจ้าให้มีารอพยพ หรือฮิจญ์เราะห์ในภาษาอาหรับไปสู่นครมาดีนะห์ เมื่อท่านไปสู่นครมาดีนะห์สิ่งแรกที่ท่านศาสดามูฮัมมัดได้ดำเนินการก็คือเป็นจริยวัตรของท่าน ในภาษาอาหรับเรียกว่า ซุนนะตุ้ลนบี ก็คือจริยวัตรของท่านศาสดา ก็คือการสร้างมัสยิด บรรดาผู้ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามทุกสารทิศในวันออกกลางที่ต้องการรับนับถือศาสนาอิสลาม โดยคำกล่าวปฏิญาณตนกับต่อหน้าท่านศาสดาก็ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่นครมาดีนะห์ ผู้คนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมาปลูกกระโจมหรือทำบ้านเล็ก ๆ รอบ ๆ มัสยิดที่ท่านศาสดาได้สร้าง ตรงนี้คือแบบจำลองของปอเนาะที่ถูกนำมาสู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการศึกษาของทั้งนักวิชาการในประเทศไทยทั้งตะวันตกยอมรับว่าสถาบันการศึกษาปอเนาะนั้นถือกำเนิดในดินแดนปัตตานีเป็นแห่งแรก จากจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจว่าสถาบันการศึกษาปอเนาะนั้นจึงกลายเป็นมรดกอันสำคัญของท่านแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๕๒/๑

เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ที่เขาเรียกว่าโต๊ะครูเจ้าของโรงเรียน โดยทั่วไปแล้วจะมีความรู้พื้นฐานของอิสลามทุก ๆ สถาบันปอเนาะ แต่โต๊ะครูหรือเจ้าของโรงเรียนจะมีความเชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับ ผู้ที่เข้ามาเรียนหรือมาศึกษาในสำนักของปอเนาะหรือสถาบันปอเนาะจะอยู่ปอเนาะนั้นสัก ๒ ปี ๓ ปี ไปเรียนสาขาวิชานี้ เมื่อคิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงพอแล้วอาจจะย้ายไปอยู่ในสถาบันปอเนาะอื่นอีกต่อไป เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิชาอื่น ๆ อันนี้แหละครับเป็นมรดกที่สำคัญในความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปสถาบันปอเนาะ นำไปสู่การแปรสภาพสถาบันการศึกษาปอเนาะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ ถึงปี ๒๕๑๒ ในเชิงเกมบังคับ ให้นำหลักสูตรภาษาไทยเข้าไปในสถาบันการศึกษาปอเนาะ ในระยะแรกก็ได้รับการต่อต้านจากเจ้าของโรงเรียน เพราะเจ้าของโรงเรียนหรือโต๊ะครูนั้นมีความรู้สึก ว่า สถาบันปอเนาะคือสถาบันทั้งศาสนาและสถาบันการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักศาสนาอิสลาม ผลิตคนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม และคุณธรรม อิสลามสร้างคนให้เป็นคนดี เมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งช่องสุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนโดยไม่ได้แยกว่าสถาบันปอเนาะไหนบ้าง อันนี้คือลักษณะของการเหวี่ยงแห จึงนำไปสู่ปฏิบัติการที่ไม่พอใจของบรรดาเจ้าของโรงเรียนหรือโต๊ะครู เมื่อโรงเรียนปอเนาะหรือสถาบันปอเนาะได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ต้องยอมรับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะฉะนั้นต้องนำวิชาสามัญเข้าไป ในระยะแรกยังอนุโลม ยังอนุญาตให้จดทะเบียนแล้วก็เรียกว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเรียนเฉพาะศาสนาอิสลามอย่างเดียว แต่ต่อมาก็มีการที่ผมกล่าวไว้แล้วเชิงบังคับให้เอาหลักสูตรภาษาไทยเข้าไป ในระยะแรก ๆ ก็ได้รับการต่อต้าน เพราะมีความรู้สึกว่าการนำวิชาอื่น ๆ เข้าไปสู่ในสถาบันศาสนาที่เขามีความเคยชินเฉพาะในเรื่องของศาสนาจะมองว่ามันเป็นการแทรกแซง และครูอาจารย์ที่เป็นสุภาพสตรีที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเข้าไปเป็นครูสอนภาษาไทยในสถาบันปอเนาะ ต้องขอร้องท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตรงนี้ด้วยนะครับ ท่านมุ่งกระโปรงสั้น ๆ ใส่เสื้อแขนสั้นเข้าไปในสถาบันศาสนา ในความรู้สึกของประชาชนตรงนั้นมองว่าไม่ให้เกียรติ เป็นการดูถูกดูแคลนจึงเกิดปฏิบัติการ บางสถาบันปอเนาะที่ยอมรับแปรสภาพ

๑๑๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๕๒/๒

ไปแล้วก็จะพูดคุยกับอาจารย์และครูที่เป็นสุภาพสตรีว่าท่านไม่ต้องมาสอนก็ได้ ถึงเวลาท่านมารับเงินเดือน เราจะเซ็นให้ อันนั้นคือในระยะแรก แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็เข้ารูปเข้ารอยแล้วในระยะแรก ๆ นั้นแน่นอนครับ เพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจ แต่การกล่าวหาใส่ร้ายมันยังไม่ได้หมด แม้อดีตผ่านไปหลายสิบปี มาถึงวันนี้เราก็จะเห็นรายงานจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จะกล่าวหาสถาบันปอเนาะ จริง ๆ ตรงนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ สถาบันปอเนาะอันใดที่แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและรับหลักสูตรสามัญเข้าไปแล้ว อันนี้กรุณาอย่าเรียกสถาบันปอเนาะอีกต่อไป เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่รับวิชาสามัญเข้าไปมีทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ หมดสภาพความเป็นสถาบันปอเนาะแล้ว จิตวิญญาณตรงนั้นมันหมดไปแล้ว เพราะเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่ว ๆ ไป อย่างเช่น คริสเตียน อัลสัสมัชัญ เพราะมีระบบการสอบเข้าไปเรียน มีระยะเวลาการกำหนดชั้นเรียน มีหลักสูตรชัดเจนซึ่งแตกต่างกับสถาบันปอเนาะเดิม มันขึ้นอยู่กับโต๊ะครูหรือเจ้าของโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดว่าคุณเรียนอยู่ชั้นไหน ๆ หลักสูตรนี้เขาจะพิจารณาอยู่ที่โต๊ะครูคนเดียวจะเป็นผู้ตัดสินและอีกข้อหนึ่ง ข้อสังเกตที่ ๒ ในสถาบันปอเนาะเดิมนั้นไม่มีคำว่า อูस्ताซ ครับ อูस्ताซ เป็นภาษาอาหรับ ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ โพรเฟสเซอร์ (Professor) ศาสตราจารย์ อันนี้เปิดดิชันนารี (Dictionary) ดูได้เลยนะครับ อูस्ताซ นี้ถ้าไปเปิดดิชันนารีอาหรับ-อิงลิช (Arab-English) ก็จะแปลว่า โพรเฟสเซอร์ เป็นศาสตราจารย์คนที่สอน จะมีเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม -----

๑๑๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จกณอม ๕๓/๑

เพราะฉะนั้นเวลาข่าวที่ออกไปมักจะสร้างความสับสน มักจะสร้างความไม่พอใจ ไม่สบายใจแก่บรรดาโต๊ะครูซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนและเจ้าของสถาบันปอเนาะ และปอเนาะมี ๒ อย่างครับ ปอเนาะที่เป็นวากัฟ ก็คือการบริจาคโดยประชาชน ช่วยกันสร้างขึ้นมา อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นที่ดินของโต๊ะครูแล้วผู้มีความรู้ และชาวบ้าน ช่วยมาสร้างอาคารสำหรับลูกหลานที่เขาจะมาเรียน อันนี้ต้องแยกให้ชัดเจน เวลาข่าว ที่ออกมามักจะมองว่า โรงเรียนปอเนาะ ซึ่งคำว่า โรงเรียนปอเนาะ มันก็ผิดแล้ว ต้องเรียก สถาบันปอเนาะ ตรงนี้อาจจะให้ทางท่านประธานฝากไปยังผู้ที่มีส่วนในการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแยกแยะประเด็นให้ชัดเจน ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ความรุนแรง มักจะโยนว่าสถาบันปอเนาะ โรงเรียนปอเนาะ อยู่เบื้องหลังก่อความวุ่นวาย เป็นแนวร่วมขบวนการแยกดินแดน ผมไม่ได้รับประกันว่าทุกสถาบันปอเนาะจะบริสุทธิ์ ทั้งหมด มันแน่นอนครับสถาบันปอเนาะดั้งเดิมที่มีเหลืออยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ปัจจุบันนี้คงไม่เกินประมาณ ๕๐-๖๐ สถาบันเท่านั้นเอง นอกนั้นได้แปรสภาพเป็น โรงเรียนเอกชนเกือบทั้งหมดแล้ว และได้รับข้อเสนอของทางกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปในลักษณะของ ๑๕ (๑) (๒) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยค่านวนนักศึกษา และนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นรัฐบาลจะให้รายหัว สมมุตินักศึกษาหรือนักเรียนที่เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี ๑๐๐ คน รัฐบาลก็จะสนับสนุนเป็นรายหัว หัวละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในขณะที่เดียวกันบรรดาครู อาจารย์ที่สอนในวิชาสามัญที่มีวุฒิมระดับปริญญาตรีก็จะจ้างตามอัตราวุฒิปริญญาตรี โดยการสนับสนุนของรัฐบาล อันนี้จะแยกแยะความเข้าใจที่สับสนมาตั้งนานแล้ว ในวงการของเราในประเทศไทย โดยเฉพาะการพาดพิงพูดถึงสถาบันปอเนาะกับ โรงเรียนเอกชน เราสับสน อันไหนที่ไม่มีการเรียนวิชาสามัญ สอนศาสนาอิสลาม อย่างเดียว อันนั้นเราเรียกว่าสถาบันปอเนาะ ส่วนปอเนาะเดิมที่แปรสภาพเป็น โรงเรียนเอกชนกรุณาเรียกว่า โรงเรียนเอกชน และในโรงเรียนเอกชนนั้นมีทั้งอุสตาซ มีทั้งครูที่สอนภาษามลายู และมีการสอนภาษาไทยวิชาสังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป อันนี้อ่าไปสับสน ที่นี้อันสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาหรือสถาบันปอเนาะ

๑๑๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทวีป)

จงถนอม ๕๓/๒

ในยุคนั้นทำให้บรรดาคนที่ศึกษาในสถาบันปอเนาะมีความไม่สบายใจว่าเสรีภาพในการศึกษาในอดีตที่เขาเคยมีอยู่ เขาก็ตัดสินใจเดินทางไปสู่ประเทศมุสลิมหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลาง ในเอเชียใต้ จะเป็นปากีสถาน ในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บุคคลเหล่านี้ในยุคแรกเดินทางไปแสวงหาความรู้ด้านศาสนาเป็นส่วนใหญ่ การที่ทางราชการได้ระแวงกลุ่มบุคคลที่ศึกษาอยู่ในสถาบันปอเนาะ ยังไม่ได้จับแค่นั้น เมื่อเขาเดินทางไปสู่ดินแดนที่ผมกล่าวไปแล้ว ยังติดตามในลักษณะของการเช็คว่าบุคคลนี้ไปเรียนประเทศไหนอย่างไร ก็จะลงชื่อไว้ในบัญชีดำ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐจะต้องไปตรวจสอบในอดีตตรงนั้น เมื่อเขาไปเรียนแล้วเราทราบว่าเขาเดินทางไปเรียน แต่เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านประธานที่เคารพ เราไม่เคยติดตามเลยว่าคนเหล่านี้เมื่อจบแล้วเขาไปไหน เราไม่เคยสนใจเลยนะครับ แต่ผมก็ดีใจในระยะหลัง ๆ ทางรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้ให้ความสำคัญตรงนี้ได้ส่งตัวแทนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บางกรรมาธิการวุฒิสภาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่อยู่ในประเทศตะวันออกกลาง ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในปากีสถานในระยะไม่กี่ปีนี่เอง เมื่อเขาไปเรียนจบแล้ว เขาไม่กล้ากลับมาท่านประธานครับ เพราะอะไรครับ เพราะข่าวที่ปล่อยไป ข้อเท็จจริงนั้นผมไม่กล้ายืนยันว่าคุณเหล่านี้กลายเป็นแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน ๒. เมื่อสำเร็จการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่ผมกล่าวไปแล้ว ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ไม่ยอมรับวุฒิการศึกษาของเขา -----

นี่คือประเด็นสำคัญ เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาแล้วเขาไม่กลัวกลับมา เขาไปไหนครับ เขาก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรา บางคนก็คิดจะก้าวหน้าอาจจะแสวงหาอาชีพที่เหนือกว่าอาจจะเดินทางไปสู่ประเทศยุโรป ประเทศอเมริกา ถ้าผมจะกล่าวตอนนี้คือประเทศเยอรมนี ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นศูนย์กลางของปัญญาชนมุสลิมที่เขาสำเร็จการศึกษาจากดินแดนตะวันออกกลางจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันนี้หลังจากสิ่งที่กระผมได้กล่าวไปแล้วว่าอิทธิพลของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๑ กันยายนนั้นเป็นการกระตุ้นบรรดาปัญญาชนที่มาจากดินแดนส่วนนั้นที่อยู่ในยุโรปได้จัดตั้งสมาคม ผมขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งผมมีเอกสารนะครับ เว็บไซต์ (Web site) ก็มีอยู่ในนี้ ผมจะแสดงให้ท่านประธานได้เห็นภาพบางภาพนะครับ กิจกรรมของนักศึกษาปัตตานีเขาตั้งกลุ่มว่า สมาคมนักศึกษาปฏิวัติรัฐปัตตานี อยู่ในสวีเดน อยู่ในเยอรมัน อยู่ในอเมริกา กลาง ตะวันออกกลาง นี่ครับภาพกิจกรรมหลายภาพอยู่ในนี้ การตั้ง การแสดงวัฒนธรรมของปัตตานี อันนี้เป็นจุดสำคัญเราอย่ามองข้าม การที่เราจะแก้ไข ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะในประเทศ แต่ถ้าเราไม่สามารถที่ไปพูดคุยกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมันเป็นมันสมองของประชาชนในพื้นที่ตรงนั้น เราอย่าไปมองเพียงประเทศ ข้ามแม่น้ำสุโข-ลก ข้ามด่านสะเดาเข้าไป ข้ามด่านจันทโหลนของจังหวัดสตูล มันกระจายไปอยู่ในยุโรปเป็นหลัก จากข้อมูลที่กระผมได้ศึกษามากกลุ่มสมาคมนักศึกษาปฏิวัติปัตตานีที่อยู่ในสวีเดนเสียงของเขาแม้จะพูดเบาแต่ก็ดังในกลุ่มขององค์กรมุสลิมโลก ส่วนที่เยอรมนีที่อยู่ในมิวนิกและฮัมบวร์ก ตรงนั้นเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญที่เขาทำกิจการโรงแรม กิจการอะไร อันนี้เปิดเผยนะครับ เว็บไซต์เราสามารถดูได้ แต่เสียดายวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อยู่ ณ ตรงนี้ ที่ท่านได้พูดว่าท่านเคยลี้ภัยไปอยู่ที่เดนมาร์ก ท่านอาจจะเคยพูดคุยกับคนไทยและเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านก็พูดว่ามีคนไทยจากสวีเดนติดต่อขอเจรจากับท่าน ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นประเด็นที่เราถกเถียงกันในประเทศไทยหลาย ๆ รัฐบาลว่าเราจะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไร ทุกครั้งที่มีความรุนแรงก็จะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะไป

๑๒๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๕๔/๒

เจรจาหรือจะไปพูดคุย ในความเห็นส่วนตัวของกระผมในฐานะที่เกิดในแผ่นดินไทย เป็นคนไทย รักชาติบ้านเมือง ไม่ต่างกับคนไทยอื่น ๆ เราต้องทำความเข้าใจกับขบวนการต่าง ๆ ที่มีอยู่ และต้องยอมรับความจริงความมีอยู่ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน และจะต้องยอมรับความจริงความมีอยู่ของราชอาณาจักรมลายูปัตตานีในอดีต ก่อนหน้านั้นเราจะเรียกราชอาณาจักรลังกาสุกะ ท่านประธานที่เคารพ ถ้าท่านประธานยอมรับและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ยอมรับความจริงว่าการมีอยู่ของอาณาจักรล้านนาในอดีตมันไม่ได้แตกต่างอะไรครับ การมีอยู่ของอาณาจักรลังกาสุกะต่อมาพัฒนาเป็นอาณาจักรมลายูปัตตานีดารุสซาลาม เช่นเดียวกันทำไมเมื่อเราพูดถึงอาณาจักรมลายูปัตตานีหลายคนในประเทศค่อนข้างจะเซนซิทีฟ (Sensitive) อ่อนไหว ในขณะที่เดียวกันเมื่อเราพูดถึงอาณาจักรล้านนาเราก็ไม่ได้มีอะไร อันนี้ละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านประธานที่เคารพตรงนี้เราต้องมาร่วมกันคิดแก้ปัญหาของบ้านเมืองเราจะเดินกันอย่างไร -----

๑๒๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๕๕/๑

ขบวนการต่าง ๆ ที่มีการพัฒนามาสู่การแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบันนี้มันอยู่ในกลุ่มปัญญาชน และจากสถานการณ์ความรุนแรงในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๗ มาถึงปัจจุบันนี้ ท่านประธานครับ น่าเป็นห่วงครับ ปัญญาชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาไม่เพียงเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาในส่วนกลางที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความโน้มเอียงสนับสนุนกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนมากขึ้น แม้โฆษกของกองทัพบกจะแถลงมาเกือบทุกวันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ลดลง ลดลงหมายความว่า การเผาโรงเรียนไม่มาก การยิงตรงนั้นตรงนี้น้อยลง แต่อย่าลืมนะครับสด ๆ ร้อน ๆ ที่ผ่านมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการระเบิดที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี ไฮเต็ล (CS Pattani Hotel) นั้น มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ผมไม่ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนกระทำ แต่อย่างน้อยที่สุดการระเบิดที่โรงแรมซีเอส ปัตตานีนั้น หลายท่านที่เคยสัมผัสที่นั่น ได้ลงในพื้นที่จะยอมรับว่ามีพื้นที่แห่งเดียวที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้คนที่จะไปนั่งดื่มน้ำชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้าไปที่พัก นับตั้งแต่ความรุนแรงปี ๒๕๔๔ มาถึงปัจจุบันนี้ ใครเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส ไปสุโขทัย-ลก ทุกท่านกลับมาอนที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี ใครไปจังหวัดยะลาก็ต้องกลับมาอนที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี แม้กระทั่งพระบรมวงศานุวงศ์บางครั้งก็เสด็จไปก็เข้าพำนักอยู่ที่โรงแรมซีเอส เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทุกคนมองว่าไม่มีตรงไหนแล้ว ใน ๓ จังหวัดที่มีความปลอดภัย นี่คือการเจ็บปวด ขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ยังสู้ต่อไป แต่น่าเสียดายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเข้าไปนิดหนึ่ง เมื่อระเบิดเสร็จแล้วท่านน่าจะบินไปวันรุ่งขึ้นเลย อย่างน้อยขวัญและกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องนักธุรกิจในพื้นที่จะดีขึ้น เร็วขึ้น อันนี้เป็นสิทธิของท่าน ท่านก็บอกว่าจะไปไม่ไปนี่เรื่องของท่าน ผมจะไม่ก้าวก่ายตรงนั้น เพื่อจะสะท้อนให้ท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในสภาแห่งนี้ได้รับทราบว่าการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน แม้เสียงปืนจะลดลง โรงเรียนอาจจะถูกเผาผลาญ แต่สิ่งที่เราจะต้องจำไว้เป็นการเตือน ท่านประธานครับ จากเว็บไซต์ขบวนการได้ออกมาเปิดเผยเมื่อประมาณ ๒ เดือนที่แล้ว เขาได้เตรียมบุคคลที่จะทำการพลีชีพ ๓๐-๔๐ คน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนต้องตระหนัก อย่าทำเล่น ๆ กับสถานการณ์ ๓ จังหวัด สิ่งของคนไทยทุกคน

๑๒๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๕๕/๒

ไม่อยากจะเห็น ไม่อยากให้มีมันเกิดขึ้น การสูญเสียอธิปไตยดินแดนตรงนั้น ถ้าเราทำเฉย ๆ ไม่จริงจัง ไม่รีบดำเนินการแก้ไขวันหนึ่งเราอาจจะเสียใจนี่เป็นการเตือน ผมเตือนรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยในฐานะที่ผมมาจากนักวิชาการ หลายรัฐบาลก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญ ตัวกระผมเองได้รับความเจ็บปวดมากเมื่อเตือนรัฐบาลบางรัฐบาล ในปี ๒๕๔๐ มาถึงปี ๒๕๔๓ ต่อเนื่องจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ชวน ๑ ท่านชวน ๒ ขออภัยที่เอ่ยนามท่าน สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง การที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงในช่วงนั้นมันมีเหตุผลครับท่านประธานครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เพราะประชาธิปไตยของประเทศไทยเราเปิดกว้างขึ้น ตัวแทนของพี่น้องมุสลิมได้รับเกียรติเข้ามาสู่วงการเมืองสามารถไปถึงเสนาบดี ขออนุญาตเอ่ยนามท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา ท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านเด่น ไต้ะมีนา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ -----

๑๒๓

สผ ๑๓/๑๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๕๖/๑

ไม่มียุคใดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่ตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องใน ๓-๔ จังหวัด
แม้ท่านสุรินทร์จะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไปสู่วะที่การเมืองและประสบผลสำเร็จ
ตรงนั้น มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บรรดาขบวนการต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นพูโล (Pulo) บีอาร์เอ็น (BRN) มุจาฮิดีน (Mujahideen) ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์
การต่อสู้จากวิธีการใช้ความรุนแรง อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลงในขณะนั้น ประกอบกับนโยบายของ ฯพณฯ ชวน ดำเนินนโยบาย
การประนีประนอมไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มันสอดคล้องกันพอดี ขบวนการ
ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์มาสู่การใช้เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต (Internet) ในปี ๒๕๔๐
เริ่มขบวนการพูโลและบีอาร์เอ็นได้ออกมาเผยแพร่อินเทอร์เน็ต ผมออกมาให้สัมภาษณ์
ในฐานะนักวิชาการที่จะต้องรับผิดชอบสังคมในพื้นที่ตรงนั้น เพราะกระผมเกิดที่นั่น
อยู่ที่นั่น จะถูกตั้งคำถามจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าดอกเตอร์พีรยศเป็นลูกถิ่นไม่เห็น
แสดงความคิดเห็นอะไรต่อรัฐบาลรับผิดชอบสังคม ผมทำหน้าที่ของผมในฐานะ
นักวิชาการ แต่อะไรเกิดขึ้นกับผมครับ หลังจากผมได้นำเสนอว่ารัฐบาลต้องติดตาม
การเคลื่อนไหวในเรื่องของเว็บไซต์ขบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะขบวนการได้เปลี่ยน
ยุทธศาสตร์แล้ว อย่าลืมครับท่านประธานโรงเรียนเอกชนก็ดี สถาบันการศึกษาของรัฐ
และมหาวิทยาลัยที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถดึงเว็บไซต์ของขบวนการ ๒ ขบวนการ
ที่กระผมกล่าวไปแล้ว มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ปัตตานี มีการพูดถึงการต่อสู้
การเรียกร้องดินแดนอะไรต่าง ๆ เหล่านี้เราต้องยอมรับครับ นั่นคือขบวนการกล้าประกาศ
ตัวเองไปสู่ระดับผิว ผมก็ออกมาเตือนรัฐบาลว่าให้ติดตามไว้อย่าได้ตอบ เราต้องแสดง
ความเป็นมิตร รู้เขา รู้เรา ถ้าเป็นไปได้ผมก็เสนอครับว่าให้ตั้งหน่วยลาดตระเวนทางด้าน
อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวข้อมูลของขบวนการ เพราะเขากล้าเปิดเผยตัวเอง
ผลปรากฏว่าอดีตท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ต้องขออภัยเอ่ยนามท่านตรงนี้ ท่านทรงกิตติ
จักกาบาตร์ ซึ่งท่านมาปรึกษาผมอยู่บ่อย ๆ ในการแก้ไขปัญหา ท่านรับไปทำที่ พตท. ๔๓
(หน่วยพลเรือนตำรวจทหาร) และก็เชิญคุณอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ที่ผมสังกัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปทำเว็บไซต์แล้วก็มีมีการแลกเปลี่ยน

๑๒๔

สผ ๑๓/๑๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๕๖/๒

ความคิดเห็น แต่ก็น่าเสียดายครับท่านประธาน วันที่ ๒๗ นายกรัฐมนตรีทักษิณ
เดินทางไปสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดนราธิวาส กระผมจำได้และวันนั้นผมไม่ได้
อยู่ในเหตุการณ์ แต่ผมติดตามดูทีวีตลอด นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านมีความเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ของขบวนการพหุโล ปีอาร์เอ็น
ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณตอบว่าอย่างไรครับ อย่าไปสนใจมัน อย่าไปสนใจ หลังจากนั้น
ผมทราบว่าเว็บไซต์อันนั้นถูกปิด เราไม่มีโอกาสที่จะรู้เขา รู้เรา ประกอบกับสิ่งที่ตามมา
คืออะไรครับ การยุบหน่วยงาน ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้)
พตท. ๔๓ ลงไป จากการเตือน จากการให้สัมภาษณ์สิ่งที่ผมได้รับตอบแทน ขอภัยครับ
ท่านประธาน นี่ครับที่ผมได้รับ ดอกเตอร์ พ. สุมไพได้บัญญัติดำใจชี้ชัดชัด ยูวียุ่นมุจาฮีดีน
ปวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี่คือนี่ที่ผมได้รับ ท่านประธานครับ ผมเป็นนักวิชาการ
เป็นข้าราชการ ในขณะที่เดียวกันผมก็เป็นที่ปรึกษา ศอ.บต. ที่ปรึกษา พตท. ๔๓
เป็นที่ปรึกษาจังหวัดปัตตานีและเป็นอนุกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธีของสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติคนเดียวที่ได้รับแต่งตั้งในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ผมได้รับ
สิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจอะไรครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อวาน ขอภัย
ที่ต้องเอ่ยนามท่าน คือท่านอารีเพ็ญได้ระบายบางสิ่งบางอย่างออกมา ท่านก็โดน
ใครก็ตามที่พูดความจริง สะท้อนความจริงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะได้รับ
สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถูกกล่าวหา สิ่งเหล่านี้ถ้าคนเราไม่มีความอดทนอดกลั้น ไม่รัก
ผืนแผ่นดินไทย หลายคนที่ตัดสินใจข้ามแม่น้ำสุโขงโก-ลก ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
และในใจเขาหอบอะไรไปครับความแค้น -----

๑๒๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๕๗/๑

นี่คือมันเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่รัฐต้องคำนึงถึง เราจะทำอย่างไรกับคนไทยที่เขาต้องไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ผมได้ทำโครงการเสนอผ่านสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่ผมเป็นอนุกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี บอกว่า ขอทำโครงการเข้าไปพบอดีตคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลของท่านสฤษดิ์ที่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขา จริง ๆ แล้วโครงการนี้ผมเสนอในสมัยของรัฐบาล ฯพณฯ ชวน ๒ บังเอิญท่านหมอดวาระเสียก่อน กำลังพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุรินทร์ พิศสุวรรณ ในขณะที่ท่านพอรัฐบาลของท่านหมอดวาระ รัฐบาลคุณทักษิณขึ้นมา ผมก็ปิดฝุ่นโครงการนี้ ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณมอบหมายให้สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามโครงการที่กระผมเสนอ และแต่งตั้งกระผมเป็นผู้ประสานงานเดินทางไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ผมและคณาจารย์อีกหลายท่านจากส่วนกลางและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอิสลามระหว่างประเทศเพื่อไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนหน้านั้นผมก็มีโอกาสได้แปลรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ เป็นภาษามลายู อักษรยาวี เป็นคนริเริ่มโครงการนี้ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครบ ๗๒ พรรษา และรัฐธรรมนูญฉบับนั้นกระผมและคณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือนโยบายตรงนั้นต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจกับประชาชน เป็นการเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน เพราะหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ในช่วงนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเท่าที่ควร ยกเว้นสถาบันการศึกษา ถ้าในพื้นที่ ๓ จังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพียงสถาบันเดียวที่ได้รับเกียรติ รถของเรา รถของมหาวิทยาลัยจะเข้าไปในพื้นที่สีแดง สีเหลือง ไม่มีใครทำอะไรเรา เพราะเขาถือว่าเป็นอาจารย์ เราไม่มีอาวุธอะไรที่อยู่ในมือเรา เมื่อเดินทางไปพูดคุยกับทางนั้น ผมก็เอารัฐธรรมนูญที่ได้แปลเป็นภาษามลายู อักษรยาวีให้ไป คณะอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาในมาเลเซียหลายสถาบัน แต่จุดที่กระผมไปนั้นก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามระหว่างประเทศก่อนเป็นจุดแรก เพราะตรงนั้นถือว่ามีนักศึกษาทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมทั่วโลกมาศึกษาตรงนั้น ถ้าเราสามารถสร้างความเข้าใจตรงนั้น

๑๒๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๕๗/๒

เราสามารถที่ยิ่งนับเดียวได้นักเป็นสิบ ๆ ตัว หรือ ๔๐-๕๐ ตัว คือหมายถึงประเทศหลายประเทศที่เขาได้เริ่มความเข้าใจ ได้แสดง ทุกคนตอบรับเสียงเดียวกันว่าเราพอใจที่ประเทศไทยของเราได้เปลี่ยนแล้ว ในยุคที่ผมไปนั่นก็คือประมาณ ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ครับ ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอิสลามระหว่างประเทศ เขาบอกว่าเขายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในเชิงวิชาการ ถ้ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะเชิญเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมาเป็นเอ็กซ์เชนจ์ เลคเชอเรอร์ (Exchange lecturer) การแลกเปลี่ยนด้านนักวิชาการเขาก็ยินดีครับ เขาก็ยินดี แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดและยังก້องอยู่ในหูผมนะครับ บุคคลที่ผมไปพบนั่นคืออดีตคนที่มาจากบ้านเมืองของเรา ๓-๔ จังหวัด เขาบอกว่าขอให้พวกเขาเป็นรุ่นสุดท้ายที่ข้ามแม่น้ำสุโขงโก-ลก เพราะเขาเหล่านั้นกลับมาแล้วไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับ อาจจะเป็นเพราะ ๑. จบมาจากประเทศตะวันออกกลาง ๒. วุฒิมัธยมศึกษา เขาไม่ได้รับการยอมรับจาก ก.พ. เขาเจ็บปวด ต้องข้ามแม่น้ำสุโขงโก-ลกไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คนที่มาจากพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนบางอำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสตูลบางอำเภอไปเป็นนักวิชาการอยู่ตามสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านของเราในระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า ๘๐ คน ในระดับปริญญาโท ๕๐๐ กว่าคน ปริญญาตรีไม่ต้องพูดถึง นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ของเรา ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ส่งเขาเรียนหนังสือ แต่พ่อแม่ของเขาที่อยู่ในแผ่นดินไทยในส่วนนั้นเป็นคนส่งเขาเรียนหนังสือ ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียว แต่เขาได้รับประโยชน์

๑๒๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริศา ๕๘/๑

เพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษาว่า ๓๐ เปอร์เซนต์ของนักวิชาการตามสถาบันการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านของเรามาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านประธานครับ หลายท่านอาจจะยังเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนักศึกษาที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาในตะวันออกกลาง เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ไปเรียนวิชาศาสนาอย่างเดียวครับ ท่านประธานครับ เรียนทุกสาขาวิชาจบปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาปิโตรเลียมหลายคน ธรณีวิทยา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ จบแพทย์ น่าเสียดายครับบุคคลเหล่านี้ไม่มีโอกาสตอบแทนแผ่นดินของเขา เพราะฉะนั้นคำพูดที่เขาบอกว่า ขอให้ผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่ข้ามแม่น้ำสุโขงโก-ลก และเขาก็ยินดี ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นว่าเราจะจัดสัมมนาพิเศษเชิญเขาามาเพื่อพบกับท่านนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเจอบัณฑิตวิชาการ ๓ เหล่าทัพ เจอบัณฑิตจฬาราชมนตรี แต่น่าเสียดายครับเกิดอะไรขึ้นท่านประธาน เกิดการกล่าวหาคดีเจไอ (JI) กับหมอมเวมาฮาดี ขออภัยที่เอ่ยนามท่านหมอมเวมาฮาดีถูกกล่าวหาเป็นเจไอ ทางโน้นโทรศัพท์มาหาผมบอกว่า อาจารย์ครับโครงการเฟสที่ ๒ ที่จะเดินทางมาร่วมสัมมนาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณที่ทำเนียบรัฐบาลจะพบกับบัณฑิตวิชาการเหล่าทัพ จฬาราชมนตรี โครงการนี้จำเป็นต้องยกเลิกซึ่งเขาผิดหวังไม่กล้าที่จะเดินทางมาน่าเสียดายครับ เพราะฉะนั้นผมใช้บทบาทในฐานะความเป็นนักวิชาการตรงนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ วันนี้ผมเป็นห่วงครับท่านประธานว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเขานั้นเขาจะยอมรับเราแค่ไหน เพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัยแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจก่อนที่เราจะสูญเสียอะไรมากกว่านี้ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสิ่งจำเป็น และผมสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับกลุ่มต่าง ๆ สมมุติว่าขบวนการมี ๕ กลุ่ม เราพยายามไปพูดคุยกับเขาไม่ใช่เป็นการเจรจา เพราะยังไม่ถึงขั้นเจรจา การเจรจานั้นมันจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ท่านประธานครับบรรดากลุ่มขบวนการต่าง ๆ เรายังไม่ทราบว่าใครคือหัวหน้าที่แท้จริงของแต่ละขบวนการยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยว่าเขาคือบิดาการต่อสู้ของปัตตานี ถ้ากระผมจะเปรียบเทียบกับกลุ่มขบวนการพีแอลโอ (PLO) ในสมัยท่านยัสเซอร์ อาราฟัด ได้ประกาศว่าตัวเองคือบิดาปาเลสไตน์ ท่านยัสเซอร์ อาราฟัด เป็นสัญลักษณ์ของปาเลสไตน์ แต่สำหรับขบวนการ

๑๒๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สารวิชา ๕๘/๒

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นพุด บีอาร์เอ็น บีเอ็นพีพี (BNPP) ที่ออกหน้าหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะไม่ใช่ว่าหัวหน้าตัวจริง และคงไม่มีขบวนการใดที่กล้าประกาศว่าเขาเป็นบิดา เพราะแต่ละกลุ่มนั้น ยังมีอุดมการณ์ ปรัชญา แนวคิดที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการที่บางคนบอกว่าไปเถอะ ไปเจรจา ผมไม่เห็นด้วย เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเจอจากกลุ่มนี้แล้ว อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะยอมรับ หรือไม่กับกลุ่มนั้น ประการที่ ๒ มันยังไม่มีการจัดตั้งตามทฤษฎีรัฐศาสตร์ก็คือการจัดตั้ง เอกไซล์ กัฟเวรินเมนต์ (Exile government) ก็คือ รัฐบาลพลัดถิ่นยังไม่เกิดขึ้นและมีประเทศไหน รับรอง สิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวัง ผมสนับสนุนให้มีการเจรจา ในช่วงที่ผมเป็นนักวิชาการ ผมมีโอกาสที่ได้เข้าไปทำวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านและต้องไปอาศัยห้องสมุดในประเทศ เพื่อนบ้านในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของกระผม ได้มีโอกาสพบกับบุคคล หลายกลุ่มในขบวนการที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เขาฝากมาให้ข้อคิดว่าถ้ามีโอกาส ได้คุย ผมก็นำเสนอผ่าน สมช. ในขณะนั้น การที่ส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นไปพูดคุยกับขบวนการ ขอให้รัฐบาลไทยแต่งตั้งคณะบุคคลที่เป็นกิจจะลักษณะและเป็นที่มีการรับรองที่ถูกต้อง จากรัฐบาล เขามีอำนาจในการพูดคุย ท่านประธานทราบไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดี ทหารก็ดี ฝ่ายพลเรือนก็ดีที่ข้ามแม่น้ำสุโข-ลกไปที่กัวลาลัมเปอร์ ไปพยายามพูดคุยกับ คนนั้นคนนี้ ไปสัญญาอย่างนั้น ไปสัญญาอย่างนี้กับเขา -----

๑๒๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๕๙/๑

เขาบอกว่าอาจารย์ช่วยบอกรัฐบาลด้วย รู้สึกรำคาญเหลือเกินคนที่มา บางคนมาหาข้อมูลว่าได้ข่าวจะมีการประชุมที่นั่นที่นี้ เขาบอกว่าเวลาใครเข้ามาเขาจะบอกว่าขบวนการนี้ จะมีการประชุมที่อำเภอไหน ตรงนั้นมีกี่คน มีใครบ้างนะครับ เมื่อได้ข้อมูลเจ้าหน้าที่บางคนก็ให้เงินไป ๔๐-๕๐ เหรียญมาเลเซีย พอเจ้าหน้าที่ของเราหันหลังกลับมาบ๊อบ พวกเขาหัวเราะ เขาบอกว่าดีแล้วมาเราจะได้ออกไปเรื่อย ๆ คนที่เดินทางไปเอาข้อมูลกลับมา ก็รายงานไปสู่ผู้ใหญ่หน่วยบังคับบัญชาของตัวเองว่า ได้ทราบข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ พวกเขา นั่งหัวเราะอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ อันนี้คือหน่วยข่าวกรองที่ท่านผู้มีเกียรติของเราบางท่านได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ หน่วยข่าวกรองของเราล้มเหลว อย่างกรณีเช่นนี้ยังไม่รู้เลยอาจารย์พี่ยศ เป็นอะไร ทำอะไร อย่างไร ยังใส่ร้ายกัน มาจากหน่วยข่าวกรองครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพยิ่ง อัยการในการแก้ไขปัญหาคือต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถ้าเราช้าหลาย ๆ อย่างมันอาจจะสายในการที่เราจะรักษาบ้านเมืองของเรา ผมเชื่อครับทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้มีความรักผืนแผ่นดินตรงนั้น และปัญหาของ ๓ จังหวัดมันไม่ใช่เป็นปัญหาของคนมุสลิมใน ๓ จังหวัด มันเป็นปัญหาของประเทศ เราต้องให้ความสำคัญ อย่าละเลยอย่ามองข้าม ผมขออนุญาตพูดเพียงแค่นี้ครับ ท่านประธาน ขอบคุณมากครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง):
สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับหลาน ๆ ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒ ที่หลานได้ฟังการอภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้คือการอภิปรายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พี่ยศ ราฮิมมูลา ในญัตติด่วนเรื่องตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังว่าหลาน ๆ จะได้รับประสบการณ์จากการมาเยี่ยมชมสภาผู้แทนราษฎรแล้วกลับไปเป็นผู้นำของชาติบ้านเมืองที่ดีในอนาคตนะครับ ต่อไปเป็นคุณอันวารีย์ สาและ เชิญครับ

๑๓๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๕๙/๒

นายอันวาร์ สาและ (ปัตตานี) : เรียนประธานที่เคารพ ผม นายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ในเรื่องของความแตกแยกแล้วก็ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเกือบทุกมุมโลก แล้วก็ดูแล้วสถานการณ์จะค่อนข้างจะขยายผลมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมีประชากรมากขึ้น ในสถานการณ์ที่ทรัพยากรในการใช้ต่าง ๆ มีจำนวนเท่าเดิมหรือลดลง แต่ทั้งนั้นก็แล้วแต่จะรับในสถานการณ์ดังกล่าวผมคิดว่าเหตุผลประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าประชากรจะมากขึ้นอย่างไร ก็แล้วแต่หรือความแตกต่างจะห่างกันขนาดไหน ถ้าสมมุติว่ากฎเกณฑ์ของการเป็นอยู่ของประชาชาติทุกคนเคารพ ผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาบางได้ วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเยาวชนเองหรือประชาชนพี่น้องเองห่างไกลจากศาสนามากกว่าคนรุ่นก่อน สังเกตจากอะไรครับ วันนี้ลัทธิในการบริโภคนิยมของต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ทำให้คนมองในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นหลัก แล้วก็ลืมมองเรื่องของความถูกต้อง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในภาคใต้ผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกัน สาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ในภาคใต้วันนี้หลายฝ่ายก็ได้พูดกันไปค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางรัฐบาลเอง ไม่ว่าจะเป็นของทางฝ่ายค้านเอง และหลายรัฐบาลที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเอง หรือรัฐบาลที่หลังจากท่านทุกคนก็บอกว่าได้เดินทางมาถูกทางในทิศทางที่จะแก้ปัญหาในภาคใต้ แต่ปัญหาววันนี้ก็ยังไม่สงบลงครับ เพราะอะไรหรือครับ ส่วนหนึ่งจากนโยบายที่ผิดพลาดแล้วก็ลากันมาต่อนั้นครับ การให้ความสำคัญกับพื้นที่ในการแก้ปัญหา นั้น -----

๑๓๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๖๐/๑

ผมคิดว่าเรายังให้ความสำคัญน้อย น้อยมากครับ ในขณะที่ปัญหาวันนี้รุนแรงขนาดนี้ ผมมองไม่เห็นท่านรัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีสักคนที่อยู่ข้างบนเลยครับ ท่าน มท. ๑ ผมเคยฝากท่านตอนที่เราแถลงนโยบายว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ข้อผู้ต้องหา ผมก็กล่าวว่าในวันนั้นมีรายชื่ออยู่ ๒๕ ราย ผมว่าให้ท่านควรระมัดระวังเรื่องนี้ ท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในสมัชชของท่าน ใช่ครับ ท่านเพิ่งเข้ามาผมเข้าใจแต่ผมเตือนท่านเพื่อให้ท่านได้ระมัดระวังว่าเหตุการณ์การข้อผู้ต้องหาโดยเฉพาะสิ่งที่ผมรับไม่ได้ ข้อในสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของศาสนิกชนนั่นคือในวัด สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก แล้ววันนี้เป็นอย่างไรครับ เหตุการณ์จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่กี่อาทิตย์ การตายของอิหม่าม นายยะพา กอเซ็ง ก็เกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นในสมัชชของท่านแล้วละครับ ในวันนั้นผมเตือนว่าเหตุการณ์เมื่อมีการข้อวันนั้นยังไม่เกิดในกรณีของการระเบิดที่ซีเอส หลังจากวันนั้นที่มีการร้องเรียนมาถึงผู้แทนราษฎร ในหลาย ๆ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นนราธิวาส ปัตตานี ยะลา แล้วก็สงขลา เราก็พยายามนำเสนอให้กับทางรัฐบาลว่าท่านต้องระวัง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างให้เกิดความรู้สึกมันจะสุ่มไฟให้ไฟใต้นี้ลุกโชนเพิ่มมากขึ้นอีก ผมคิดว่าท่าน มท. ๑ วันนั้นถ้านับจากวันนี้ผมว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ เวลาท่านลงไปท่านก็ลงไปแค่จังหวัดสงขลาแค่นั้นเอง ผมก็ไม่เข้าใจในความหมายของท่าน เขาต้องการกำลังใจให้ท่านไปหาเขาที่โน่น กำลังใจของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นั่น เอาละครับท่านจะด้วยแนวคิดของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องไต่ตรองใหม่ครับ วันนี้ผมคิดว่าการใช้ศาสนาในการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การปลุกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี ให้รู้สึก ละอายแล้วก็กลัวต่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ต้องการที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นที่มีความสำคัญมาก หลายรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเดิมที่ผมเคยได้ยินโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่ว่าให้วัดและมัสยิด เป็นศูนย์รวมเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนนั้น ๆ แต่หลังจากนั้นผมก็เห็นว่าโครงการนี้ได้เงียบหายไป ผมขอทวงถามกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับ ผมว่าลองกลับไปดูใหม่โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ดี เพราะว่าจะทำให้คนเข้าใจ กลัวเกรงแล้วก็ละอายต่อบาปที่จะทำในอนาคต สิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นนะครับ ผมมองว่า ๑. อย่างกรณีหลักคำสอนของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอาน ท่านทราบไหมว่าในหลักของคัมภีร์จริง ๆ ไม่ได้ลงมา

๑๓๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๖๐/๒

เพื่อเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้น เพื่อประชาชาติ แล้วในหลักคำสอนหลาย ๆ หลักคำสอน
ผมคิดว่าหลายคนไม่ทราบแล้วก็ไม่เข้าใจ สิ่งหนึ่งถ้าท่านจะจับในเรื่องของ ไม่ว่าจะ
เรื่องประวัติศาสตร์จับตรงไหนผมว่าก็เป็นประโยชน์กับทางเราทั้งนั้น เอาอย่างนี้แล้วกัน
นะครับในหลักคำสอนของอิสลาม อิสลามเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมาจากพ่อแม่คู่เดียวกัน
นั่นคือ นบีอาดัมกับอีฟ เพราะฉะนั้นการฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็คือฆ่าพี่น้อง คนที่เป็น
พี่น้องเดียวกันนั่นละครับ สิ่งเหล่านี้ผมว่าน่าจะขยายให้เยาวชนให้ทุกคนได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็น
มุสลิมหรือว่าศาสนาอื่น -----

- ๖๑/๑

๑๓๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๖๑/๑

ผมขอยกสัก ๒-๓ เรื่องนะครับ อย่างเช่น กรณีของหลักคำสอนอีกคำสอนหนึ่งนะครับ การละหมาด มุสลิมทุกคนต้องละหมาดวันละ ๕ เวลาครับ ในหลักของศาสนาอิสลามไม่ได้ระบุว่าท่านต้องละหมาดในเฉพาะสถานที่ใดที่เป็นเมืองมุสลิมหรือประเทศมุสลิมเท่านั้น ละหมาดที่ไหนก็เข้าสวรรค์ได้ครับ อยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่จิตข้างในว่าเราเหน็ดอย่างไร เหน็ดหมายถึงว่าตั้งใจอย่างไร และการละหมาดนะครับ คนมุสลิมอย่าว่าแต่จะให้ท่านเลยครับ การละหมาด คือการขอพรขอให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรือง ขอให้เพื่อนบ้าน ขอให้พี่น้อง ขอเพื่อนประชาชาติทุกคนให้มีความสุข สมมุติว่าท่านประธานท่านได้ทำอะไร ก็แล้วแต่กับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผมจะขอว่าขอให้ท่านมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ในหลักคำสอนของอิสลามห้ามขอในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่จะขอได้อย่างไรครับ ขอให้พระเจ้าได้เปิดใจให้ท่านประธานได้เจอแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งนี้กับผมแล้วก็คนอื่นเห็นใหม่ครับ นี่คือหลักการที่สันติ แต่ในหลักการเหล่านี้ผมถามว่าให้มีเผยแพร่ได้กระจายให้คนที่เป็นเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าคนที่เป็นศาสนิกอื่นได้เข้าใจเพื่อที่จะให้มีทัศนคติที่ดีต่อคนที่เป็นมุสลิม เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาอิสลามในหลักที่ถูกต้องเราได้ทำใหม่ครับ ผมว่าเราทำน้อยไปวันนี้ผมยังคิดว่าผมจะเสนอว่าในกรณีอย่างนี้เป็นไปได้ใหม่ครับ เราควรจะมีช่องทีวีสักช่องหนึ่งแล้วก็เผยแพร่ในสิ่งเหล่านี้ เราก็คัดเลือกสิครับในกรณีที่คนที่เป็นมุสลิมนี้เขาต้องละหมาดทุกวันศุกร์อยู่แล้ว วันศุกร์ที่ละหมาดต่างจากที่อื่นอย่างไรครับ เขาต้องไปละหมาดที่มีสยิดคือละหมาดรวม ก่อนละหมาดรวมนี้เขาจะมีการสอนศาสนา แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและแนวทางแก้ไขอย่างไร และก็จะมีผู้รู้หรืออิหม่ามเองในวันนั้นอ่านเขาเรียกว่า อ่านคุตะบะห์ วันนั้นเขาจะปลุกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับคนที่เป็นศาสนิกที่ไปละหมาดในวันนั้น ถ้าเราได้อาหลักคำสอนเหล่านี้ได้ออกในภาพรวม เพราะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็น ๓ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ สิ่งเหล่านี้เขาละหมาดทำเหมือนกันหมดครับ แล้วคุตะบะห์นี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ คุตะบะห์หลายที่ อย่างเช่น สี่ลมก็มี ๓ ภาษา มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ แล้วก็ภาษาไทย ผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอามาใช้ ในช่วงที่ผ่านมานี้รัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ์ ขออภัยที่เอ่ยนามท่าน แต่ก็มีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นในขณะนั้น ถ้าท่านจำได้นะครับท่านประธาน

๑๓๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๖๑/๒

จะมีในช่วงนั้นจะมีผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามจากประเทศอียิปต์ ซึ่งทุกชาติที่เป็นมุสลิม โดยส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าท่านเป็นสายกลางท่านได้มาที่นี่ แล้ว ๒. ก็มีเลขานุการ สันนิบาตมุสลิมโลก และ ๓. เลขานุการโออีซี (OEC) ผมว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญครับ สำคัญอย่างไรครับ ท่าน ๓ ท่านนี้เป็นท่านที่ประชากรมุสลิมโลกหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยเอง ให้การยอมรับให้ความนับถือ ในขณะที่ท่านมาท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ดี ๆ ไว้หลายเรื่อง แต่เราไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นสุนทรพจน์เหล่านั้นสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วย ในหลักการที่ถูกต้องอย่างนี้ ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสนใจแล้วก็เผยแพร่ในสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้มองว่าเฉพาะในเรื่อง ของอิสลามอย่างเดียว ในของศาสนาพุทธเองก็เช่นเดียวกัน แต่ที่ผมบอกว่าต้องให้มีเรื่อง ของในศาสนาอิสลามบ้าง เพราะว่าภาคใต้เองหรือปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบ หรือสำเร็จได้ต้องอาศัยคนไทยทั่วประเทศครับ แล้วมีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะครับ ---

๑๓๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมธมาศ ๖๒/๑

อย่าให้เขารู้สึกว่าคนไทยที่อยู่ใน ๓ จังหวัดมีความแตกแยก เป็นพวกที่ต่างกัน ต่างศาสนา ซึ่งวันนี้สิ่งหนึ่งบางกลุ่มที่เขารู้สึกอย่างไรรู้ใหม่ครับ เขารู้สึกว่าความต่างของศาสนา มันสูง สูงมากจนมองเลยข้ามของความเป็นคนไทยด้วยกันที่อยู่ที่นี่ ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเองก็มีความรู้สึกเหล่านี้ แต่ผมไม่ได้คิดว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้ในบางกลุ่มและผมคิดว่าเป็นจำนวนน้อยด้วยซ้ำไป นี่แหละครับผมคิดว่าสิ่งดี ๆ เหล่านี้จะต้องทำ ไม่เฉพาะแค่สื่ออย่างเดียวครับ ทำอย่างไรให้เยาวชนให้เข้าใจศาสนา นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องทำบรรยากาศของที่รวมตรงนั้นเป็นที่ที่ทำให้คนส่วนใหญ่หรือเยาวชนต้องการที่จะเข้าไปใกล้ชิด ต้องการที่จะเข้าไปใช้ อย่างเช่นการปรับภูมิทัศน์ในสถานที่เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวัด ไม่ว่าจะเป็นมัสยิด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีโครงการนี้ ผมเสริมอีกนิดหนึ่ง เพราะอะไรครับ ถ้าคนที่เป็นมุสลิม ในวันหนึ่งใน ๕ เวลาเขาต้องละหมาด เวลาเมื่อเสียงอะซานขึ้นมา เขาวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้น เด็ก ๆ วิ่งเล่นตรงนั้น เขาก็ต้องขึ้นมาละหมาดพร้อมกับผู้ใหญ่ นี่อย่างไรครับ เด็กนี่ถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ ให้เขารู้สึกว่าจะเข้าวัด เข้ามัสยิด โตขึ้นเขาไม่กระดากที่จะเข้าหรือครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเขาหลงเลยช่วงวัยตรงนั้นไป เราบังคับอย่างไรตอนที่เขาโตเขาใกล้กับสิ่งที่เป็นสถานเริงรมย์ บังคับอย่างไรเขาก็ไม่เข้าหรือครับ เพราะเขาไม่เคย เขาไม่ชินกับสิ่งเหล่านี้ นี่แหละครับผมขอให้ทางรัฐบาลช่วยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ ผมคิดว่าผมคงจะคุยในประเด็นที่สั้น ๆ เพราะว่าหลายประเด็น ท่านสมาชิกของเราก็ได้พูดไปบ้างแล้ว แล้วก็ผมคิดว่าผมคงไม่ไปซ้ำประเด็นกับท่านเหล่านั้น เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ในเมื่อมีเหตุการณ์ยังไม่จบ สิ่งหลักเลยไม่ได้ ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในเรื่องของเจ้าหน้าที่เอง การที่ผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเกิดเหตุการณ์แล้วต้องรีบให้จับภายในวันนั้นวันนี้ต้องให้ได้ตัวขึ้นมา หรือบางที่เป็นภาพที่จะต้องการสร้างว่าเมื่อก่อนแล้วได้จับทันที ความรวดเร็วอันนั้นทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็นำมาซึ่งการจับคนผิดคนถูกเข้ามา ในหลายเหตุการณ์อันนั้นก็ มีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่อาจจะ อันนี้ต้องระวังนะครับ เจ้าหน้าที่ที่เคยประสบเหตุในพื้นที่ บางคนพอประสบเหตุแล้วเขามีความรู้สึกเพราะโดนกับตัวเขาเอง นั่นคือความกดดันของเขา บางท่านมีความรู้สึกโกรธเกลียดในใจ แล้วก็มองคนที่เป็นมุสลิมในด้านลบ

๑๓๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๖๒/๒

นี่เฉพาะบางท่านนะครับ แต่มันจะทำให้ภาพต่าง ๆ เสียในภาพรวมได้ บางคนถึงขนาดพูด ถ้าพูดเบา ๆ แล้วก็คนอื่นไม่ได้ยินผมก็คิดว่าโอเค (OK) ละ แต่พูดในสถานที่ราชการ เรียกแทนบุคคลบางคนว่า ไอ้แขก ความรู้สึกอย่างนี้นี่ต่อกัย้าความรู้สึกของคนในพื้นที่ ไอ้แขกคนนั้นหรือไอ้แขกคนนั้นมันก็เป็นคนไทยเหมือนกัน เพียงแต่ว่านับถือศาสนาอื่น แค่นั้นเอง นี่แหละครับผมจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในมือของผมนี่เป็นการร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในพื้นที่ ในนี้ ๑๓ คน ๙ คนเป็นกำนัน เป็นประธานชมรมกำนันของจังหวัด ส่วนที่เหลือเป็นผู้ใหญ่บ้านและประธาน อบต. ในพื้นที่ ร้องเรียนในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่เหมาะสม -----

๑๓๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พฤษภาคม ๖๓/๑

คนนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการตำรวจ สภ.อ. ยะหริ่ง ชื่อ พันตำรวจโท โกวิท รัตนโชติ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับ คนที่ร้องเรียนคือผู้นำในชุมชนนั้น ๆ เขาจะผิดถูกอย่างไร ผมฝากให้ มท. ๑ ได้โปรดเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบ เพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดา เมื่อวานท่านสมาชิกหลายท่านก็บอกว่าการข่าวมีปัญหาในพื้นที่ การข่าวที่ดีก็คือคนในพื้นที่นี้แหละครับ แล้วคนกลุ่มนี้เขาก็มีเครือข่ายในการที่จะให้ข่าวกับทางการได้ แต่เมื่อไรที่เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ ผมถามว่าการข่าวที่ดีจะไปถึงเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผมคิดว่าในจังหวัดอื่นก็มีบางที่ท่านก็ไม่กล้า หมายถึงว่าชาวบ้านที่นั่นไม่กล้าที่จะร้องเรียน เจ็บอย่างเดียว เพราะอาจจะมีภัยถึงตัวเองได้ นี่แหละครับเป็นความยากลำบากของคนที่อยู่ที่นี่ คนที่เป็นสมาชิกเองทุกวันนี้ก็มีความยากลำบากนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะว่าในสิ่งที่ต้องระวังอย่าลืมว่าเราไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไรกับเรา ในด้านตรงข้ามเขาอาจจะมองว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ในส่วนกลางเราเป็นพวกทางนี้หรือเปล่า แต่ในด้านของเจ้าหน้าที่บางคนบางกลุ่มเขาอาจจะมองได้ เขาอาจจะคิดได้นะครับว่าในขณะที่เขามียุทธโศภรณ์อยู่ในรถถัง อยู่ในรถฮัมวี (Humvy) ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดนระเบิดโดนอะไร แต่ทำไมเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เป็นอะไร เขาก็มีสิทธิคิดครับ แต่ผมจะบอกว่าสมาชิกหลายท่านก็ถามผมว่าอย่างนี้วางตัวอย่างไร ผมบอกไม่ได้ยากเลยครับ ท่านวางตัวในสิ่งที่ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องคิดว่าจะต้องเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่ แค่นี้ละครับเหตุผลในความเป็นอยู่ แล้วก็การทำงานของท่านท่านก็จะไปได้สบายแล้ว วันนี้เขายังรู้สึกตัวแทนของเขามีความที่เขาคิดว่าความคาดหวังในการที่สะท้อนปัญหาในพื้นที่อยู่ วันนี้เรายังอาจจะปลอดภัยยังไปไหนมาไหนได้ แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดผมคิดอยากจะทำให้ทางรัฐบาลเองให้ความสำคัญ และองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราน่าจะดูแล แล้วก็เข้าไปส่งเสริม คือส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลาม โดยเฉพาะผมคิดว่าเป็นผู้หญิงมากกว่า ให้มีกลุ่มองค์กรสตรีในหลักศาสนาอิสลามนี้เกิดขึ้น เพราะอะไรรู้ไหมครับ ท่านประธานครับ ในความเป็นมุสลิมเขาจะแยกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแยกออกจากกัน แต่ในขณะที่เดียวกันผู้หญิงเองมีความสำคัญในบทบาทของปัจจุบันนี้ เพราะอะไรรู้ไหมครับ

๑๓๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรณ ๖๓/๒

เขาก็จะมีกลุ่มคนของเขาที่เป็นชมรมของเขาอยู่ แล้วผู้หญิงเองอย่าลืมว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกของมนุษยชาติ ลูกที่คลอดออกมาสิ่งแรกที่ปลูกฝังคนที่ปลูกฝังก็คือแม่ เพราะฉะนั้นความสำคัญเหล่านี้ถึงแม่โตไปแล้วแม่อีกยังมีความสำคัญต่อลูก ๆ เสมอ วันนี้ที่ผมพูดไปก็อยากสะท้อนว่า การให้ความสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องให้ความสำคัญทุกภาคส่วน แต่หลายประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต่างจากสมาชิก ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาสมาชิกได้สะท้อนหมดแล้วผมก็คงไม่ไปลงในรายละเอียดเหล่านั้น ผมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ท่าน มท. ๑ ท่านได้พูดในเรื่องของกรณีการสอบสวนว่ามันเป็นเทคนิคพิเศษ บางครั้งเรื่องการห้ามเยี่ยมเรื่องการอะไรต่าง ๆ ผมเข้าใจครับเทคนิคเหล่านั้นผมคิดว่าถ้ามีอาชีพเขาทำงานก็สุดแล้วแต่เขา แต่ว่าเหตุการณ์อันหนึ่งที่ไม่ให้เกิดก็คือว่าการทำร้ายหรือทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมาย ในเทคนิคพิเศษของท่านผมว่าอหัมมัม ยะพา กอเซ็ง ตายนั่น -----

๑๓๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๖๔/๑

ผมอยากจะถาม มท. ๑ ว่า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคพิเศษหรือเปล่าครับ เทคนิคพิเศษ อันนี้มันสร้างให้เกิดความรู้สึกที่เลวร้ายมากในพื้นที่ มันทำให้เกิดความรู้สึกที่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ทำงานยากมากขึ้น มันทำให้ความรู้สึกของคนที่เป็นตัวแทนที่นั่นทำงานลำบากขึ้น เพราะฉะนั้นท่าน มท. ๑ จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก การพูดในปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้คงไม่ใช่การพูดเพื่อให้ดูลักษณะว่าดูดีแล้วก็ผ่านไปวัน ๆ คะแนนได้คะแนนเสีย มันไม่ใช่ วันนี้ต้องมองให้เลยจากเรื่องของการเมือง มองปัญหาในเรื่องของการแก้ปัญหา ในพื้นที่ สิ่งที่ผมต้องการจะเรียกร้องก็คือว่า ขอให้ทางรัฐบาล ขอให้ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติกับคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ นั่นคือป้องกันให้เขารอดพ้นจาก อันตรายหรืออะไรต่าง ๆ ที่จะเกิดกับชีวิตของเขา ภายใต้ในเรื่องของความเสมอภาคใน ความเป็นอยู่ที่นั่น ขอขอบคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต่อไปเรียนเชิญท่านประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ท่านชวน หลีกภัย ครับ

นายชวน หลีกภัย (แบบสัดส่วน) : ท่านผู้เป็นประธาน กระผม นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ผมขอขอบพระคุณท่านประธานที่ได้กรุณา ให้โอกาสสมาชิกได้พูดเรื่องนี้ ซึ่งความจริงแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องแรก ๆ ของประเทศที่มีความสำคัญ แม้กระทั่งรัฐบาลเองเมื่อตอนแถลงนโยบาย ท่านประธานจำได้ว่าถือเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเรื่องแรกคู่กับเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ แล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ความจริงแล้วกระผมทราบดีว่า ณ ที่มีเพื่อนสมาชิก ซึ่งอยู่ในพื้นที่มีข้อมูลที่พร้อมที่สมบูรณ์ แม้กระทั่งตัวท่านประธานเองกระผมก็ทราบว่าท่านเป็นผู้รู้คนหนึ่งในเรื่องเหล่านี้ แต่ว่าโดยที่กระผมเองได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะเป็นคนในพื้นที่ โตที่ภาคใต้ ไปในพื้นที่ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา และได้มีโอกาสข้ามฟากไปพบหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ร่วมกับผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ในสมัยนั้น รวมทั้งมีโอกาสได้แก้ปัญหาในฐานะเป็นรัฐบาล และได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่แล้วเมื่อเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในเหตุการณ์การแก้ปัญหาที่ผิดพลาด เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานได้ว่ากระผมได้อภิปรายเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว

จนถึงวันนี้เวลาได้ผ่านไปหลายปีแล้ว มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่สาเหตุของปัญหานั้น
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง จึงขอใช้เวลาที่จะกราบเรียนท่านประธานเพื่อความเข้าใจของพวกเรา
ทุกฝ่ายในการสนับสนุนญาติเรื่องนี้ เพื่อให้พวกเราได้ช่วยกันในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อเราจะได้ประมวลเป็นส่วนหนึ่งส่งให้รัฐบาลนำไปพิจารณาต่อไป ท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ว่าแม้สาเหตุของปัญหา
จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์มาก
ความสูญเสียมากขึ้น ความรุนแรงมากขึ้น ความเหี้ยมโหดน่ากลัวมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้
เกิดความรู้สึกเป็นกังวล และกระผมเชื่อว่ากระผมและท่านประธานและพวกเราในที่นี้หลายคน
มีส่วนรับรู้ อย่างน้อยไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ -----

๑๔๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐวัฒน์ ๖๕/๑

หรืออย่างน้อยพวกเราได้กลับไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือสวดพระอภิธรรมศพ ในหลายครั้ง วันนี้มันเปลี่ยนแปลงว่าคนที่ตายไม่ใช่คนในยะลา นราธิวาส ปัตตานี หรือสงขลา เท่านั้น แต่ไปไกลถึงเหนือ ถึงอีสาน ภาคกลางและเกือบจะทุก ๆ จังหวัด มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ บุคคลสำคัญในชาติ แม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานเกียรติ ให้แก่วีรบุรุษ นายกรัฐมนตรีทุกคนไปร่วมในพิธีศพ มันเป็นความหดหู่ ความรู้สึกสะเทือนใจ ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหล่านั้นได้รับ กระผมคิดว่าเราไม่เจอปัญหาเหมือนอย่างเขา เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่รีบร้อน ไม่เร่งรัด มองว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่า แต่ว่าถ้าใครที่ไปพบครอบครัวของท่านเหล่านั้น แล้วเราจะรู้ว่าการยกย่องเป็นวีรบุรุษ การปรับตำแหน่งยศให้เป็นส่วนหนึ่ง ภายนอกเท่านั้น ในจิตใจคนเหล่านั้นมีความรู้สึกท้อถอยท้อแท้ กระผมกราบเรียน ท่านประธานว่า ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่หลายครั้ง ไม่ตั้งใจไปงานศพแต่ก็ต้องไปในพิธี สวดพระอภิธรรมศพ เพราะเมื่อไปถึงเขาก็เสียชีวิตหลังเราไปหรือก่อนเราไป ท่านประธานครับ ผมคิดว่าในที่นี้ทุกคนมีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอยากเห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน กระผมฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการที่จะพิจารณาโดยรอบคอบว่าอะไรคือ เรื่องด่วนอันดับหนึ่ง อะไรคืออันดับสอง อันดับสามในกรณีปัญหานี้ที่จะต้องแก้ปัญหา ต่อไป แต่ว่ามีข้อสังเกตที่อย่างน้อยถ้าเราได้ตระหนักร่วมกันเราจะไม่เสียเวลาในการค้นหา ปัญหาของการเกิดเหตุนี้ขึ้นมา ในเบื้องต้นความจริงพวกเราหลายท่านได้พูดไป ท่านอาจารย์ดอกเตอร์พีรยศก็ได้พูดไป ผู้เสนอญัตติก็ได้พูดไป กระผมขออนุญาตย้ำถึง สถานการณ์ของพื้นที่ที่เป็นที่เกิดปัญหาว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเราสามารถ ย้อนกลับไปสู่อดีตได้ไกล จังหวัดปัตตานีไม่ใช่เมืองใหม่ จังหวัดปัตตานีมีประวัติศาสตร์ คืออาณาจักรปัตตานี มาควบคุมไปกับอาณาจักรล้านนา ปัตตานีเคยเป็นเมืองขึ้นของสยาม ล้านนา เชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่า เมืองเหล่านี้เป็นรัฐของตัวเอง ปัตตานีเคยรุ่งเรือง สร้างปืนใหญ่ท่านประธานท่านรู้ดี ปืนใหญ่พระยาตานี ไม่มียุคใด สมัยใดสร้างได้ใหญ่ เท่าของปัตตานี หลักฐานนี่คือความรุ่งเรืองในอดีต แต่ว่าปัตตานีเป็นเมืองขึ้นของสยาม ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเหมือนกับเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่า ขออนุญาตท่านประธาน ที่จะให้เราได้เห็นความจริงแล้วมันจะตอบคำถามหลายเรื่องว่าทำไมเกิดอย่างนี้ แล้วเรา

๑๔๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐวัฒน์ ๖๕/๒

จะเข้าใจสภาพของความเป็นจริงในพื้นที่ว่ามันมาอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ มิฉะนั้นเราจะตั้งข้อสงสัยทำไมเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็จะไปโทษคนในพื้นที่ว่าทำไมพื้นที่นี้คนถึงคิดอย่างนี้ ประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีนั่นต้องยอมรับว่าในสมัยที่เป็นอาณาจักรปัตตานีนั่นเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ท่านประธานครับ นิดเดียวครับ ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ฉบับแรกที่เขียนโดยวันวลิตเขาจะพูดถึงปัตตานีไว้เป็นประโยชน์กับพวกเราที่จะเป็นความรู้ว่าเพราะมันมาอย่างนี้ มันถึงเป็นอย่างนี้ วันวลิตได้บันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๘๒ ว่าในสมัยพระอนุชาธิราชพระราเมศวรทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ประชาชนในแผ่นดินและเมืองขึ้นทั้งหลายของสยามส่งรายชื่อทาสของตน -----

๑๔๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ดวงใจ ๖๖/๑

จากนั้นพระองค์ให้มีการสำรวจจำนวนข้าทาสในเมืองและประเทศในบังคับบัญชา และต่อไปว่า ยกเว้นรัฐปัตตานีซึ่งเจ้าผู้ครองไม่ปรารถนาจะทำตาม แข็งมาตั้งแต่สมัยนั้น แล้วครั้น ขออีกสักตอนนะครั้นท่านประธานแล้วจะเห็นว่าคนที่เข้ามาแก้ปัญหานั้นมีทั้ง พุทธและมุสลิม อาณาจักรปัตตานีในสมัยของพระองค์ศรีธรรมราชาธิราช พระเจ้าแผ่นดิน องค์ที่ ๒๕ แห่งสยาม มีข้อความว่า อาณาจักรปัตตานีปฏิเสธที่จะส่งเครื่องราชบรรณาการ ดังนั้นในปีที่ ๕ แห่งรัชกาลทรงส่งแสนยานุภาพไปที่นั่น แต่กลับถูกตีแตกมา พระองค์ จึงทรงให้ซ่อมแซมเรือรบแล้วสร้างใหม่อีกหลายลำเพื่อไปโจมตีปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง แต่ด้วยการไกลเกลี้ยของผู้ครองรัฐเคดาห์และพระสงฆ์ชาวสยาม ในที่สุดก็มีสัญญาทาง พระราชไมตรีและยุติสงคราม น่าสนใจมากครั้นท่านประธาน กระผมเชื่อว่าท่านประธาน เรียนสิ่งนี้มาแล้ว แต่สำหรับเพื่อนที่อาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้อยากจะกราบเรียนว่า ปัตตานี มีปัญหามาตั้งแต่อดีตครั้น ยามใดที่สยามหรือกรุงศรีอยุธยาเข้มแข็งก็ส่งเครื่องราชบรรณาการ ยามใดกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอก็แข็งเมืองเป็นอย่างนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจ ที่สถานการณ์ต่อมาได้มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นเหตุให้เกิดความคิดแบ่งแยกดินแดน กระผมยกตัวอย่าง ๒ ตอนในหนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกไว้โดยไม่คิดว่าวันนี้เราจะ อภิปรายกันครั้น บันทึกไว้ตั้งแต่ปี ๒๑๘๐ กว่า แต่มันเป็นตัวบอกให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ ของพื้นที่นี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนพื้นที่อื่น แต่ที่กระผม ท่านอาจารย์พิริยศได้เอ่ยถึง อาณาจักรล้านนา เชียงใหม่ กระผมกราบเรียนท่านประธานเปรียบเทียบกับพื้นที่นั้น เคยเป็นเมืองขึ้นพม่า พระเจ้ากรุงธนบุรีตีเชียงใหม่มาเป็นเมืองขึ้นได้แล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้น ของสยามของกรุงเทพฯ ตลอดมาเหมือนปัตตานีเป็นเมืองขึ้นของสยาม แต่เชียงใหม่ นั้น ด้วยเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อแม้เจ้าหลวงคือกษัตริย์เชียงใหม่จะไม่พอ พระทัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อพระราชอำนาจของพระองค์ท่าน แต่ระยะเวลา ความใกล้ชิด ความเข้าใจค่อย ๆ คลี่คลายความรุนแรงลงไปได้ ประกอบกับเจ้าหญิง เชียงใหม่มาเป็นพระวรชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานการณ์ จึงได้คลี่คลายลงมาเร็วกว่าปัตตานี ปัตตานีต่างกันโดยสิ้นเชิง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยครั้นท่านประธาน ข้าร่ำยาอาณาเขตติดกับเขตแดนซึ่งอีกฝั่งหนึ่ง

๑๔๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ดวงใจ ๖๖/๒

เป็นคนเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาเดียวกัน เพราะฉะนั้นความแตกต่างอันนี้จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญมากที่ทำให้ติดตามไม่ได้เป็นอย่างเชียงใหม่ เราต้องเข้าใจตรงนี้ ความเข้าใจตรงนี้ละครับคือโจทย์ที่จะบอกเราว่าวิธีแก้ปัญหาคือต้องทำอะไร อันนี้ต้องถวายเป็นความเคารพยกย่องพระมหากษัตริย์ของเราที่ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้ ท่านประธานนี่บอก วันก่อนอภิปรายเรื่องนโยบายก็มีสมาชิกผู้มีเกียรติหยิบเรื่องนี้มาพูด ผมทำความนิมิตเดียวครับว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีสายพระเนตรที่ไกลมาก ทรงตระหนักและเข้าใจประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งได้กำหนดรัฐประศาสนนโยบายสำหรับปกครองพื้นที่นี้โดยเฉพาะครับ ปี ๒๔๖๖ บัดนี้เกือบร้อยปีแล้ว ถ้าเราไปอ่านรัฐประศาสนนโยบายทั้ง ๔ ข้อ เราจะต้องยอมรับสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้นั้นทันสมัยเหลือเกิน -----

๑๔๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๖๗/๑

วันนี้ยังทันสมัยอยู่ครับ ยังสอดคล้องกับคำเตือนว่าการปกครองรัฐนั้นควรจะทำอย่างไร
หลักรัฐประศาสนโยบายสำหรับมณฑลปัตตานีในขณะนั้น กระผมยกตัวอย่าง เช่น

๑. ระเบียบการหรือวิธีปฏิบัติการใดเป็นทางการให้พลเมืองรู้สึกหรือเห็นไปว่า
เป็นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่
ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลามหรือยิ่งทำให้เห็นเป็นการอุดหนุนศาสนาฮัมมัดได้
ยิ่งดี

๒. การกะเกณฑ์อย่างใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือพลีอย่างใด ๆ ก็ดี
เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมเทียบกันต้องอย่าให้ยิ่งกว่าที่พลเมืองในแคว้นประเทศราช
ของอังกฤษ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงนั้นต้องเกณฑ์ต้องเสียอยู่เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกัน
แต่เฉพาะอย่างต้องอย่าให้ยิ่งหย่อนกว่ากันจนถึงเป็นเหตุเสียหายในทางปกครองได้

๓. การกดขี่บีบบังคับแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาล เนื่องแต่การใช้อำนาจ
ในทางที่ผิดมิเป็นธรรมก็ดี เนื่องแต่การหมิ่นหลู่ดูแคลนพลเมืองชาติแขกโดยฐานที่เป็นคน
ต่างชาติก็ดี เนื่องแต่การหวังเหนี่ยวรั้งเข้าในกิจการตามหน้าที่เป็นเหตุให้ราษฎร
เสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี ฟังต้องแก้ไขและระมัดระวังมิให้มีขึ้น เมื่อเกิดขึ้น
แล้วต้องให้ผู้ทำผิดต้องรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไม่ใช่สักแต่จะจัดการกลบเกลื่อน
ให้เงียบไปเสียเพื่อจะไว้หน้าสงวนศักดิ์ของข้าราชการ

ดูสิครับเกือบร้อยปีพระองค์ท่านมองเห็นปัญหา

๔. กิจการใด ๆ ทั้งหมดอันเจ้าพนักงานจะต้องบังคับแก่ราษฎร ต้องระวัง
อย่าให้ราษฎรต้องขัดข้องเสียเวลาในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจำเป็น
โดยระเบียบการก็ดี เจ้าหน้าที่ฟังสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าที่สุดจะทำได้

อันนี้ก็เตือนว่าเวลาจะไปเยี่ยมก็อย่าไปเกณฑ์คนให้เสียเวลา เห็นไหมครับ
เกือบร้อยปีพระองค์ท่านมองเห็นปัญหา

๕. ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจำตำแหน่งในมณฑลปัตตานี ฟังเลือกเฟ้น
แต่คนที่มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตสงบเสงี่ยมเยือกเย็น ไม่ใช่สักแต่จะส่งไปบรรจุให้เต็มตำแหน่ง
หรือส่งไปเป็นทางลงโทษเพราะเลว

๑๔๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๖๗/๒

๖. เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดวางระเบียบบออย่างใดขึ้นใหม่หรือบังคับการอย่างใดในมณฑลปัตตานีอันจะเป็นทางพาดผ่านถึงสุขทุกข์ของราษฎร ควรพิจารณาเหตุผลแก้ไขหรือยับยั้ง

กระผมกล่าวโดยย่อ ๖ ประการที่เป็นหลักรัฐประศาสนโยบายสำหรับมณฑลปัตตานีเพราะอะไร เพราะในขณะนั้นทรงตระหนักว่าพื้นที่นี้ไม่เหมือนที่อื่น มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับที่อื่นจึงต้องมีหลักพิเศษ แล้วรัฐบาลต่อ ๆ มาเขาก็ยอมรับ จนกระทั่งแม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖) ท่านประธานครับ กฎหมายครอบครัวมรดก เรายังต้องออกกฎหมายพิเศษสำหรับพื้นที่ใน ๔ จังหวัด คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล กรณีที่มีคดีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกัน ให้ใช้กฎหมายนี้โดยเฉพาะ นี่คือนี่ที่กระผมคิดว่าผู้ปกครองในอดีตได้มองเห็นปัญหานี้มาโดยลำดับ สถานการณ์จึงค่อย ๆ คลี่คลายลงมา จะบอกว่าไม่มีเหตุร้ายไม่จริงครับ กระผมจึงยืนยันตลอดเวลามีคนคิดร้ายในพื้นที่นั้นอยู่ตลอด มีความคิดแบ่งแยกดินแดน เพราะเขาเคยมีสถานภาพ วันหนึ่งสถานภาพเขาต้องเสียไป ยกตัวอย่าง ตวนกู อับดุลกาเดร์ เพื่อนสมาชิกเราได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้ว ท่านก็เป็นผู้ครองนครปัตตานี ครองเมืองปัตตานี วันหนึ่งท่านแข็งเมืองก็ได้รับโทษถูกส่งไปจำคุกที่พิษณุโลก ๑๐ ปี แต่ว่าในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอภัยโทษให้กลับมาครองเมืองเหมือนเดิม แต่ก็มีปัญหาขึ้นอีก เทียบนี้ตวนกู อับดุลกาเดร์ไม่ยอมให้จับแล้ว หนีไปอยู่รัฐกลันตันแล้วเสียชีวิตที่นั่น แต่ลูกท่านมีครับ คนเหล่านี้เขาไม่ได้พอใจเลยครับต่อการปฏิบัติของรัฐบาลไทย รัฐบาลสยาม แต่ด้วยความเข้าใจถึงความเป็นจริง รัฐบาลผู้ปกครอง -----

๑๔๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๖๘/๑

จึงต้องพยายามที่จะลดเงื่อนไขอันเป็นสาเหตุปัญหาโดยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในพื้นที่ เหล่านั้นต่อประชาชนของเรา ท่านประธานจะเห็นความจริงในข้อนี้ตลอดมา กระผม กราบเรียนได้ว่า เมื่อสาเหตุมันเป็นอย่างนี้ความคิดของคนส่วนหนึ่งที่เสียสถานภาพไป ต้องการสถานภาพคืนจึงไม่ใช่ของแปลกครับท่าน ไม่ใช่ของแปลกถ้าไม่มีสิทธิแปลก เมื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ของแปลก หน้าที่ก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ ให้อยู่อย่างบ้านเมือง ขณะเดียวกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกันอย่างที่ผู้ปกครองในอดีตเขาได้ทำมาโดยลำดับ และกระผมกราบเรียนว่า จริง ๆ แล้วผู้ปกครองทุกชุดเขาพยายามทำอย่างนั้น ถ้าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้าง จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก็คือ ถ้าในร้อยปีกระผมคิดว่า ๑. เมื่อตอนที่ท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม รณรงค์เรื่องวัฒนธรรมไทยนิยม กระผมเด็กเกินไปที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ จนวันหนึ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส คือนายอดุลย์ ณ สายบุรี หรือตวนกู ยะลานาแซร์ได้เล่าให้กระผมฟัง กระผมไปเยี่ยมท่านที่รัฐกลันตัน ไปชวนท่าน กลับมาประเทศไทย ขณะนั้นกระผมเป็นผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๑๘ พร้อมกับเพื่อน สมาชิกของพรรคประชาธิปไตยทั้งพุทธและมุสลิมไปเยี่ยมท่านที่บ้านเล็ก ๆ ในรัฐกลันตัน ชวนท่านกลับมาบ้าน ท่านเป็นคนไทย ท่านเคยเป็น ส.ส. กลับมาเถอะ ทำไมต้องมาอยู่ที่ รัฐกลันตันที่นี่ ก่อนท่านจะไปที่รัฐกลันตันนั้นท่านติดคุกจำคุก ๗ ปี เรื่องเกี่ยวกับ ความมั่นคง ท่านบอกกระผมยังจำได้พวกเรานั่งคุยกับท่านอยู่ ท่านบอกคุณชวน ผมเป็น คนไทย ผมนับถือศาสนาอิสลามผมกลับไม่ได้หรอก ผมรับ จอมพล ป. ไม่ได้ จอมพล ป. บังคับให้ผมค้ำพระพุทธรูป ท่านบอกอย่างนี้ นะครับ กระผมเลยนึกตลอดเวลาว่า ให้ความเป็นธรรมกับ จอมพล ป. ผมคิดว่าท่านคงไม่เจตนา แต่ปัญหาว่าผู้ปฏิบัติไปทำ อย่างไรจึงให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมา แล้วในที่สุดนายอดุลย์ ณ สายบุรี ก็ไม่ได้กลับมา ท่านเสียชีวิตที่รัฐกลันตัน ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นผู้นำในขบวนการแบ่งแยกดินแดน กระผมรู้ว่าความผิดพลาดครั้งนั้นอาจจะโดยไม่เจตนา แต่ความผิดพลาดครั้งต่อมา ที่สำคัญมากและเป็นสาเหตุของความสูญเสียขณะนี้คือความผิดพลาดเมื่อปี ๒๕๔๔ กระผมคิดว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเพื่อการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายมีความหวัง

พี่น้องของเรา ในปี ๒๕๔๔ นั้นเป็นความผิดพลาดอันเกิดจากการประเมินเหตุการณ์ผิดพลาด กระทบนี้กอยู่ในใจว่า ๑. อาจจะไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ อาจจะไม่ผ่านประสบการณ์ของการศึกษาปัญหาในพื้นที่ ไม่ได้เข้าใจว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร ประเมินเหตุการณ์ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องของใจรักเล็กขโมยน้อยธรรมดาหรือเรียกว่าใจรักระจอก ไม่มีการแบ่งแยกดินแดน ไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้เป็นความเชื่อของรัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศชัดเจนครับ กระทบเองเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ทักท้วงว่า แนวในการแก้ปัญหาขณะนั้นจะผิดพลาด นั่นก็คือ แนวว่าจะใช้วิธีเก็บคือฆ่าทิ้งหรืออุ้มฆ่า เริ่มคิดเรื่องนี้เมื่อรัฐบาลแถลงว่าปัญหาภาคใต้รัฐบาลรู้ดี รู้หมดแล้วทุกอย่างจบภายใน ๓ เดือน นำแปลกใจมากว่าเขาแก้ปัญหากันมาเป็นร้อยปี เหตุการณ์ยังมีอยู่แต่รัฐบาลขณะนั้นจะแก้ปัญหาให้จบภายใน ๓ เดือนเขาจะทำอย่างไร รองแม่ทัพภาค ๔ พลตรี เรวัต กระทบเอ่ยชื่อท่านขอภัยด้วย ขออนุญาตท่านแล้วครับ ท่านเล่าให้กระทบฟังว่าท่านร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และท่านเป็นคนเดียวที่กล้าท้วงขณะนั้นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่รัฐบาลจะทำต่อไปนี้มีปัญหา แต่ว่าผลทักท้วงของท่านในที่สุดท่านก็ถูกย้ายและไม่มีโอกาสได้เป็นแม่ทัพภาค ๔ ต่อมาจนเกษียณอายุ ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านว่าทำไมท่านไปท้วงเอง ทำไมไม่ให้แม่ทัพภาค ๔ ท้วง ท่านบอกวันนั้นพอดี แม่ทัพภาค ๔ ต้องไปรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จ ----

แม่ทัพภาค ๔ ต้องไปรบเสด็จ ท่านเลยต้องมาประชุมแทนและท่านท้วงไป ท่านก็ถูกผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น คือ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เรียกไปพบแล้วตำหนิ ความจริงข้อทักท้วงของท่านรองแม่ทัพนั้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่พวกกระผมทักท้วงให้ความคิดว่าวิธีนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง แล้วเกิดปัญหา ๒ แก่ ๒ จะเกิด ๔ แก่ ๔ จะเกิด ๑๐ แก่ ๑๐ จะเกิด ๑๐๐ เพราะวิธีการอุ้มฆ่า ฆ่าที่นั่นในหมู่มุสลิมถึงไม่ใช่ญาติ แต่ก็พี่น้องกันเมื่อคนหนึ่งเป็นอะไรไป มุสลิมอื่นก็เป็นแนวร่วม ท่านประธานครับแต่ข้อทักท้วงเราไม่มีใครฟัง กระผมเสียดายเพราะนักข่าวเองเขาก็ช่วยไปบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีนี้ฝ่ายค้านเขาเสนอมาอย่างนี้ละ ท่านก็บอกกรุณาอย่าเสนอเรารู้ดีอยู่แล้ว ผมเสียดายมากท่านครับมิฉะนั้นเหตุการณ์จะไม่สูญเสียว่างนี้วันนี้ ซึ่งในร้อยปีเราไม่เคยตกอยู่ในฐานะสภาพอย่างนี้ในหลวงของเราทรงแก้ปัญหาหลายสิบปี พระองค์ท่านเหนื่อยยาก เสด็จสิงหาคม กันยายน ท่านประธานก็ออก ท่านอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น สิงหาคม กันยายน ท่านเสด็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพบกลุ่มแม่บ้าน ในหลวงเสด็จออกเยี่ยมชาวบ้านเดือนแล้วเดือนเล่า ปีแล้วปีเล่าเป็นจำนวนหลายสิบปี ความเป็นเอกภาพ ความสมานฉันท์หนึ่งเดียวของพี่น้องพุทธ มุสลิมในพื้นที่ดีขึ้น ๆ โดยลำดับ เหตุร้ายมีใหม่ มีครับ ไม่มียกเว้นหรือครับ คนดีคนชั่วมีด้วยกันทุกแห่งหน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีใจครับ มีคนเสพยาเสพติด มีคนค้ายาเสพติด มีคนลักเล็กขโมยน้อย มีใจ มีคดี มีฆาตกรรม มีคนร้าย มีคนดีและมีคนชั่วเหมือนที่อื่นไม่ต่างอะไรกันเลย มากน้อยแล้วแต่สภาพของพื้นที่ แต่ว่าที่มันต่างกับที่อื่นคือคนคิดร้ายในเรื่องความมั่นคง คิดที่จะแบ่งแยกดินแดน แต่ว่าในอดีตนั้นเขาสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกลไกของรัฐคือมีตา กระผมกราบเรียนท่านประธานว่า ท่านประธานอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่า ในประเทศเรานั้นนอกเหนือจากนโยบายความมั่นคงซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ดูแลแล้ว จะมีนโยบายพิเศษเฉพาะพื้นที่อยู่นโยบายหนึ่งซึ่งภาคอื่นไม่มี คือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันนี้มีโดยเฉพาะเลยครับ ไม่มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดภาคกลาง ภาคอื่นครับแต่มีเฉพาะภาคใต้ และนโยบายนี้เริ่มเขียนใช้ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๑ เมื่อสมัย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ฉบับแรกใช้ ๑๐ ปี แล้วใช้ฉบับที่ ๒ ๔ ปี ฉบับที่ ๓ ๔ ปี

๑๕๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จึรณฐ ๖๙/๒

ฉบับที่ ๔ ๔ ปี กระผมกราบเรียนท่านประธานเพราะว่ากระผมได้ใช้นโยบายนี้เป็นคู่มือในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพราะนโยบายนี้คือการศึกษามาจากทุกกลุ่ม พี่น้องพุทธ มุสลิมและศาสนาอื่น ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ พลเรือนทุกฝ่ายทั้งผู้นำศาสนา ทั้งฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านเมือง มามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายว่า ในท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่นั้น เราควรจะมีแนวปฏิบัตินโยบายเป็นหลักอย่างไร พื้นที่นี้จึงจะมีความเจริญก้าวหน้าในวันข้างหน้า เพราะเรามีข้อแตกต่างกับที่อื่นอย่างที่เรา ประจักษ์กันอยู่แล้ว กระผมกราบเรียนท่านประธานเรื่องนี้เพราะเหตุว่าถ้าเราได้เข้าใจ ส่วนนี้ต่อเนื่องยาวนานมา วันนี้ปัญหาจะไม่เป็นอย่างนี้ครับ ในด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนนั้น ซึ่งตอนหลังนี้มีข้อกล่าวหาบรรดาครูผู้สอน บรรดาโรงเรียนรวมไปถึงปอเนาะ อย่างที่ท่านอาจารย์พีรยศได้กล่าวและพวกเราได้พูดบางส่วน สมัยนั้นเขามีการตรวจสอบ โดยกระบวนการของกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าท่านประธานนี้ก้อออกนะครับ ก่อนจะมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ครั้งหลังสุด มันจะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่า ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการเขตในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ จังหวัดเขาเรียกว่า ศึกษาธิการเขต ๒ ครับ จะมีเจ้าหน้าที่ ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน การศึกษาเอกชนไปประจำ คนเหล่านี้คือคนที่คอยตรวจสอบว่าโรงเรียนทั้งหลายสอน อย่งไร เหมือนกับในที่สุด พลเอก เปรมได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่หลังจากใช้ -----

๑๕๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส.ทั่วไป)

วันทนา ๗๐/๑

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มาประมาณ ๓ ปี ปี ๒๕๒๔ จึงเกิดศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่ออะไรครับ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหารับรู้ความทุกข์สุขของพี่น้องของเรา แล้วเราก็มี พตท. ๔๓ คือพลเรือน ตำรวจ ทหาร สำหรับดูแลความมั่นคงในบริเวณนั้น ทุกองค์กรเป็นมือเป็นไม้คลุมพื้นที่ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นตาคอยดูมี ศอ.บต. คอยจับดูทั้งหมดเลยครับ ใครโรงเรียนไหน สอนไม่ดี สอนในสิ่งที่ผิด ศึกษาธิการเขต ๒ คอยจับตาดูแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่จะไป ยุยงส่งเสริมนักเรียนให้ออกนอกกลุ่มนอกทางอาจจะมีแต่ทำไม่ได้เต็มที่เพราะเรามีหูมีตาอยู่ เมื่อเรายกเลิกหน่วยงานนี้ทั้งหมดในกลางปี ๒๕๔๕ หลังจากนโยบายคุ้มฆ่าผ่านไปแล้ว ๑ ปี เรายกเลิกด้วยประกาศของท่านนายกรัฐมนตรีขณะนั้นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ต่างอะไรกับจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ไม่มีอะไรพิเศษ อย่าไปทำให้มันพิเศษ ถ้าไปทำให้มันพิเศษ มันจะพิเศษไม่จบสิ้น เพราะฉะนั้นมีองค์กรหน่วยงานใดที่เป็นพิเศษให้ยกเลิกให้หมด เพราะฉะนั้น ศอ.บต. ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยกเลิก พตท. ๔๓ ก็ยกเลิกหน่วยงานที่เป็นกลไกเป็นหูเป็นตารัฐก็หมดไป ประเทศเราเจ้าหน้าที่รัฐตาบอดเลยครับ ไม่มีโอกาสรู้ และนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคนร้ายในการช่อกุ้มกำลัง ผึกเด็กขึ้นมาใหม่ ท่านประธานครับ กระผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะว่าได้ประสบพบด้วยตัวเองทั้งผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิต กระผมพบกับคุณพ่อคุณแม่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บังเอิญคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดตรัง ผมก็ไปร่วมงานศพ เป็นประธานงานศพให้เขา ลูกเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็ถูกฆ่าตาย คุณแม่บอกผมด้วยน้ำตานองหน้าเลยบอกว่า เสียใจที่สุด ลูกบอกก่อนแล้วว่าเพื่อนในมหาวิทยาลัยนั้นคอยเป็นสายบอกให้คนร้ายรู้ว่าลูกคือลูกตำรวจ ต้องจัดการลูกตำรวจก่อน นี่คือการรู้สึกสะเทือนใจมากกว่า เขาจ้างเล่นงานกัน ความจริงนี้เป็น ๑ ในหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้น แต่กราบเรียนท่านประธานเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีขบวนการที่ช่อกุ้ม ส่งเสริม ยุยงและล้างสมอง ความเชื่อต่าง ๆ กระผมไม่มีญาติที่ประสบ มีญาติก็คือคนที่ไปเป็นหมอยุ่ที่นั่นซึ่งจะขอย้ายกลับ แม่อยากให้อายกลับ แต่กระผมก็บอกว่าเขาได้ทำงานรับใช้บ้านเมือง

๑๕๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๗๐/๒

ในช่วงอย่างนี้น่าภูมิใจที่สุดอย่าย้ายกลับเลย เพราะหมอที่ผ่าสมองได้มีจำกัดมากที่ยะลา แต่ว่าหลานของเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกเข้าไปล้างสมองให้เกิดความเชื่อว่าจะต้องไล่พวกสยามออกไป ต้องเอาปัตตานีคืนมา แล้วสอนให้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนทางศาสนาอิสลาม คนเหล่านี้เป็นคนคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะได้รับการฝึกอาวุธ ต่อมาจึงได้เกิดรุนแรงขึ้นถึงขั้นฆ่าพระ พระสงฆ์ สามเณรมรณภาพไปหลายรูปด้วยฝีมือของคนร้ายเหล่านี้ วันนี้จึงได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจว่าเมื่อเราดูคนที่เสียชีวิตไปในช่วงประมาณ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีตั้งแต่ผู้พิพากษา อดีตอัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอาชีพสุดท้ายที่เราไม่นึกว่าจะเกิดก็คือพยาบาลยังเหลืออาชีพเดียวที่ยังไม่โดนคือหมอ แพทย์นอกนั้น พี่น้อง ตำรวจ ทหาร พลเรือน ตชด. (ตำรวจตระเวนชายแดน) อส. (อาสาสมัครรักษาดินแดน) ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เกษตรทุกระทรวง ทบวง กรมโดนหมดแล้ว ท่านครับ จำนวนคนไม่ต้องพูดถึงมันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากอดีต กระผมไม่บังอาจไปเปรียบเทียบ แต่จำได้ว่าเมื่อปี ๒๕๔๐ เหตุร้ายในภาคใต้ก็มีประมาณสัก ๗๕ ครั้ง ปี ๒๕๔๑ ก็ลดลงมาเรื่อย ๆ จนปี ๒๕๔๒ ปี ๒๕๔๓ ก็เหลือประมาณสักไม่เกิน ๑๐ ครั้ง วันนี้ปีหนึ่งประมาณ ๒,๐๐๐ ครั้งครับ มันไม่ปกติหรือครับ ไม่ใช่เรื่องโจรกระจอกแล้ว แต่ความผิดพลาดเหล่านี้ ถ้าพูดไปวันนี้ -----

๑๕๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๗๑/๑

มันก็คือการที่บอกให้เราทราบว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อเราจะได้พบโจทย์ว่าเมื่อมันเกิดจากอย่างนี้เราจะแก้ปัญหอย่างไร รายละเอียดการแก้ปัญหานั้นกระผมขอให้คณะกรรมการถ้าสถานะจะจัดตั้งขึ้นได้ไปหาวิธีการต่อไปนะครับ แต่ว่าท่านประธานที่เคารพครับ เพื่อให้เหตุผลและข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการที่เพื่อนสมาชิกที่จะเป็นกรรมการได้หยิบยกไปเป็นส่วนหนึ่งตั้งเป็นโจทย์ต่อไปในการพิจารณาในครั้งต่อไป ผมขอกราบเรียนท่านประธานเพิ่มเติมครับว่า สิ่งสำคัญยิ่งที่เราจำเป็นต้องตระหนักร่วมกันคือความจริงของพื้นที่ครับ ความจริงของพื้นที่คือการที่เราจะเรียกร้องความสมานฉันท์และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาคือใครถูกต้องว่าถูกต้องครับ ใครผิดต้องว่าผิด เจ้าหน้าที่ผิดก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ผิด ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ผิดอย่าไปบิดเบือนกล่าวหาเขา มิฉะนั้นคนทำงานจะเสียกำลังใจมาก วันนี้อย่างมันลงเจ้าหน้าที่ผิดหมดก็ไม่ถูก เจ้าหน้าที่เป็นตุลาเหตุใหม่ เป็น มีส่วน ในอดีตมีส่วนอยู่มาก ปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนอยู่ แต่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่าใครทำอะไรไม่ถูกต้องคนนั้นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ อย่าไปเหมารวมว่า ทหาร ตำรวจ ตชด. อส. หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายเลยร้ายหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้น มิฉะนั้นความสูญเสียก็จะยิ่งกว่านี้ ผมขอพูดเพื่อปกป้องคนดีที่เขาต้องแก้ปัญหาคือความยากลำบาก ไม่มีใครอยากไปหรอกครับ น้อยคนมีอาสาสมัครที่นำขึ้นชมยกย่องก็มีพลตำรวจตรี นพดล ที่ขณะนี้บาดเจ็บอยู่ หรือคนไม่อาสาสมัครแต่ต้องนอนบาดเจ็บพิการอยู่ขณะนี้ เช่น พันตำรวจเอก วรรณนอนอยู่ที่บ้านผมที่จังหวัดตรัง คนเหล่านี้ต้องเสียชีวิตร่างกายซึ่งหลายคนล้มไปแล้วว่าเขาประสบอะไร เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับปฏิบัติ วันนี้พี่น้องพุทธ มุสลิมต้องเสียชีวิตตัวเลขพอ ๆ กันครับ แต่ว่าฐานจริง ๆ นั้นก็มาจาก ๘๐ ต่อ ๒๐ พี่น้องพุทธเสียชีวิตจากสัดส่วนร้อยละ ๒๐ พี่น้องมุสลิมเสียชีวิตจากสัดส่วนร้อยละ ๘๐ เมื่อตัวเลขมันใกล้เคียงกันก็หมายความว่าสัดส่วนพี่น้องพุทธเสียชีวิตในสัดส่วนที่มากกว่ามาก แต่วันนี้ไม่ยกเว้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพื่อเราหาทางแก้ปัญหาคือถูกต้องต่อไป ถ้าเราปฏิเสธเราบิดเบือนความจริง เราจะเรียกร้องความเห็นใจ ความสามัคคี ความร่วมมือไม่ได้เลย ผมกราบเรียนเรื่องนี้กับท่านประธาน เพราะว่าฟังนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้วันแถลงนโยบายนั้น

๑๕๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๗๑/๒

ชัดเจนนะครับว่าจะเร่งแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องแรกๆ เลยครับ แล้วจะบอกว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังบอกวิธีการไว้ย่อๆ นะครับ ว่าสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมายระบบยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดเจ้าหน้าที่ความไม่ยุติธรรม ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะรู้สึกเสียดายของผู้รับผิดชอบในคณะรัฐบาลจะเพี้ยนๆ ไปจากแถลงนโยบายแล้ว อันนี้จำเป็นต้องชัดเจน มิฉะนั้นจะกลายเป็นเงื่อนไขให้คนร้ายนำไปเป็นสมมุติฐานว่าทำไปเถอะเขาจะให้ภัย ธิบฆ่าเสียตอนนี้เขาจะให้ภัย ธิบเผาเสียตอนนี้เขาจะให้ภัยในวันข้างหน้า เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดที่กระผมเองเคยพูดเสมอว่ากระผมอยากให้ถือว่าพี่น้องพุทธ มุสลิมของเราคือคนไทย พี่น้องของเราเหล่านั้นเขาอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้ว เขาอยู่มานานในพื้นที่เหล่านั้นเขาคือคนไทยที่มีศาสนาแตกต่างกัน เขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน คนพุทธผิดต้องจัดการโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย คนไทยมุสลิมผิดต้องจัดการตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าที่กับพี่น้องศาสนาโน้นก็ไม่เอาจริง ที่พี่น้องศาสนานี้ก็มาเข้มงวดกวดขัน อย่าให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกเช่นนั้นเป็นอันขาด -----

๑๕๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๗๒/๑

นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานไว้ แต่ว่าที่กระผมกราบเรียนย้ำเรื่องความเป็นจริงที่ทุกคนต้องยอมรับนั่น เพราะมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาใหม่แล้วครับ ผมกลัวมันจะเป็นน้ำผึ้งอีกหยดหนึ่ง นั่นก็คืออันนี้ไม่ใช่ใครแล้วครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเองครับ ผมดูรายการโทรทัศน์เอเอสทีวี (ASTV) ครับท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวสาวของอัลจาซีราห์เมื่อเดือนที่แล้วถึงเรื่องผู้เสียชีวิตในกรณีตากใบครับท่านประธานครับ ความจริงเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับจบไปแล้วว่าบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๗๘ คนที่อยู่ในรถบรทุกไปสู่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไร และแพทย์ ๓ ท่านมาเบิกความที่ศาลแล้วครับในการชันสูตรในการไต่สวนสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต แพทย์มาเบิกความสอดคล้องกันหมดทั้ง ๓ ท่าน แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ พันตำรวจโทนายแพทย์สุทธิชัย พันตำรวจโท พิสิฐ ธรรมสุริยะ ทั้ง ๓ ท่านมาเบิกความพร้อมเหมือนกันที่ศาลแล้วหนังสือพิมพ์แนวหน้าเอามาลง กระผมอ่านจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่ลงคำเบิกความของแพทย์ทั้ง ๓ ท่านว่าสาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจ สันนิษฐานว่าผู้ตายถูกกดทับทำให้เกิดการขาดขวางการเคลื่อนไหวของระบบหายใจเข้าออก คุณหญิงพรทิพย์บอกว่าเดินทางไปเก็บดีเอ็นเอ (DNA) ของผู้ก่อความไม่สงบพลิกศพ ๒๔ ราย ตายจากขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับทุกศพ พันตำรวจโท นายแพทย์สุทธิชัยบอกว่าผู้ตายตายจากขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับ และรายงานในการเบิกความของ ๓ พยานนี้ก็บอกว่าไม่มีบาดแผลร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตายคือไม่มีรอยกระสุนปืน ไม่มีรอยถูกแทงให้ถึงตาย แต่ตายจากขาดอากาศหายใจ มีคนเสียชีวิตที่มีร่องรอยถูกทำร้าย เช่น ซีโครงหัก แขนหัก ขากรรไกรหัก สันนิษฐานว่าจะมีการถูกกระแทกอย่างแรง แต่ที่กระผมกราบเรียนเรื่องนี้ความจริงมีแผ่นซีดี (CD) อยากจะให้ท่านประธานได้เห็นนะครับ แต่ผมคิดว่าท่านประธานอาจจะได้ผ่านมาแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ห่วงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไป คือประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราห์บอกว่า คือตอบคำถามที่ผมดูในโทรทัศน์นะครับ แล้วเขาแปลคำให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยครับ แล้วต่อมาหนังสือพิมพ์กระผมเข้าใจว่าหนังสือพิมพ์มติชนเอามาลงละเอียดครับว่า ผู้ถามนี้ถามผู้ที่ตาย แล้วถามซ้ำ ๒ ครั้งว่าผู้ตายนี้ตายเพราะมีการเอาขึ้นรถแล้วซ้อนกัน ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าผู้บริสุทธิ์หรือ คนซุ่มนุมนแบบนี้เรียกว่าผู้บริสุทธิ์หรือผมไม่รู้ละ แต่พวกนี้ถูกควบคุมตัวอยู่บนรถบรทุก ถ้าร่างกายแข็งแรงพอ

๑๕๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๗๒/๒

มันก็ไม่เป็นไรหรอก แต่วันนั้นพวกนั้นไม่ได้กินข้าวหรือดื่มน้ำเลย เพราะอยู่ในช่วงเดือน
อะไรนั้นแหละ พวกเขาก็ล้มทับกันและมีผู้เสียชีวิต ๗๘ ศพ หลังจากที่รถบรรทุกวิ่งอยู่
หลายชั่วโมงซึ่งนั่นเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งไม่มีใครตั้งใจฆ่าพวกเขา พวกเขาตายเพราะสภาพ
ร่างกายแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือ มีปัญหาอะไรเกิดกับการเสียชีวิตอย่างนั้นหรือ
นี่เป็นคำพูดที่กระผมถอดมาจากโทรทัศน์แล้วหนังสือพิมพ์เอามาลง ปัญหาจำนวนผู้เสียชีวิต
เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ ๗๘ ศพ ๗๘ รายจริง แต่ว่าเหตุที่คนเหล่านั้นตายท่านบอกว่า
เพราะพวกนี้ถูกควบคุมตัวอยู่บนรถบรรทุก ถ้าร่างกายแข็งแรงพอมันก็ไม่เป็นไรหรอก
แต่วันนั้นพวกนั้นไม่ได้กินข้าวหรือดื่มน้ำเลย เพราะอยู่ในช่วงเดือนอะไรนั้นแหละ พวกเข
าก็ล้มทับกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต กระผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าอาจจะมียศคนใดคนหนึ่ง -----

๑๕๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๗๓/๑

ที่นำบุคคลเหล่านี้ขึ้นรถแล้วล้มทับกัน แต่ว่าในจำนวนพันกว่าคนนั้นเสียชีวิต เฉพาะที่อยู่ในรถ ๗๘ คนครับ ไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมด คนที่เสียชีวิตนั้นเชื่อได้ว่าไม่ใช่เพราะล้มทับกัน ความจริงที่ปรากฏจากการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนในศาลนั้นก็ปรากฏว่าเขาถูกกดทับ และความจริงปรากฏในซีดี และในภาพที่ปรากฏในสื่อมวลชนครับ ไม่ได้ต้องปกปิดอะไรครับว่าคนเหล่านั้นขึ้นซ้อนกัน ๒ ชั้น ๓ ชั้นครับ ซ้อนเอามือไขว้หลังถูกมัดแล้วนอนคว่ำหน้า ท่านประธานครับ เราไม่ต้องมีใครซ่อนหรือครับ เานอนคว่ำหน้าเอามือไขว้หลัง นี่ภาพดูสิครับว่าเราจะขยับอย่างไร แล้วมีคนซ้อนอีก ๒-๓ ชั้น ท่านคิดดูสิครับว่าข้างล่างนั้นทุกข์ทรมานขนาดไหน ทุกข์ทรมานจนตาย แล้ววันนี้ความจริงนี้ยังไม่มีการสอบให้ชัดว่าใครคือคนสั่งราชการประจำกองทัพภาค ๔ หรือฝ่ายตำรวจเป็นคนสั่ง หรือรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี สั่งให้ทำอย่างนี้ ขอฝากคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นไปดูด้วย แต่กระผมนำเรื่องนี้มากราบเรียนท่านประธานเพราะไม่อยากให้เป็นน้ำผึ้งอีกหยดหนึ่งที่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหยิบยกขึ้นมาบอกว่า ลูกหลานเขา ญาติพี่น้องเขาตายไปแล้วบัดนี้รัฐบาลชุดนี้โดยนายกรัฐมนตรี มาบิดเบือนความจริงอีกหรือ ไปโทษคนของเขาว่าอดอยากล้มทับกันเองหรือ ในเมื่อคุณเอาคนซ้อนกัน ๒-๓ ชั้น ผมกราบเรียนท่านประธานว่าไม่มีอะไรดีกว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริง แล้วการแก้ปัญหาจะทำให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาครับ กระผมทราบดี กระผมไม่ไปคาดคั้นคนใดคนหนึ่งให้ต้องรับผิดชอบ เพราะท่านเพิ่งเข้ามาช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลสมัยพรรคไทยรักไทย ท่าน พันตำรวจโท ทักษิณ ที่ใช้นโยบายถือว่าเป็นเรื่องโจรกระจอก แล้วเริ่มนโยบายอุ้มฆ่าปี ๒๕๔๔ แล้วต่อมาก็ใช้นโยบายยกเลิกองค์กรที่คิดว่าเป็นองค์กรในการที่จะแก้ปัญหาหมดสิ้น ในที่สุดปัญหาจึงได้ลุกลามขึ้นด้วยคนร้ายที่ซ่องสุมกันมากขึ้น โดยลำดับ

ผมกราบเรียนข้อมูลสุดท้ายกับท่านประธานว่า ความจริงแล้วเราไปยึดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นฐานว่าเหตุร้ายเริ่มเกิดวันนั้น ท่านประธานครับ ความจริงไม่ใช่หรือครับ ถ้าตามปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่แรกเราจะรู้ว่าเมื่อวันที่นายกรัฐมนตรีขณะนั้นประกาศว่าปัญหาทั้งหลายจะจบภายใน ๓ เดือนนั้น เหตุร้ายเริ่มเกิดขึ้นหลังจากนโยบายอุ้มฆ่า

๑๕๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๗๓/๒

เกิดขึ้น ครั้งแรกที่ปรากฏชัดเจนคือประมาณวันที่ ๒๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ วันนั้นคือวันแรกที่ป้อมตำรวจและ อส. ถูกยิงพร้อมกันใน ๓ จังหวัด ตำรวจเสียชีวิต ๖ คนครับ แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองระดับสูงยังไม่ไหวครับ ยังไม่ไหวกับสถานการณ์ขณะนั้นไปมองเป็นเรื่องไม่มีอะไร นั่นเป็นก้าวแรกที่เราเห็นว่าคนกลุ่มนี้เริ่มจับมือกันได้แล้ว เริ่มก่อปัญหาแรงขึ้นมาแล้ว แล้วหลังจากนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ การปล้นปืนไม่ใช่เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นครั้งแรก ก่อนนั้นได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว เขาไปที่ละ ๑๐ กว่ากระบอก ๒๐ กว่ากระบอก แล้วเจ้าหน้าที่เราก็ตายด้วย แต่ก็ยังไม่มีการระแวงสงสัยกันเท่าที่ควรจะเป็น ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เองระดับล่างรู้ครับ รู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้น แต่ระดับสูงไม่กล้าพูด ผมตำหนิสภาพความมั่นคงแห่งชาติมาก เพราะหน่วยงานนี้คือหน่วยงานที่ต้องกระชับหรือบอกดัง ๆ กับรัฐบาลว่าแนวทางที่มานี้ผิดจากแผนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๔) ผิดแล้วนะ ท่านไม่เชื่อความหลากหลายแล้วนะ ท่านไม่ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะ แต่ไม่มีใครกล้าเตือนทุกคนเอาตัวรอด ผมเคยพบเจ้าหน้าที่บางระดับและผมเรียนเขาตรง ๆ บอกว่า ขอตำหนินะ ถ้าท่านไม่ดูดาบบอกกล่าวบ้างต่อนั้นความผิดพลาดจะไม่มาถึงขั้นวันนี้ วันนี้คือวันที่การสูญเสียหาทางแก้ง่าย ๆ มันยากเสียแล้ว และเราได้บทเรียนที่ไม่คุ้มค่าเลยครับท่านประธานในการที่เราทดลองนโยบายคิดใหม่ทำใหม่ ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างไม่เคยปรากฏในร้อยปีของเรา กระผมไม่ปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาอยู่มีปัญหาในพื้นที่ ผมเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหาก็มีครับ -----

๑๕๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๗๔/๑

มีการเผาโรงเรียน เผาสถานีอนามัย แต่เทคโนโลยีสมัยนั้นก็คือกระสอบป่านชุบน้ำมัน เผาครบเท่านั้นแหละครับ วันนี้ไปไกล วันนี้สามารถขุดหลุมเจาะด้วยเครื่องเจาะ ท่านประธานทราบดี เครื่องเจาะเจาะเข้าไปใต้ถนนไม่มีร่องรอยบนถนนเลยครับ เจาะเข้าไปแล้วก็ใส่ระเบิด ตูม คนไม่ได้ตายหมดหรอกครับ บาดเจ็บ คนร้ายเข้ามาจ่อยิงให้ตายทีละคน ๆ คนที่ยืนดูอยู่ข้าง ๆ ไม่มีใครกล้าไปทำอะไร จ่อยิงเสร็จน้ำมันรวดเผาอีกทีหนึ่ง เผาเสร็จยังไม่พอตัดหัวอีกทีหนึ่ง เขี่ยมโหดทารุณ เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว และผลนั้นก็ได้ผล บัดนี้ความหวาดกลัวนั้น จึงก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย คนย้ายออกนอกพื้นที่มากตัวเลขไม่ชัด เพราะไม่ย้ายล้มมะโนครัว ออกทั้งหมด แต่ชัดเจนว่าย้ายออกไปเป็นจำนวนมากไปทั่วประเทศ และกราบเรียน ท่านประธานว่า ไปตั้งหลักอยู่ในภาคต่าง ๆ บางพื้นที่ต้อนรับดี บางพื้นที่ตั้งข้อรังเกียจว่า มาจาก ๓ จังหวัด กระผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัดน่านไปเป็นประธานแข่งขันฟุตบอล ประชาธิปัตย์คัพ พบมุสลิมที่นั่นครับ มุสลิมไปจากจังหวัดตรังครับท่านประธาน มาเล่าให้กระผมฟังว่าเขามาอยู่ที่นี้ คนตั้งข้อรังเกียจเขาหาว่าเขามาจากยะลา นราธิวาส ปัตตานี เขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาจากที่นั่น เขาเป็นมุสลิมแต่เขามาจากจังหวัดตรัง นั่นแหละครับ ถึงคลายความกังวลลงไป วันนี้พี่น้องเราใน ๓ จังหวัด ทั้งพุทธ มุสลิมอยู่ในฐานะลำบาก และคนเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่ก็คือคนพุทธครับ คาดหมายว่าตัวเลขย้ายขณะนี้อาจจะถึงแสนแล้วครับ โดยเฉพาะกระผมกราบเรียนท่านประธานได้ว่า คนที่ย้ายออกขณะนี้ตั้งใจจะไปอยู่หาดใหญ่ กระผมถามนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ถามนายกไพร ท่านก็บอกว่ามีคนเคลื่อนย้ายโดยย้ายลูกมาก่อน โรงเรียนในหาดใหญ่หาที่เรียนให้ลูกพี่น้องใน ๓ จังหวัด เกือบไม่พอครับ และเขาไปจังหวัดอื่น เขาขายที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่เงินที่ขายที่ใน ๓ จังหวัด มาซื้อที่หาดใหญ่ ท่านชาย ๑๐๐ ไร่ ซื้อ ๑ ไร่ไม่ได้ครับ คนเหล่านี้ก็ต้องตระเวนไปพัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังของกระผม กระผมได้พบเกือบทุกสัปดาห์เมื่อลงไปบ้าน ไปเยี่ยมที่บ้านถามไปถามมาเขาบอกมาดูที่ มาดูบ้านจัดสรร ที่นี้ไม่แพงนักซื้อหาดใหญ่ไม่ไหว นี่คือนี่ที่เป็นผลพวงตามมา เหมือนกับกรณีที่มีคนตายที่ตากใบ ผลพวงที่คนนึกไม่ถึง คือคนไม่ตายครับ คนไม่ตายก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็น เพราะในที่สุดคนเหล่านั้นก็ไต่พิการ เพราะเขาไม่ตาย ไม่ขาดอากาศหายใจก็จริง แต่ว่าในระหว่างที่เขาถูกกดทับนั้น เขาขาดน้ำ

ขาดอากาศ ในที่สุดก็เป็นไตเรื้อรัง ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระผม
 เคยเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เคยพูดเรื่องนี้กันว่า คณะแพทยศาสตร์จะต้องไปตรวจดู
 พี่น้องของเราที่อยู่ในสภาพตายทั้งเป็นคือ ไตวายหรือไตพิการอันเกิดจากการทุกข์ทรมาน
 ในวันที่เกิดเหตุที่ตากใบ นี่คือนิสภาพที่เกิดขึ้นเป็นผลพวง วันที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตไป
 แต่ที่ไม่เสียชีวิตก็คือคนที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ ถูกตั้งข้อรังเกียจ ทั้งคนพุทธ มุสลิม
 ก็กลายเป็นปัญหาหมด ท่านประธานที่เคารพ กระผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
 ถ้าหากว่าเราได้ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็แก้ปัญหาตามความเป็นจริง โดยถือว่าคนเหล่านั้น
 คือพี่น้องของเราที่เขาอยู่ในแผ่นดินนี้มาเหมือนกับพวกเรา เขาแตกต่างกับเราในเรื่องศาสนา
 นั้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ทำให้เป็นเหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ทรงแนะนำ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา และกระผมกราบเรียนท่านประธานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินีนาถเคยมีพระราชเสาวนีย์รับสั่งไว้ว่า คนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นคนดี น่ารัก
 ความเป็นธรรม ทำไมพระองค์ท่านต้องรับสั่งว่ามีความเป็นธรรม ท่านคงต้องการให้ทุกฝ่าย
 ปฏิบัติกับพี่น้องของเราที่นั่นอย่างเป็นธรรม ผมขอยกย่องพี่น้องข้าราชการทุกฝ่าย
 ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ทั้งใน ๓ จังหวัดและส่วนหนึ่งของสงขลาที่เขาต้องอยู่สู้กับ
 ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ เขาต้องพบกับ -----

๑๖๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จงถนอม ๗๕/๑

ความไม่แน่นอนของอันตราย ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้เขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่เขายังอยู่ที่นั่น ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าสะท้อนออกมาให้เราเห็นภาพ เราจะตระหนักร่วมกันว่าเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นได้อย่างไร ท่านประธานครับ ผมคิดว่าคณะกรรมการอาจจะมีส่วนไม่มากนักน้อยในการศึกษาแล้วซึ่งนำรัฐบาลต่อไปในการแก้ปัญหา ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติบอกผมว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาเรื่องนี้โดยละเอียด จริง ๆ ก็ยังมีความห่วงใยครับ แต่ขออนุญาตเรียนข้อมูลกับพวกเราสักไม่เกิน ๒ นาทีครับ ผมเองได้เคยอภิปรายเรื่องนี้ไว้ในการประชุมรัฐสภาเมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา โดยสรุปก็คือว่า ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจเราต้องจะเข้าใจอะไรบ้าง อย่างที่ท่านชวนได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับ ต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา เข้าใจประวัติศาสตร์ เข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมด สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจศาสนาอิสลาม เข้าใจวิถีอิสลาม ผมเป็น ส.ส. พุทธคนหนึ่งแต่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยละเอียด ได้รู้วาระบบการศึกษาของอิสลามนั้นมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นพัรดูฮิน อิบติดาอียะห์ มุตาวัชชีเตาะห์ ซานาวิยะห์ แล้วก็ญะมาอะห์ ทำไมลูกหลานมุสลิมถึงต้องไปเรียนต่างประเทศครับ เพื่อจะกลับมาเป็นผู้นำทางศาสนา อันนี้เป็นเรื่องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำไมถึงจำเป็นต้องมีตาดีกา ทำไมจำเป็นต้องมีปอเนาะ ก็เป็นเรื่องจำเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปก็คือว่า เข้าใจผลการดำเนินงานที่ผ่านมามันมีผลกระทบอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร ไม่ว่าจะเป็นกรณีกรือเซะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีตากใบ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบควรจะต้องทำอะไร ผมได้อภิปรายในรายละเอียดไว้ครั้งชั่วคราว การอภิปรายเมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นจะต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ ท่านประธานที่ปรึกษาครับ เราไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธ แต่เป็นการต่อสู้ทางความคิด เป็นการต่อสู้ทางความเชื่อถือ ต้องเปลี่ยนความคิดของผู้ที่ก่อความไม่สงบให้ได้ครับว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดว่าทำไปแล้วได้บุญ จากคุณยา หรือหมายความว่า ละจากชีวิตมนุษย์นี้แล้วจะได้ไปพบอัลเลาะห์ ชูบฮานะฮฺวะตะฮาลานันเป็นความเชื่อที่ผิดพลาด เป็นการอาศัยหลักการศาสนามาเบี่ยงเบน

๑๖๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จงถนอม ๗๕/๒

ความเชื่อความนึกคิดทั้งหลาย เนื่องจากผมไม่อยู่ในสถานะที่จะร่วมอภิปรายกับพวกเราได้ ก็เลยอยากจะเรียนข้อมูลเพื่อประกอบในการที่ท่านนำไปพิจารณาในคณะกรรมการวิสามัญที่จะเกิดขึ้นด้วย สิ่งสำคัญที่ผมบอกก็คือว่าเป็นการต่อสู้ทางความคิดเป็นเรื่องสำคัญ ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับ เชิญคุณสุนัย จุลพงศธร ครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ ผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนของพรรคพลังประชาชน กราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสผม จะสังเกตได้ว่าอภิปรายมาวันที่ ๓ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ผมก็พยายามไม่แทรกแซงเวลาต่อปัญหาภาคใต้ เพราะเข้าใจดีว่าพี่น้องภาคใต้หรือเพื่อน ส.ส. ภาคใต้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั้น ท่านเป็นผู้รับภาระหนักในปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ผมคิดว่าดูแล้วก็รู้สึกว่่าเพื่อนสมาชิกภาคใต้อภิปรายกันเกือบจะครบ ผมจึงขอร่วมเสนอความเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในฝ่ายรัฐบาลสักนิดหนึ่ง ท่านประธานครับ ก่อนที่จะมีการเปิดอภิปรายยุติวันนี้ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งได้ทำโพลล์ครับ สวนดุสิตถามความเห็นประชาชนต่อการแก้ปัญหาภาคใต้ สิ่งหนึ่งที่ประชาชนประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์มีความเห็นมากถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ว่า เขาอยากเห็น -----

๑๖๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๗๖/๑

สมาชิกในสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นอย่าขัดแย้งกันเรื่องปัญหาภาคใต้ อยากให้ช่วยกัน ผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความจริงใจว่า ๒ วันมานี้ที่เห็นนะครับ น่าชื่นชมครับ สภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลพยายามประนีประนอมและนำเสนอข้อคิดที่ดี ๆ อาจจะมีบ้างครับ ก็ถือเป็นสีสันประชาธิปไตยในสภาที่ไม่ได้มีการแต่งตั้ง แต่ใช้วิธีการเลือกตั้ง ก็ขัดแย้งกันบ้าง ตัดหางกันบ้างก็เป็นธรรมดาครับ แต่ว่าด้านหลักเป็นด้านที่สามัคคี ท่านประธานครับ แปลกมากนะครับ นักปรัชญาทางรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้บอกว่ารัฐนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่จำเป็นต้องมี ดังนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เข่นฆ่ากันอย่างมาก ท่านไปดูเสียให้ได้เถอะครับ ล้วนแต่เป็นเรื่องของการตั้งรัฐทั้งนั้น ตั้งแต่ยุคสุโขทัย พม่ารบกับไทย หรือในยุโรปก็เหมือนกัน คือการจะสร้างอาณาจักรใครคนไหนเก่ง ตีได้ทุกประเทศไป ยิ่งใหญ่เหลือเกินก็เป็นมหाराช อโศกมหाराช ในอินเดียฆ่าเกือบหมดอินเดียถึงจะหันกลับมานับถือศาสนาพุทธ แต่ว่าถ้าประชาชนไม่มีรัฐอยู่เลยมันก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นรัฐเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่จำเป็นต้องมี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์นั้นได้อธิบายความขัดแย้งแห่งรัฐมามากเหลือเกิน ถ้าวันนี้จะทำความกัน ย้อนหลังไม่ต้องถึง ๑,๐๐๐ ปีหรอกครับ เอาแค่ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ตีกันและหมดครับท่านประธาน ประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมประเทศนี้ ประเทศนี้เคยอยู่ในความดูแลของประเทศนี้ เอาเฉพาะประเทศไทยเถอะครับ กลันตัน ตรังกานูนี่ก็ของไทย แต่ถ้าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเจริญสัมพันธ์ไมตรีทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เหตุผลในประวัติศาสตร์เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่าในระบบการปกครองในอดีตนั้นส่วนดีก็มีแต่ส่วนที่ร้ายได้ระดมประชาชนไปรบราฆ่าฟันกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง แต่เมื่อมาถึงวันนี้เราคงต้องพูดถึงเรื่องปัจจุบัน ท่านประธานครับ ย้อนหลังไปไม่กี่ทศวรรษในสมัยอยุธยาทันทีที่เมืองหลวงอยุธยาเกิดระส่ำระสาย นั่นก็คือ หัวเมืองต่าง ๆ จะเกิดการแข็งข้อขึ้นทันทีครับ ผมจึงอยากจะทำเรื่องนี้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครนำเสนอ มีท่านผู้หนึ่งที่น่าเสนอ ต้องขอเอ่ยชื่อท่าน แต่ไม่ชัดเจนนัก คือท่าน ส.ส. อารีเพ็ญ ท่านครับวันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับระบบการเมืองไทยในวันนี้ เห็นชัดเจนว่าระบบการเมืองส่วนกลางนี้กำลังเกิดความระส่ำระสาย ซึ่งถ้าเราไม่คำนึงถึงองค์รวมของปัญหาทั้งหมดระหว่างภาคใต้

๑๖๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๗๖/๒

กับกรุงเทพฯ ให้โยงกันระหว่างภาคใต้กับระบบประชาธิปไตยที่เรากำลังสิ้นคลอนอยู่อย่างนี้ ยากครับ ท่านประธานครับ ตรวจดูเลยครับว่าแต่ละประเทศในโลกนี้ ถ้าประเทศไหน ไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย ไม่ได้เคารพเสรีภาพของประชาชน ปัญหาชนกลุ่มน้อย แก้ด้วยความสันติวิธียากครับ เรามองเห็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งดูท่าทางเศรษฐกิจเจริญเติบโตดี แต่ประเทศนั้นเวลาจะเลือกตั้งสังกัดได้พรรคเดียวเท่านั้น สมาชิกพรรคอื่น ลงไม่ได้ นะครับ ประเทศจีน ปัญหาทิเบตเป็นอย่างไร กำลังปราบอย่างหนักเลย ในยุโรป ตะวันออกก็เหมือนกันที่หลังจากรัสเซียล่มสลาย ประเทศต่าง ๆ หลุดออกจาก -----

- ๗๗/๑

๑๖๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พริมิล ๗๗/๑

พันธะ กติกาสนธิสัญญาออร์ซอ บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา เห็นไหมครับ หลายประเทศเกิดสงครามทั่วไปหมดด้วยปัญหาชนชาติทั้งนั้น เปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญไหมครับ ประเทศที่มีประชาธิปไตยนำรักมากครับท่านครับ แคนาดา ครับ ประเทศแคนาดา รัฐควิเบกมีปัญหาทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งกับรัฐส่วนกลาง คือพูดภาษาฝรั่งเศส คนส่วนใหญ่ของแคนาดาพูดอังกฤษ ผมเดินทางนั่งรถบัสไปผ่านฝั่งที่เป็นอังกฤษ แล้วเข้าไปควิเบก พอถึงควิเบกไม่ติดธงแคนาดาแล้วครับ ธงแคนาดาสีแดงขาวมีใบเมเปิล แต่พอเข้าควิเบกไม่แล้วครับเป็นธงสีฟ้าแล้วครับ รูปคล้าย ๆ ตราลูกเสือเราครับ แล้วก็ไม่ได้พูดอังกฤษจริง ๆ เขาขัดแย้งกันอย่างหนักเหมือนกัน เศรษฐกิจดีเกิดจากอะไรครับ ระบบการเมืองมั่นคงครับ เมื่อเป็นระบบประชาธิปไตยความคิดของมนุษย์ก็พัฒนา ไม่อยากเผชิญความรุนแรง ไม่มีใครอยากเจอความรุนแรงหรอกครับ เขาใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับความแย้งระหว่างควิเบกกับรัฐบาลกลาง ใช้ประชามติครับ ผมอยากจะทำบอกให้เห็นว่าวันนี้ความรุนแรงในภาคใต้นั้น ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์อันหนึ่ง แต่ว่าถ้าเราไปเจาะดูจริง ๆ ช่วงที่รุนแรงที่สุดนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบบเผด็จการครับ ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ครับ ปัญหาใหญ่ที่เราพูดกันตลอดเวลาเรื่องการฆาตกรรม ลอบฆ่าผู้นำทางศาสนา ขอบพระทานโทษเถอะครับ เอ่ยชื่อสักคนหนึ่ง ด้วยความเคารพต่อท่าน คุณพ่อของท่านเด่น ไต่ะมีนา ท่านฮัจญีฮารูน สุหลง นั่นก็เกิดในอดีต และเพาะเชื้อรุนแรงมา ดังนั้นความขัดแย้งวันนี้กล่าวด้วยความเป็นธรรมเราคงไปว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไม่ได้ มันเป็นมรดกตกทอดความอำมหิตของรัฐที่มีอำนาจรัฐเผด็จการแฝงเร้นอยู่ในรัฐประเทศไทยนี้ครับ ผมฟังอภิปรายจากเพื่อนสมาชิกพูดแล้วมันสะท้อนใจจริง ๆ ครับท่านถูกจับไป มีการถูกทรมาน ถูกจับไป ๗ วันไม่ต้องสอบสวน คล้าย ๆ กับตอน คมช. (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ) มีกฎอัยการศึกครับ ภาคเหนือชาวบ้านแจกใบปลิวขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเกิดที่เชียงใหม่จะได้ค้าขายได้ก็ถูกจับแล้วครับ ดังนั้นอำนาจรัฐในปีที่เป็นเผด็จการที่เป็นอำนาจแฝงเร้นนี้อันตรายที่สุดครับท่านประธาน แต่เราไม่ได้ดูตรงนี้เลย วันนี้อำนาจนี้หมดไปไหมครับ ยังไม่หมดครับ ยังดำรงอยู่ในรัฐนี้ อ้าว ท่านสมัค สุนทรวะ

๑๖๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๗๗/๒

เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องมาคุมได้หมดสิ พูดความจริงไหมครับ คุมได้ไม่หมดหรือครับ ท่านทักษิณมีอำนาจมากเหลือเกินคุมได้ไหมครับ วันที่ ๑๙ กันยายน เป็นอย่างไรครับ ดั้งนั้นการว่ากล่าวรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในปัญหาภาคใต้เป็นไปได้ไม่ได้เลยครับ ท่านประธาน แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ วันนี้ขอโทษเถอะครับ ผมก็นั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับ ผมไปภาคใต้บ้างตอนที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นปัญหาในระดับหนึ่งแต่ไม่ลึกเท่าท่านหรือครับ ไม่ลึกเท่าเพื่อน ส.ส. ที่อยู่ภาคใต้ ผมได้รับ สดับรับฟังจากเพื่อน ส.ส. มันน่าเป็นห่วงมากครับท่านประธาน ผมว่าหนักมาก ดั้งนั้นวันนี้ถ้าการฉกฉวยประโยชน์ ถ้าเพียงเพื่อเราจะเอาคะแนนเสียงจากความเกลียดชัง ผมต้องกราบเลยครับ ขอเลย เราอย่าทำกันเลยวันนี้ไม่มีเวลาจริง ๆ ท่านประธานครับ เราได้ข่าวบางอย่างมาแต่ก็อภัยกันไปแล้วครับ มีการทำซีดีแจกภาพหรือเซะ ภาพตากใบ ตัดต่อกันอย่างไรก็ไม่มีการพิสูจน์ ในช่วงการหาประโยชน์ทางการเมืองก็เกิดขึ้น เอาเถอะครับถ้าจะมีก็อภัยกันไป ท่านประธานครับ เหตุการณ์ที่กรือเซะเองก็ดี -----

๑๖๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๗๘/๑

เหตุการณ์ที่ตากใบก็ดี ผมก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกับประชาชนในประเทศไทยที่เห็นเหตุการณ์
วันนั้นมันอันตรายมากและรุนแรงมาก ใครก็คาดไม่ถึง ผมยังจำได้ว่านายทหารท่านหนึ่ง
ที่มีบทเรียนเกี่ยวกับสงครามประชาชนที่ท่าน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นั้นแสดงบทบาท
ในขณะนั้นคือขอให้อย่ามีการสังหารในการฆ่ากัน แต่แล้วคนที่คุมคนหนึ่ง ณ ตรงนั้น
ขอประทานโทษเถอะครับ ผมพูดไปก็คงไม่ผิดอะไรและก็เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏอยู่ ปรากฏว่า
เป็นข่าวคราวมากก็คือ ท่าน พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี ที่ดูแลตรงนั้นและสั่งการ จะเรียกว่า
เป็นอุบัติเหตุก็ได้ และก็ยังเชื่อมโยงอย่างอื่นอีกนะครับท่านผู้ที่ผมกล่าวนี้ก็เป็นคนหนึ่ง
ที่ผมเคารพ และผมดูเหตุการณ์ในวันนั้น ใครอยู่ตรงนั้นมันก็อันตรายเหมือนกัน ก็เป็นเรื่อง
ของการตัดสินใจ ณ เวลานั้น กรณีตากใบก็เหมือนกัน มองอีกมุมหนึ่งมุมของประชาชน
นั้นลูกหลานเขาตาย ถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดครับ ผมก็ผ่านเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม เหมือนกัน
๖ ตุลาคมเหมือนกัน เห็นเหตุการณ์แล้วลืมไม่ได้ครับ มันเจ็บปวดการที่คนตัดสินใจเข้าป่า
จับอาวุธสู้กันก็ผ่านมาแล้ว แต่วันนี้เรารักษาแผลจนเกือบหายสนิทกรณีนั้น แต่กรณีกรือเซะนี้
เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก ท่านประธานครับวันนั้นทหารที่ไปช่วยทำงานอยู่นั้นก็ธรรมดาคับ
การตัดสินใจของทหารเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ก็ยากที่จะตำหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เท่าที่ทราบ
ได้มีการเยียวยาการช่วยเหลือประชาชน ส่วนการพิจารณาลงโทษนั้นอะไรอาจจะยัง
ไม่เต็มไม่เต็มมือยังเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไป ผมจำได้ว่าในสมัยรัฐบาลทักษิณนั้น
ท่านจาตุรนต์ ฉายแสง ก็ได้รับมอบหมายไปดูแลเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านจาตุรนต์นั้น
เป็นนักประชาธิปไตย เป็นคนหนุ่มที่ผ่านเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ความเจ็บปวดจากการใช้อำนาจรัฐของเผด็จการก็คิดว่าคงจะเข้าใจกันดี ท่านก็เป็นหัวหน้าของรัฐบาลเข้าไป
ช่วยเหลือเยียวยา ผมว่ารัฐบาลในเวลานั้นก็ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่ฝึกรอ
รอยร้าวต่าง ๆ ผมเป็นเลขานุการคณะรัฐมนตรีเดินทางไปกับท่านอดิศักดิ์ โพธารามิก
ไปพบโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม เขาก็ร้องเรียนกันมากโดยเฉพาะเรื่องโรงเรียนปอเนาะ ท่านครับ
ตามนโยบายของ สมช. หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประมาณปี ๒๕๒๖ ปี ๒๕๒๗ ปี ๒๕๒๘
โดยประมาณนี้ ผมไม่อยากเอ่ยให้ปีไหน เพราะเดี๋ยวจะเกิดข้อขัดแย้งว่าผมพูดถึงใคร
สิ่งไม่ช่วยให้ช่วยเหลือดูแลโรงเรียนปอเนาะรัฐบาลในขณะนั้น แน่นนอนไม่ใช่พรรคไทยรักไทย

๑๖๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๗๘/๒

แน้อยังไม่เกิดยังไม่เป็นรุ่นด้วย ก็ดำเนินตามนโยบายเช่นนั้น โรงเรียนปอเนาะถูกทอดทิ้ง ไม่ได้มีการดูแล ท่านครับ เราได้พบความจริงอันหนึ่งว่าโรงเรียนปอเนาะในสายตาประชาชนนั้น มีความรู้สึกว่าเป็นที่ช่องสุ่มผู้ก่อการร้าย แต่จริง ๆ ไม่ใช่เลยครับท่านประธาน ด้านหลัก ไม่ใช่เลยครับ ผมได้พบกับครูโรงเรียนราษฎรที่เป็นเพื่อนมุสลิม เริ่มต้นจากโรงเรียนปอเนาะครับ แล้วก็พัฒนาขึ้นมา จนกระทั่งกลายเป็นโรงเรียนสายสามัญขนาดใหญ่ จากนักเรียน ๕ คน กลายเป็น ๘๐๐ กว่าคน ผมโทรศัพท์คุยกับท่านครับ ผมบอกผมเอ่ยชื่อท่านได้ไหม บอกอย่าเลย อยู่ปัตตานีครับ ดังนั้นโรงเรียนปอเนาะจึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาที่จะทำให้เกิดสายวิชาชีพขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนอย่าเข้าใจผิดกับโรงเรียนปอเนาะ ท่านครับ ท่านที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณสั่งการบอกให้มีความสำคัญกับโรงเรียนปอเนาะเขาหลังจากที่ถูกทอดทิ้งมา ๒๐ กว่าปี ท่านเชื่อไหมครับ พอดอกนโยบายไป ๑ เดือนเท่านั้นครับ -----

- ๗๘/๑

๑๖๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๗๙/๑

๓๐ วัน ท่านอดิศัย โพธารามิก ในขณะที่นั้นบอกว่าให้จัดการตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณสั่งมาให้เสร็จ รับรองโรงเรียนปอเนาะแล้วหาเงินช่วยเหลือเขาให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยอื่น ๆ พี่น้องมุสลิมในภาคใต้ที่เขาสนใจโรงเรียนปอเนาะเขาก็เสียภาษีให้กับรัฐเหมือนกัน ดังนั้นนโยบายโรงเรียนปอเนาะนี้ปรากฏว่าใช้เวลา ๓๐ วันครับ หลังจาก ๒๐ กว่าปีที่ไม่ได้ดูแลเลยนะครับ ๓๐ กว่าวันจัดจดทะเบียนครับ วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แค่ ๓ วัน โรงเรียนปอเนาะเข้ามารายงานขอได้รับสิทธิ ๒๑๔ โรงเรียนครับ เห็นชัดเจนว่าเขาอดอดมานานแล้ว เขาอยากได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เขาอยากเป็นเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ อันนี้ทางรัฐบาลทักษิณเขาก็ทำให้ท่านประธานครับ ไปพบกับโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม เขาร้องเรียนอะไรรู้ไหมครับ เขาบอกนี่เขาอยากจะทำปัญหาต่าง ๆ ของเขา ชีวิตของเขาบ้าง ก็พูดไม่ได้ ออกทีวีก็ไม่ได้ ผมบอก ฮือ เป็นไปได้หรือไม่เคยออกทีวีเลยหรือ เขาบอกจริงครับ เอ๊ะ ผมบอกก็เคยเห็นเขาก็เคยบอกว่ายากเหมือนกัน แต่ออกทีวีแบบต้องถื่นแต่ไม่เคยออกส่วนกลางท่านอดิศัยครับ สั่งการให้เชิญท่านโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ท่านผู้นำทางศาสนาออกมาออกรายการช่อง ๕ กับคุณอดิศักดิ์ ศรีสม ท่านผู้นำทางศาสนาเวลาท่านมาท่านก็แต่งชุดขาว ชุดดะวะห์หรืออย่างไร ไซ้ไหมครับ ออกทีวี ไว้หมวด พันหัว เวลาออกทีวีท่านคงเห็นนะครับ รายการช่อง ๑๑ หรือช่องต่าง ๆ ก็จะมีแถวรับโทรศัพท์ รับถามปัญหาเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการก็ไปตั้งโต๊ะรับปัญหาทางโทรศัพท์จากประชาชนที่บ้านผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีผมก็ต้องทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลต่าง ๆ เพื่อจะกลั่นกรองปัญหา ไม่ใช่จับไปปล่อยครับ ท่านประธานครับ ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธาน ปรากฏว่าปัญหาที่ประชาชนคนไทยในภาคกลางหรือว่าทั่วไปที่ถามเข้ามาเอาออกโทรทัศน์ไม่ได้สักคำถามเดียวครับ เพราะอะไรครับ เพราะถ้อยคำในนั้นออกไปบ๊บบ ไอ้โฮ กระทบกระเทือนทันที ท่านครับ ปัญหาคืออะไร ปัญหาคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งและความไม่เข้าใจกันทางวัฒนธรรมในสังคมนี้มันดำรงอยู่ครับ สังคมไทยก็คล้ายกับสังคมอื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่บางวัฒนธรรมกลมกลืนกันได้ แต่บางวัฒนธรรมไม่กลมกลืนกัน

๑๗๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๗๙/๒

ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องมุสลิมกับ
คนส่วนภาคกลางนั้นเป็นความแตกต่างกันอย่างยิ่ง ยากมากครับ ถ้าผมจะมาเอ่ยตรงนี้
ผมก็ไม่อยากให้เกิดกระทบกระเทือนใจของฝ่ายใดทั้งนั้น แต่เป็นคำถามที่เรียกว่าอ่านแล้ว
ออกอากาศไม่ได้ ตรงนี้เองที่ผมเองเห็นว่าตามโพลล์ของสวนดุสิตที่บอกว่าอยากให้เห็น
การแก้ปัญหาด้วยการสามัคคีกันเป็นเรื่องใหญ่มาก และผมคิดว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับ
ที่พี่น้องคนไทยในส่วนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนั้นจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขา
และต้องยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ตรงนี้เองเป็นปัญหาของ
ประเทศไทยที่ไม่ยอมรับความแตกต่างที่จะอยู่ร่วมกัน ก่อนการปฏิวัติ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ มีผู้ใหญ่หลายคนครับมาพูดบอกว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยแตกแยกกันหมดแล้ว
ไม่สามารถสามัคคีกันได้อีกแล้ว ท่านครับ จริง ๆ ความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องปกติ
ในโลกสมัยใหม่ครับ วันนี้ไปดูเถอะครับ กำนันในอดีต ๕๐ ปีก่อน ลูกบ้านยกมือไหว้
กำนันหมด เพราะกำนันไม่ต้องเลือกตั้ง แต่ทันทีที่กำนันเลือกตั้ง ลูกบ้านไหว้แค่ครึ่ง
ตำบลเท่านั้นแหละครับ เพราะแข่งกันครับ แต่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าเราต้องนำเสนอ
ปรัชญาที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างครับ นี่เฉพาะไทยพุทธกับ
ไทยพุทธนะครับ ดังนั้นถ้าไทยพุทธกับไทยอิสลามนั้นต้องยืนยันถึงประเด็นที่จะต้อง
อยู่ร่วมกัน -----

๑๗๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริศา ๘๐/๑

บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมคือความงดงาม ประเด็นนี้ผมจึงได้นำเสนอในชั้นคณะกรรมการการยกกว้างข้อบังคับการประชุมของ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสามัญด้วยครับว่าให้มีกรรมการพูดถึง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศึกษาที่จะอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า การปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ท่านประธานครับ ปัญหาความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมนี้ก็มีมานานแล้ว ความขัดแย้งในภาคใต้ก็ดำรงอยู่และทำไม่รุนแรงขึ้น ถ้าเราจะพูดกันเฉพาะว่ารัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้เราก็มาตีกันเองครับ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับ ไปหน่อยไหมครับ กรณีระเบิดเวสต์ เทรด นั้นเป็นปัญหาใหญ่ ผมกำลังจะบอกกับท่านว่า วันนี้กระแสสากลความขัดแย้งของโลกมันดำรงอยู่ มีนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียง บอกว่า นับตั้งแต่สงครามเย็นพังทลายโลกได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคใหม่คือยุคสงคราม แห่งอารยธรรม เป็นสงครามแห่งอารยธรรมและเขาชี้ให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่คือ วันที่มีการถล่มตีกันเวสต์ เทรด หลังจากนั้นอเมริกาก็เคลื่อนกำลังไปถล่มอัฟกานิสถาน แล้วก็มาที่อิรัก มีชาวต่างประเทศรายงานเข้ามาตลอดเวลาว่าจุดเสี่ยงภัยอีกอันหนึ่ง ก็คือ ปัญหาของอิหร่านกับอเมริกา ดังนั้นวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับ มีคนอเมริกันเชื้อสาย ที่เป็นมุสลิมก็ถูกจับได้ไปฝึกเป็นอัลกออิดะห์อยู่ในอัฟกานิสถานเหมือนกัน คนกลุ่ม ภาคใต้ก็มีไปฝึกที่นั่นเหมือนกัน ความขัดแย้งตรงนี้นั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงแยกออก จากเรื่องความขัดแย้งทางสากลได้ ท่านประธานครับในประเด็นวันนี้ สิ่งที่ทาง กระทรวงศึกษาธิการได้ฝากให้ผมมากราบเรียนเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธาน สิ่งที่น่าหุดหู่ใจที่สุดและขอวิงวอนเถอะครับว่า ถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าฝ่ายไหนขอให้ นึกถึงครูครับ ครูที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเลยเป็นผู้ต้องการสอนเป็นดั่งเล่มเทียนที่จะ ส่องแสงสว่างให้แก่เด็กถูกฆาตกรรมอย่างน่าเศร้าใจที่สุด ตามสถิติวันนี้ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เสียชีวิตไป ๑๒๕ คนครับ บาดเจ็บ ๒๐๐ คน ทรัพย์สินเสียหาย ๔๘ ราย กรณีครูจูลิงก็เป็นเรื่องสะเทือนใจ ท่านรัฐมนตรีสมชายก็ได้ขึ้นไปทำงาน เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของครูจูลิง วันนี้เรามาปรึกษาหารือกันอยู่ว่าเพื่อนครูหลายคน ก็บอกท่าน ส.ส. น่าจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละให้แก่คุณครูที่ภาคใต้ ผมก็รับ

๑๗๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริกา ๘๐/๒

ความคิดนี้มาและกำลังจะมาสอบถามเพื่อน ส.ส. มุสลิมต่าง ๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลขอประธานโทษมันติดนิตเดียวครับท่านประธาน ให้มาร่วมมือกันเถอะครับตั้งแต่วันนี้ท่านประธานครับ ผมจึงขอชื่นชมแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนผู้แทนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ด้านหลักครับเราได้พูดถึงการสามัคคีกัน อาจจะมีการกล่าวโทษ มีการอุมฆ่ากันบ้าง อย่างที่ผมกราบเรียนไปนี้เห็นชัดเจนว่ามีได้เกิดจากเจตนาของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลใด แต่โครงสร้างอำนาจรัฐที่เรียกว่ารัฐเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่จำเป็นต้องมี มันยังดำรงความโหดร้ายอยู่ ท่านจำได้ไหมครับ กรณี รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) พอปฏิวัติตุ้ม ผู้นำกรรมกรหายเหมือนกันคุณทง โพิธอ่านหาย บังเอิญคุณทงงไม่ได้เป็นมุสลิมหรืออย่างไรไม่ทราบ ลูกหลานเขาก็หน้าตาจะเป็นสายเลือด -----

๑๗๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๘๑/๑

ก็ติดตามไม่ได้ แต่ไม่มีใครตามให้ กรณีคุณสมชายนั้นเข้าอยู่กับการที่เป็นปัญหา ความไม่สงบภาคใต้พอดีจึงเกิดปะทุ ผมก็เป็นห่วงเช่นเดียวกัน ท่านสมชายกับผมเป็น เพื่อนกันครับ เคยอยู่สมาคมทนายด้วยกัน เราเป็นทนายอาสาช่วยเหลือประชาชน เมื่อประมาณปี ๒๕๒๕ ปี ๒๕๒๖ ในขณะนั้นในขณะที่สภาพทนายความยังเป็นสมาคมอยู่ เป็นคนดีครับ เท่าที่ผมฟังดูก็น่าเชื่อว่าท่านคงจบชีวิตแล้ว ถ้ามองจากใคร ผมไม่เชื่อครับว่าจะเกิดจากผู้นำรัฐบาลสั่งการ ไม่มีทาง แต่น่าจะเกิดจากโครงสร้างเผด็จการที่ยังแฝงอยู่ในระบบนี้ ท่านประธานครับ วันนี้เราเห็นนะครับ วันที่ ๒๘ ก็จะเกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเผชิญหน้ากัน ก็จึงวอนว่าถ้าเป็นไปได้เราคิดถึงเถอะครับว่าขณะนี้ ถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพฯ เป็นอยุธยาอย่าให้มันระส่ำระสายเลยครับ หัวเมืองกำลังคิดกบฏ ดังนั้นอยุธยาต้องผนึกกำลังกันและจัดนโยบายอย่างเป็นเอกภาพลงไป ผมจึงกราบ วังวอนมายังท่านประธานเพื่อจะขอให้เพื่อนในสภาทั้งหมดนี้ได้ยึดแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการรู้จักสามัคคีเพื่อจะได้สร้างระบบประชาธิปไตย ที่มั่นคง เข้มแข็ง และจะได้แก้ปัญหาของประเทศไทย โดยเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ครับ กราบขอบพระคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กลับมายืนบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง): ท่านสมาชิกครับ เราใช้เวลามา ๓ วันแล้วนะครับ แต่ยังมีที่แสดงความจำนงจะอภิปราย อีกตั้ง ๑๑ ท่านเฉพาะในฝั่งชีกนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถ้าจะสมควรพอปิดอภิปรายได้ ก็จะขอบคุณ แต่ถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะใช้เวลาอีกสักกระยะเราก็ไปพูดต่อวันหลัง แต่เนื่องจากเรามีญัตติสำคัญหลายเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นก็สมควรแก่เหตุ ท่านช่วยพิจารณา ด้วยนะครับ ถ้าพอจะให้ปิดอภิปรายวันนี้ได้ในช่วงอีกสักไม่เกิน ๑ ชั่วโมงก็จะขอบคุณนะครับ เชิญท่านนิพนธ์ บุญญามณี ครับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

๑๗๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๘๑/๒

ท่านประธานครับ ผมได้เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมเสนอญัตติในครั้งนี้ เพราะคิดว่าวันนี้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ได้รับฟัง ได้ติดตามการอภิปรายในสภาแห่งนี้มาตลอดระยะเวลา ปัญหาที่กระผมจะนำเรียนต่อท่านประธานนั้น ผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่มากนัก ผมจะพูดในประเด็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ ประเด็นต่าง ๆ ผมเชื่อว่ารายละเอียดนั้นพวกเขาจะไปศึกษากัน คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นไปศึกษากันในรายละเอียด แต่อยากจะฝากประเด็นที่คิดว่าวันนี้ประเด็นปัญหานี้สิ่งสำคัญก็คือว่า ความจริงจังและจริงจังความตั้งใจในการแก้ปัญหา ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า วันนี้เราใช้เวลาสภานานพอสมควร แต่ว่าเสียดาบอย่างยิ่งครับที่ไม่มีท่านรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาฟังเรื่องนี้ ประเด็นนี้คือประเด็นที่ผมกำลังจะนำเสนอท่านประธานครับว่า วันนี้สภาพที่เราเห็นอยู่ในสภาขณะนี้ นี่คือนสภาพที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับ ทำไมผมกราบเรียนประธานอย่างนี้ เพราะว่าเป็นี่คือเราขาดความมีเจ้าภาพที่แน่นอนในการแก้ปัญหาครับ ----

๑๗๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๘๒/๑

ยิ่งผมได้รับทราบจากท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดีบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้คนนั้นไปดูแล คนนั้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ภารกิจของตัวเองต้องดูแล อย่างนี้ผมก็ยิ่งเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ภาคใต้มันจะลงเอยกันอย่างไร แล้วใครจะเป็นเจ้าภาพ องค์กรไหนจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหา ในจังหวัดภาคใต้อย่างแท้จริง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมได้เรียนท่านประธานว่า พรรคประชาธิปัตย์เองเราคิดกันว่า ประเด็นเรื่องความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหา เป็นปัญหาหลักของการแก้ปัญหาที่มันไม่มีประสิทธิภาพอยู่ในขณะนี้ เพราะไม่มีใครที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ ก็เพราะว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดให้อยู่ภายใต้การดูแลของทหาร เราต้องยอมรับครับท่านประธานว่า ทหารนั้นขีดความสามารถนี้ทำได้ในบางเรื่อง แต่ว่าทหารเองไม่ได้เข้าใจหมดทุกเรื่อง แต่ว่าปัญหาภาคใต้มันไม่มีเวลาที่จะให้ทำทีละเรื่อง ๆ ท่านประธาน ปัญหาทางภาคใต้มันจะต้องทำในทุกมิติไปพร้อม ๆ กัน ปัญหาทางภาคใต้ที่มันที่คิด บอกว่าให้ปัญหาความสงบยุติก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องพัฒนา ค่อยมาคิดเรื่องการศึกษา คิดอย่างนี้ก็ผิดครับ ถ้าบอกว่ารอให้ความสงบเกิดขึ้นก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยทำ ผมคิดว่าปัญหามันยิ่งจะบานปลายไปกันใหญ่โต แล้วนับวันความรุนแรงจะมีมากขึ้น แล้วนับวันถ้าเราปล่อยไว้เช่นนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ชนะโดยไม่ต้องรบครับ เรายังอยากจะชนะโดยไม่ต้องรบ แต่ถ้าเราปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนี้เรื่อย ๆ ปล่อยให้อะไรที่มันเกิดขึ้น ให้ความอยู่ดีธรรมเกิดขึ้น การทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อ้ายอย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาชนะโดยไม่ต้องรบ ไม่ใช่เราชนะโดยไม่ต้องรบ นั่นก็คือ วันนี้ผมคิดว่าองค์กรเจ้าภาพเราจะต้องมาพูดกันอย่างจริงจัง ในอดีตเราเคยมีทดลองเรานำเอาองค์กรที่เรียกว่า ศอ.บต. มาใช้ บังคับ ถึงวันเวลาหนึ่งเราบอกว่าองค์กรนี้ใช้ไม่ได้ เราบอกว่าควรจะมีคิดใหม่ทำใหม่กัน เราก็ไม่เอาองค์กรนี้ยุบไป แล้ววันนี้เราเห็นว่าองค์กรอย่างนี้เจ้าภาพควรจะมี แล้วเรามีแต่ว่าสถานการณ์มันพัฒนาไปรวดเร็วเกินกว่าองค์กรเดิมที่เรียกว่า ศอ.บต. จะเข้ามาดูแลแก้ไข วันนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงได้มีความคิดกันว่าเรามีความเห็นว่าจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจน พรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดน

๑๗๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๘๒/๒

ภาคใต้ พ.ศ. ขึ้นต่อสภาแห่งนี้ ซึ่งได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ในวันที่ ๓๐ มกราคม เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอต่อสภาแห่งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะให้มีเครื่องมือ มืองค์กรที่ชัดเจนในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ความไม่เป็นเอกภาพระหว่างทหาร ตำรวจ หรือว่าฝ่ายปกครอง หรือว่าฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงไปอยู่ในพื้นที่มีมากขึ้นทุกวันครับ แล้วมันทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาลดน้อยถอยลงทุกวัน ถ้ามองงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากขึ้น มีมากครับ วันนี้ในประเด็นเรื่องงบประมาณนี้ผมคิดว่ารวมกันแล้ว ๓-๔-๕ ปีที่ผ่านมาเป็นแสนล้านบาทท่านประธาน ปีหนึ่ง ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วมันนับวันจะมากขึ้น ๆ แต่ถ้าเราไม่มีองค์กรเจ้าภาพ เราปล่อยให้สถานการณ์ถูกพัฒนาไปอย่างนี้ เราจะใช้อีกกี่แสนล้านบาทเราก็แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมกราบเรียนท่านประธานผมจะยกตัวอย่างให้เห็นครับ วันหนึ่งที่เรามี ศอ.บต. มาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหา วันนั้นภายใต้โครงสร้าง ศอ.บต. มันมีทั้งฝ่ายพัฒนาและมีฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคงที่เรารู้จักกันในนามว่า พตท. ๔๓ ภายใต้ พตท. ๔๓ มันมี กอ.รมน. คือหน่วยข่าวกรองอยู่ภายใต้โครงสร้าง พตท. ๔๓ นั่นคือโครงสร้างที่เราใช้มาในอดีต วันนี้กฎหมายพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปกำหนดเอาไว้ครับในกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ ศอ.บต. มาเป็นส่วนหนึ่งของ กอ.รมน. -----

๑๗๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๘๓/๑

มันกลับกันเลยครับ มันกลับกันอย่างนี้ที่ท่านประธานลองคิดดูสิครับเราจะแก้กันอย่างไร เมื่อวานผมตกใจมากเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า ท่านกำลังจะดูอยู่แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเขาไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างโน้นอย่างนี้ อันนี้ผมคิดว่า ท่านจะต้องดูปัญหาหน่อย ท่านจะต้องมีความระมัดระวังว่าวันนี้ความเป็นอำนาจรัฐบาลนี้ รัฐบาลจะต้องคิดว่ารัฐบาลจะมีองค์กรเจ้าภาพอย่างไร ครั้งหนึ่งนี่ท่านประธานลองติดตาม ดูว่าวันนี้การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราถามว่ามี ศอ.บต. ไหม มีครับ แต่ว่าอำนาจหน้าที่ อำนาจนี้ไม่มีเลยนะครับ ที่มีอยู่ปัจจุบันมันไม่มีอำนาจเลยมีแต่หน้าที่ แล้ววันนี้เมื่อกฎหมายใหม่ใช้บังคับ ศอ.บต. ต้องไปอยู่ภายใต้โครงสร้างของ กอ.รมน. นะครับ แล้วท่านลองคิดดูสิครับ ศอ.บต. นี้ ซี ๑๐ รองปลัดกระทรวงไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ของแม่ทัพ อันนี้ผมไม่ได้ว่าว่าตำแหน่งใดแต่ผมชี้ให้เห็นกลไกที่มันลึกลับกันในการบริหาร ราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินนี้กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดโครงสร้างไว้ชัดเจนครับ จากปลัดกระทรวงซึ่งสูงสุดในกระทรวงคือ ระดับ ๑๑ ลงมาก็ปลัดกระทรวง ลงมาก็อธิบดี วันนี้เราลองเปรียบเทียบกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกัน ถ้าเราจะเปรียบเทียบกรมการปกครอง กับกองบัญชาการกองทัพก็มีลักษณะเป็นปมเหมือนกันนี่ผมพูดในเรื่องของการบังคับบัญชา ท่านประธานครับ ผู้บัญชาการกองทัพก็คือมีฐานะอธิบดีกรม กรมการปกครองก็คือ มีฐานะอธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีคือ ข้าราชการระดับ ๑๐ อธิบดีคือ ข้าราชการระดับ ๑๐ ท่านลองไล่ลงมาดูสิครับ ท่านผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกไปจนถึงแม่ทัพ ผังนี้อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สายบังคับบัญชามันอย่างนี้ แต่ว่าวันนี้เรากำลังเอาคนที่ไปรองปลัดกระทรวงไปอยู่ในภายใต้โครงสร้างของคน ที่เป็นแม่ทัพ มันชี้เท่าไร จริงอยู่ครับเรื่องการบังคับบัญชาทางทหารกับการบังคับบัญชา ในฝ่ายพลเรือนนั้นอาจจะต่างกัน นี่คือที่มาที่ผมบอกว่าเราจะให้ความมั่นคงทำทุกเรื่อง ไม่ได้ เราจะรอให้ความมั่นคงเสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาไม่ได้ครับ ความยากจน ในพื้นที่จะต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กับปัญหาความมั่นคง ถ้าเรายังปล่อยให้พื้นที่

๑๗๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๘๓/๒

เกิดความล้าหลัง เกิดความขาดแคลนให้ชนบทอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัย ๔ หรือว่าขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่าง ความยากจนมากขึ้น ๆ ในที่สุดประชาชนจะตัดสินใจว่าจะอยู่ในภาวะอย่างนี้หรือ หรือจะตัดสินใจเลือกฝ่ายที่บอกว่ามีอนาคตดีกว่านี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียนกับท่านประธานว่า วันนี้ความสำคัญขององค์กรในการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันนี้ถ้าเราจะเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ วันนี้เราต้องเร่งรัดหาองค์กรเจ้าภาพครับ ถ้าเรายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ฝ่ายทหารหรือว่าฝ่ายไหน กระทรวงมหาดไทยมาเป็นคนหลัก หรือมาเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ภารกิจเป็นเรื่องหลักนี้ หรือว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือให้รัฐมนตรีมาดูแลเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจครับว่า วันนี้เรื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลทั้งฝ่ายความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ควบคู่กันไป ท่านประธานครับ ผมคิดว่าวันนี้เราจะทำที่ละอย่างนั้นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนไม่ได้ ปัญหาต่าง ๆ นั้นผมคิดว่าเราทราบกันมาแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความยากจนในพื้นที่ ปัญหาเรื่องความเป็นธรรม ความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ หรือปัญหาเรื่องการศึกษา ผมจึงคิดว่าหน่วยงานที่จะมาดูแลเรื่องนี้จะต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จ -----

๑๗๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๘๔/๑

จะต้องมีอำนาจทั้งในการที่จะให้คุณให้โทษกับข้าราชการในพื้นที่กับผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้
เจ้าหน้าที่คนไหนทำความดีคนนั้นจะต้องได้ความดีความชอบตอบสนอง เจ้าหน้าที่คนไหน
ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องถูกเอาออกจากพื้นที่ ต้องถูกทำโทษ
ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบ้านเมือง นี่คือนโยบาย
ผมจะกราบเรียนกับท่านประธานว่า องค์การที่จะจัดตั้งขึ้นผมอยากที่จะให้มีอำนาจในการที่จะดูแล
ทั้งเรื่องความมั่นคง ดูแลทั้งเรื่องการพัฒนา มีเลขาธิการเป็นคนที่ขับเคลื่อนองค์การนี้
รองเลขาธิการฝ่ายความมั่นคง รองเลขาธิการฝ่ายพัฒนา แบ่งหน้าที่กันชัดเจนภายใต้
องค์การนี้แล้วขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี องค์การนี้สามารถที่จะจัดตั้งงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่
องค์การนี้สามารถที่จะกำหนดเขตพัฒนาเป็นเขตพัฒนาพิเศษ กำหนดเงื่อนไข กำหนดสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษโดยองค์การนี้เป็นคนดูแล มีอำนาจที่จะจัด
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา ในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ แก้ปัญหา
ความขาดแคลนในพื้นที่ มีหน้าที่ในการที่จะประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายพลเรือนกับ
ฝ่ายทหาร สิ่งเหล่านี้จะต้องทำภายใต้องค์การเดียวกัน ท่านประธานฟังดูอย่างนี้ท่านประธาน
อาจจะบอกว่าองค์การนี้ไม่มีอำนาจมากไปหรือ ที่มีอำนาจมากนี้เพื่อต้องการที่จะให้มันมี
ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา พอมีอำนาจมากอย่างนี้จึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นองค์การนี้จะต้อง
ไปขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีครับท่านประธาน นายกรัฐมนตรีจะต้องมากำกับมาดูแลองค์การนี้
โดยตรง นี่คือนโยบายที่จะกราบเรียนกับท่านประธาน เพราะไม่อย่างนั้นแล้ววันนี้เรากำลังมี
ปัญหาเรื่องเจ้าภาพจริง ๆ ครับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนวันนี้ฝ่ายทหารก็ว่าอีกอย่าง ฝ่ายตำรวจ
ก็ว่าอีกอย่าง ฝ่ายปกครองเห็นทหารกับตำรวจขัดแย้งกัน ฝ่ายปกครองก็บอกว่าเราอย่าเข้าไปยุ่ง
อยู่เฉย ๆ ดีกว่า เรื่องการพัฒนาพื้นที่ การไปแก้ปัญหาความยากจนให้ชาวบ้านไม่ต้องพูดถึง
หรือครับ ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในขณะนี้ พวกเราจึงเพียรพยายามบอกว่าให้เขา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกตำบลในประเทศไทยมีคนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าไปดูแลเข้ามาเป็นตัวช่วย เราจะแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ วันนี้เราจะต้องคิดสร้างงาน
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ในตำบล วันนี้ถ้าจะอาศัยเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัดไม่มีใคร
กล้าเข้าพื้นที่ ปศุสัตว์อำเภอไม่กล้าเข้าพื้นที่ วันนี้เราต้องใช้กลไกของท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกตำบล

๑๘๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๘๔/๒

เป็นคนมาดูแลเรื่องนี้ เราต้องเลิกระแวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธาน ผมเพียงพยายามเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ เพราะวันนี้เราต้องมีเครือข่าย เราต้องมีมือไม้ที่จะไปรองรับการแก้ปัญหา ผมกราบเรียนกับท่านประธานว่า วันนี้เจ้าภาพในการแก้ปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะต้องมี แล้วเราต้องทำให้ทุกองค์กรมีความรู้สึกของตัวเอง มีหน้าที่หลัก เราจะต้องมีกลไกที่ทำหน้าที่นี้ได้ให้มีความรู้สึกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นภารกิจของหน่วยงานของตัวเอง นี่คือนี่สิ่งที่ผมมองว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เราต้องมี ก่อนที่จะเริ่มเดิน ๑ ๒ ๓ วันนี้เจ้าภาพจะต้องมีครับ เราจะต้องไม่ปล่อยปัญหาให้เกิดความระแวงกันในพื้นที่ เราจะต้องไม่ปล่อยปัญหาให้บอกว่าเป็นหน้าที่ของตัวเอง วันนี้ในพื้นที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้ แล้ววันนี้ผมกำลังมองว่าถ้าขึ้นปล่อยไว้อย่างนี้อีกสักกระยะหนึ่งในรัฐบาลเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ใครกันแน่ หน่วยงานใดจะเป็นภารกิจ เอาจากิจนี้ไปดูแลทั้งหมด แต่ถ้าเราบอกว่าหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบอกว่า เป็นภารกิจของพี่น้องทหารหาญอย่างเดียววันนี้เราค่อนข้างจะเอาเปรียบพี่น้องทหารหาญเกินไปครับ วันนี้พี่น้องทหารหาญของเรานั้นเขามีภารกิจที่สาหัสสาครกรจ์อยู่มากพอสมควรแล้วครับ -----

- ๘๕/๑

ความปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งก็ตกอยู่ในโอกาสที่ไม่มีความปลอดภัย หรือบางครั้งความกดดันมีมากขึ้นพวกเราที่เพียรพยายามจะเข้าใจ จนกระทั่งบางครั้งบางคนทำเลยเถิดทำผิดกฎหมายบ้านเมือง สิ่งที่เราเพียรพยายามทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ คนที่ไม่ดีสักคนหนึ่งเข้าไปทำนี่กระบวนการที่เราคิดว่าทำดีแล้วเสียหายหมดท่านประธาน เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ แต่ถ้ามีคนที่เขาทำไม่ดีสักคนหนึ่งนี้ความพยายามที่เราทุ่มเทงบประมาณไปปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านบาทก็ไม่มี ความหมายท่านประธาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญ วันนี้ในทรรศนะของผมเรื่องเร่งด่วนที่สุดคือ เจ้าภาพที่จะมาดูแลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนจะต้องมีครับผมดีใจที่วันก่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาพบกับท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่านหัวหน้าพรรคท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้วท่านแสดงท่าทีที่กระตือรือร้นในการที่จะรับเอาข้อเสนอที่พวกเราได้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติไว้ต่อสภาแห่งนี้ไปดำเนินการ แต่ว่าฟังดูท่านเมื่อวานท่านบอกว่าท่านก็ต้องรอที่อื่น รอตามหน่วยงานอื่นก่อน ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านรอที่อื่นแล้วท่านไม่ใช้ดุลยพินิจ ไม่ใช้ภาวะผู้นำ ไม่ใช้ความเป็นรัฐบาลในการกล้าตัดสินใจที่จะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา ถ้าให้เป็นไปตามระบบราชการประจำผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดยาก องค์กรที่จะมาดูแลการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนเกิดยาก ผมอยากที่จะให้ท่านได้กล้าที่จะใช้อำนาจ วันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานได้ว่าผมไม่เชื่อว่ารัฐมนตรีไม่กล้าลงไป ๓ จังหวัด ที่จริงผมกราบเรียนข้อมูลให้ท่านประธานได้ทราบด้วยความเคารพว่า พวกผมพอรู้ข้อมูล แต่ข้อมูลที่พวกผมกราบเรียนให้ท่านรัฐมนตรีทราบนั้น บางครั้งไม่ใช่เพื่อให้ท่านไม่กล้าลงพื้นที่ วันก่อนผมอาจจะกราบเรียนข้อมูลบางเรื่องที่ท่านอาจจะหนักใจ ผมใช้คำว่า หนักใจ ผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่า เท่าที่ข้อมูลพวกเรารู้มันมีบางครั้งที่หน่วยงานของรัฐถูกโจมตีแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ได้อาวุธไป อย่างนี้เป็นปัญหาที่กราบเรียนให้เพื่อทราบ เพื่อให้ระมัดระวัง ไม่ใช่เพื่อให้ไม่กล้าลงพื้นที่ ผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความเคารพครับว่า สิ่งที่ผมกราบเรียนไปเมื่อวันที่คนร้ายโจมตีรถทหาร รถอัมวีแล้วได้ปืนเอ็ม ๖๐ ไป ๑ กระบอกพร้อมด้วยกระสุน ๗๐๐ นัด เป็นเรื่องที่เราเรียนให้เพื่อทราบให้มีความระมัดระวัง วันนี้อาวุธอยู่ในฝ่ายตรงข้าม

๑๘๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทวีไป)

พระราชวรณ ๘๕/๒

จำนวนมาก แต่อย่างน้อยเต็ม ๖๐ ท่านประธานครับ รัศมีทำการมัน ๒ กิโลเมตร ผมกราบเรียน เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ระมัดระวังไม่สูมสี่สูมห้าเข้าไปในพื้นที่ แต่ไม่ใช่กราบเรียนเพื่อให้เกิดความกลัวแล้วไม่กล้าลงไปในพื้นที่ อย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ แต่ผมเชื่อว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจครับ พวกผมอยากจะกราบเรียนทุกอย่างให้รัฐบาลได้รับทราบ แต่ว่าเมื่อท่านรับทราบแล้วท่านต้องกล้าตัดสินใจ ถ้าท่านยังเชือกไกลราชการประจำมากเกินไปบางครั้งทำให้การตัดสินใจล่าช้าแล้วมันไม่ทันต่อสถานการณ์ นี่คือนี่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับท่านประธาน ส่วนรายละเอียดนั้นผมเข้าใจครับว่าคงจะไปหารือกันในชั้นกรรมวิธีการ ต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่านี่คือความเป็นห่วงกังวลในเรื่องเจ้าภาพในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กราบเรียนก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการที่จะนำไปศึกษาในวันข้างหน้า ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
มีทางฝ่ายค้านเสนอมาบอกจะขออภิปรายแล้วจะให้จบใน ๑ ชั่วโมง เชิญท่านจุมพฏครับ

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ่ พลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมได้นั่งฟังการอภิปรายเรื่องปัญหาภาคใต้ตั้งแต่ผู้อภิปรายนำเปิดญัตติจนถึงท่านอภิปรายสุดท้าย กระผมเห็นว่าประเด็นในการอภิปรายได้เริ่มซ้ำกันและวกวนซ้ำอยู่ในประเด็นเดิม ๆ -----

๑๘๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กฤษณิษฐ์ ๘๖/๑

ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อ ๕๙ นั้น ถ้ามีผู้อภิปราย เห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ และให้ผู้อภิปรายที่เห็นไม่สมควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญได้อภิปรายสลับกันไปมา แต่กระผมได้ฟังเห็นว่าทุกท่านเห็นสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระผมขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับ ข้อ ๖๖ ว่า สมควรที่จะปิดอภิปรายหรือไม่ และให้ผู้อภิปรายเปิดญัตติได้อภิปรายสรุปเพื่อถามมติว่า ควรจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญหรือไม่ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ถือโอกาสหารือนะครับ ถ้าภายใน ๑ ชั่วโมงรวมทั้งอภิปรายสรุปด้วยก็น่าจะพอไหว
ท่านสาทิติย์เชิณ

นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิติย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อสักครู่นี้ทางเลขานุการ วิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับเลขานุการวิปทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตกลงกันอยู่ขณะนี้ว่า การอภิปราย ของส่วนที่เหลือก็ตั้งใจจะอภิปรายให้หมดในวันนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนการประชุมในเรื่องนี้ ออกไป สัปดาห์หน้าก็จะเป็นการอภิปรายสรุปญัตติแล้วก็ลงมติในการที่จะต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ ส่วนการอภิปรายในวันนี้ผู้อภิปรายที่เหลือจริง ๆ เราก็ได้ พุดคุยกันเรื่องของเวลาที่ได้มีความพยายามที่จะใช้เวลา บริหารเวลาให้กระชับที่สุดนะครับ แต่ก็พยายามตัดทอนส่วนที่มีการซ้ำกันออกไป เพราะฉะนั้นผู้อภิปรายจากนี้ไป ของพวกเราก็จะมีประเด็นเฉพาะที่แต่ละท่านจะอภิปราย ส่วนให้จบใน ๑ ชั่วโมง ผมจะพยายามนะครับ แต่ว่าไม่ยากที่จะบอกให้มันตายตัวไปเลยว่า ๑ ชั่วโมงก็เอาไว้ ยึดหยุ่นกัน แต่ว่าผู้อภิปรายแต่ละคนเขาก็ตั้งใจมานะครับ แล้วคิดว่าประเด็นต่าง ๆ ที่เขาอภิปรายก็เป็นประโยชน์ต่อการที่จะนำเรื่องนี้ไปสู่การแก้ไขปัญหา เพราะเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เพราะฉะนั้นก็ขอเพื่อนสมาชิกได้ทำความเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ขอให้ เดินไปตามข้อตกลง ผมก็คิดว่าทุกอย่างก็น่าที่จะจบลงได้ด้วยดีครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
วิปฝั่งนี้ว่าอย่างไรครับ ท่านจุมพฏเชิณครับ

๑๘๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กุลนิษฐ์ ๘๖/๒

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ่ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ กระผมเห็นว่าถ้าจะมีการอภิปรายต่อไป ขอให้ประเด็นความคิดเห็นได้แตกต่างจากประเด็นเดิม กระผมได้ฟังตั้งแต่ผู้อภิปรายท่านแรก จนถึงท่านที่สรุปไปเมื่อคืน กระผมจับประเด็นได้ว่า ๑. เป็นการแบ่งแยกดินแดน ๒. เป็นความแตกต่าง ด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ๓. เป็นการจากที่พี่น้องมุสลิมภาคใต้ไม่ได้รับความ เป็นธรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่หลักนิติธรรมในการปฏิบัติต่อ ผู้กระทำผิดกฎหมาย นอกจากนั้นกระผมเห็นว่าท่านอื่น ๆ ที่ลุกขึ้นอภิปรายล้วนวนอยู่ใน ประเด็นเหล่านี้ทั้งสิ้น ถ้ามีผู้อภิปรายท่านต่อไปกระผมขอกราบเรียนท่านประธานว่า ถ้าเป็นการอภิปรายชี้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ซึ่งซ้ำกับประเด็นเดิม กระผมเห็นว่าข้อ ๕๖ ของข้อบังคับควรจะได้รับการพิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านสาทิติย์ครับ

นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิติย์ วงศ์หนองเตย ผมคิดว่าเราก็พยายามที่จะทำให้สภาราบรื่นนะครับ เพราะฉะนั้นผู้อภิปรายเขาทราบดี แล้วเรื่องของญัตติสภาเราก็ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา การนำเสนอความคิดต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นสิทธิของเพื่อนสมาชิก ส่วนการที่เพื่อนสมาชิกอาจจะเห็นว่ามันวนนี้ มันก็เรื่อง ๓ จังหวัด กับจังหวัดสงขลา ประเด็นเขาก็มีประเด็นอยู่ แต่ว่าก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน อันนี้ก็ต้อง เข้าใจกันด้วยนะครับ มิฉะนั้นแล้วในการอภิปรายญัตติหลัง ๆ ก็จะกลายเป็นไปบอกว่ามันซ้ำ กันหมดเพราะพูดเรื่องภัยแล้งกันตลอด พูดที่ไหนก็ภัยแล้งซึ่งมันคงไม่ใช่ อันนี้ทำความเข้าใจ เพื่อนสมาชิก ผมจะเรียนอย่างนี้เท่านั้นเองว่ารายชื่อที่เราส่งไปให้ท่านประธานนี้เวลาที่เรา เขียนให้ท่านประธานไปด้วยถ้าใช้เต็มทุกคนก็จะจบที่ ๑ ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ขณะนี้ ก็มีคนถอนไปบ้างบางส่วน เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาเดินตามนั้นก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงครึ่ง เพราะสภาเราประชุมเราก็ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนสมาชิกเขาก็ตั้งใจ กันมา เขาเตรียมข้อมูลกันมาก็เปิดโอกาสให้เขาครับ

๑๘๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กฤษณิษฐ์ ๘๖/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ที่จริงเราก็พูดกันมา ๓ วันแล้วก็น่าจะพอเหมาะพอสม ท่านช่วยบริหารเวลาสักนิดนะครับ
เอาสัก ๑ ทุ่มผมว่าพอเหมาะช่วยบริหารหน่อยก็แล้วกัน แล้วต่อนั้นก็คงจะขออนุญาตนะครับ
ปิดการอภิปรายนะครับ เชิญท่านอับดุลกา रि มครับ

- ๘๗/๑

นายอับดุลกาติม เต็งระกินา (ยะลา) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายอับดุลกาติม เต็งระกินา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ ในฐานะที่กระผมเป็นคนจังหวัดยะลามาแต่กำเนิดได้เจริญเติบโต และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง กระผมได้มีโอกาส รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางญาติพี่น้องและประชาชน ซึ่งกระผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่า ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลต้องยอมรับว่าเริ่มต้นของปัญหาที่ก่อให้เกิด ความรุนแรงอย่างหนักนั้นซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน เริ่มจากการใช้นโยบายที่ผิดพลาด ในสมัยรัฐบาลทักษิณซึ่งได้ลุกลามมาถึงปัจจุบันนี้ กระบวนการที่ผิดพลาดอย่างหนักที่สุด ก็คือ กระบวนการในการอำนวยความสะดวก นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาอย่างแท้จริง ฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเราจำเป็นจะต้องทราบ ต้องรู้ที่มาของปัญหาเสียก่อน จึงจะเริ่มต้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดเขาไม่ได้ เรียกร้องอะไรมากมายหรือครับท่านประธาน สิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด เขาเรียกร้องและพูดคุยมามากที่สุดก็คือ เขาต้องการให้ทางภาครัฐได้อำนวยความสะดวก กับเขาเสมือนกับทางภาครัฐได้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอื่น อย่างเท่าเทียมกัน ทางภาครัฐจะใช้กฎหมายจำนวนหลาย ๆ ฉบับเข้าไปบังคับใช้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดก็ไม่อาจที่จะห้ามได้ครับ เพราะเป็นแนวทางของรัฐบาล แต่หากจะใช้กฎหมาย หลาย ๆ ฉบับเข้าไปบังคับใช้แล้ว สิ่งที่พี่น้องประชาชนใน ๓ จังหวัดเขาเรียกร้องมากที่สุด ก็คืออยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและอำนวยความสะดวกตามกระบวนการ ของกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนหรือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจในการบังคับใช้ ถ้าผู้มีอำนาจในการบังคับใช้ด้วยความเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ก็จะเป็นการดียิ่ง และจะต้องมีการจัดกระบวนการการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันยังห่างไกลมากที่ประชาชนเขาได้สัมผัส กับกระบวนการยุติธรรม ท่านประธานครับ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดนั้นก็มีกฎหมายบังคับใช้ซ้อนอยู่ใน ลักษณะเดียวกันถึง ๓-๔ ฉบับด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎอัยการศึก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมาย ป.วิ.อาญา

๑๘๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐวิวัฒน์ ๘๗/๒

รวมทั้งกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อกฎหมายนี้แหละครับที่เป็นบ่อเกิดแห่งจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ ความหวาดระแวงและความคับแค้นและการพัฒนาไปสู่การกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ในท้ายสุด ผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้ท่านประธานได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นให้เห็นไม่เว้นแต่ละวัน สมมุติกรณีจะมีการจับกุมใครคนใดคนหนึ่งในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องสงสัยอาจจะ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ อันดับแรกเจ้าหน้าที่จะเข้าไปควบคุมหรือส่วนใหญ่ จะใช้คำว่า เชิญตัว ซึ่งในทางเป็นจริงแล้วไม่แตกต่างกับการจับกุม การไปควบคุมครั้งแรกนั้น จะใช้อำนาจตามกฎหมายอัยการศึก ซึ่งสามารถที่จะจับกุมตรวจค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมี หมายจับหรือหมายค้น และมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน ๗ วัน แต่คุณตัวน้อย หรือเกินก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ แต่การจับกุมตัวตามกฎหมายอัยการศึกนั้นสามารถ ที่จะนำตัวผู้ต้องสงสัยไปควบคุมไว้ที่ใดก็ได้ ตรงนี้แหละครับท่านประธานที่เป็นจุดเริ่มต้น ของกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นตามมา เพราะในการจับกุมวันแรกนั้นทางเจ้าหน้าที่ จะไม่มีการบอกให้กับญาติพี่น้องของเขาได้ทราบว่าจะนำตัวไปคุมขังไว้ที่ใด ท่านประธานครับ อย่าลืมว่าผู้ที่ถูกคุมขังเขามีญาติพี่น้อง เขามีลูกเมีย ญาติพี่น้องของเขาอย่าอมที่จะเกิด ความเป็นห่วง -----

เป็นห่วงว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พาไปแล้วจะถูกนำไปฆ่า หรือจะถูกข่มขู่ หรือจะถูกซ้อมทรมาน เมื่อเขาเป็นห่วงเขาขอยอมที่จะมีการติดตามเสาะหาว่าจะถูกควบคุมไว้ที่ใด เขาได้พยายามติดตามมาตลอด เมื่อมีการจับกุมแล้วเขาต้องติดตามต่อไปว่าไปควบคุมไว้ที่ใด เขาไปตามที่สถานีตำรวจ ไปที่นั่นก็ไม่เจอ ไปตามหน่วยงาน จก. ต่าง ๆ ก็ไม่พบ มันก็เริ่มมีความสงสัยมากขึ้นว่าถูกข่มขู่หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่หวาดระแวงสงสัย แล้วก็คับแค้นใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วลักษณะอย่างนี้หลังจากที่ถูกควบคุมตัว จะเริ่มมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ่อย ๆ ครั้ง นั่นก็คือจะมีการซ้อมทรมาน มีการกระทำอะไรต่าง ๆ ในระหว่างที่ควบคุมตัวไม่เกิน ๗ วันนี่ล่ะครับ สิ่งที่ยังบอกได้ชัดเจนและยืนยันได้ชัดเจนว่าหลังจากที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่เกิน ๗ วันเป็นข่าวอยู่เป็นประจำ อย่างรายล่าสุดกรณีการตายของนายยะพา กอแข็ง ได้ะอิม่ามบ้านกอดอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้ตายไปในขณะที่ถูกควบคุมตัว ลักษณะอย่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในที่สุด ซึ่งการที่จะลดดีกรี (Degree) แห่งความรุนแรง แล้วก็เพื่อการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เมื่อมีการจับกุมในครั้งแรกนี้ต้องบอกกับเขาสิครับว่าจะนำตัวไปควบคุมไว้ที่ใด ญาติพี่น้องของเขาจะได้ติดตามไปดูว่าญาติพี่น้องของเขาถูกซ้อมทรมานหรือไม่ ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้าบอกกับเขาว่าได้ไปควบคุมไว้ที่ใด เขาจะได้ติดตามไปดู แล้วก็ยืนยันว่ามีชีวิตอยู่ เป็นการห้ามปรามแล้วก็เป็นการตรวจสอบได้ว่าไม่ได้ถูกซ้อมทรมานเพื่อบังคับจะให้รับสารภาพหรือว่าจะทำอะไรต่าง ๆ นานาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับ แนวทางที่จะลดเงื่อนไขซึ่งก่อให้เกิดความหวาดระแวง หรือความคับแค้นใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งญาติพี่น้องของเขาถูกจับมีหลายทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ เราจะต้องยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน แล้วก็เสรีภาพของประชาชน เป็นใหญ่ เมื่อมีการจับกุมหรือเมื่อมีความสงสัยในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สมมุติว่าเราต้องการที่จะเชิญตัวบุคคลคนนี้ให้มา เราควรจะใช้วิธีการที่อ่อนนุ่มละมุนละม่อม ใช้วิธีการอย่างไร ท่านประธานครับ สมมุติว่าเราต้องการจะเชิญใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน เราก็ควรที่จะใช้กลไกรัฐที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้นให้เป็นประโยชน์เสียก่อน ใครครับที่อยู่ในหมู่บ้านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นำศาสนา เราควรจะใช้กลไกตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก่อน

๑๘๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

นิรรา ๘๘/๒

สมมุติว่าเราต้องการที่จะเชิญใครคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้าน เราไปสอบถามผู้คนเหล่านี้ก่อน สอบถามกำนัน สอบถามผู้ใหญ่บ้าน สอบถาม อบต. สอบถามผู้นำศาสนาว่าบุคคลที่เขา ต้องการที่จะเชิญตัวมีพฤติกรรมอย่างไร น่าสงสัยอย่างไร ให้บุคคลเหล่านี้มาประชุมร่วมกัน แล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันกับทางการที่ต้องการว่าบุคคลคนนี้เป็นอย่างไร ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะตัวในหมู่บ้านนั้นได้ด้วยองค์กรเหล่านี้ก็ปล่อยให้เขาดำเนินการไปนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าองค์กรกลไกรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นำศาสนาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เหนือปากว่าแรงที่เขาจะดำเนินการได้ ก็ควรที่จะใช้ องค์กรที่เข้มแข็งกว่านั้นแต่ไม่รุนแรงในขั้นต่อไป นั่นก็คือใช้กลไกของตำรวจ ให้ตำรวจ เป็นผู้ไปดำเนินการ เพราะเมื่อเวลาตำรวจจะเข้าไปดำเนินการเขาจะใช้ ป.วิ.อาญาในการเข้าไป ดำเนินการ นั่นก็คือจะต้องมีการขออนุญาตจากศาล การขออนุญาตจากศาล จะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจน มีหลักฐานที่แน่นอน เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลคนนั้นสมควรที่จะขออนุญาตก็ขออนุญาตได้ แล้วก็ใช้ตำรวจเข้าไปจับกุมหรือว่า ไปเชิญตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ -----

๑๙๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๘๙/๑

เมื่อตำรวจเข้ามาจับกุมเขาจะต้องใช้ ป.วิ.อาญา ซึ่งก็คือเขาจะมีอำนาจควบคุมได้ไม่เกิน ๒ วัน แล้วที่คุมขังมันชัดเจนก็คือที่โรงพัก ญาติพี่น้องของเขาสามารถที่จะไปตรวจสอบดูได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะข้อมได้ ไม่สามารถที่จะข้อมทรมานได้ เพราะญาติพี่น้องเขาก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาล ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาถูกข้อมทรมานตรงนั้นนี่นะครับ ภายใน ๒ วันเขาจะแถลงต่อศาลได้ว่าเขาถูกกระทำอย่างไร ซึ่งมีกลไกที่ตรวจสอบได้แล้วก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าเกิดองค์การเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้จริง ๆ ตำรวจไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เราจึงจะใช้กฎอัยการที่มีความเข้มข้นและรุนแรงเข้าไปบังคับใช้ได้เนะครับ เข้าไปเชิญตัวเข้าไปควบคุมได้ เพราะว่ากฎอัยการศึกนี่นะครับ เมื่อจับไปแล้วเขาสามารถที่จะควบคุมได้ไม่เกิน ๗ วัน แล้วสามารถที่จะไปควบคุมไว้ที่ไหนก็ได้ ตรงนี้แหละที่มีปัญหาที่ทางญาติพี่น้องเขาไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ แล้วเมื่อเขาจับกุมตามกฎหมายแล้วนี่นะครับเขาจะต้องนำตัวไปคุมขังไม่เกิน ๗ วัน โดยปกติการเข้าไปจับกุมในพื้นที่ปัจจุบันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกุมตามกฎหมายก็ก็ตาม จะมีการจับกุมลักษณะ ๒ แบบ นั่นก็คือจับเฉพาะราย หรือ ๒-๓ ราย อีกแบบหนึ่งคือจับเหมาทั้งหมู่บ้าน เคยมีปรากฏผู้ชายทั้งหมู่บ้านถูกเชิญตัวไปทั้งหมด แล้วเมื่อถูกเชิญตัวไปแล้วมันจะมีกระบวนการที่จะเข้าสู่การซักถาม จำนวนหลาย ๆ คนที่ถูกไปคุมขังนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปซักถามหาข้อมูลสอบถามถึงพฤติกรรมอะไรต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสอบถามนี่นะครับปรากฏว่ามีไม่เพียงพอ บางครั้ง ๗ วันที่ถูกเชิญตัวไปนี่นะครับอยู่ที่นั่น ๗ วันไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ถูกสอบถามไม่ได้ทำอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พอ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเข้ามาบังคับใช้ต่อ คือขออนุญาตคุมขังต่ออีก ๓๐ วัน บางครั้งใน ๓๐ วัน ก็ยังไม่มี การสอบถาม เจ้าหน้าที่บอกว่ามีความสามารถไม่พอจำเป็นที่จะต้องคุมขังต่อ ซึ่งภายใน ๓๗ วันรวมกันแล้วบางครั้งไม่มีการปฏิบัติอะไร ไม่มีการสอบถามอะไรเลย แต่หมดอำนาจที่จะควบคุมตามกฎหมาย และก็ พ.ร.ก. ฉุกเฉินแล้ว ก็เลยต้องใช้ป.วิ.อาญาเข้ามาบังคับใช้อีก พอใช้กฎหมาย ป.วิ.อาญาเวลายันก็ยาวไปเลยตามกฎหมาย ป.วิ.อาญาจะควบคุมได้ไม่เกิน ๘๔ วัน ตรงนี้แหละนะครับจำนวน ๓๗ วันบวกกับ ๘๔ วัน รวมแล้ว ๑๒๑ วัน อยู่ในที่นั่นบางคนถูกควบคุมถูกคุมขังฟรี พอถึงเวลาใกล้ ๆ จะถึง ๘๔ วัน สอบเสร็จ

๑๙๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๘๘/๒

ก็ปล่อยเพราะว่าไม่มีสิ่งที่น่าสงสัย ไม่มีพฤติกรรมที่หวาดระแวงก็เลยปล่อย แต่ถูกคุมขัง
ไปแล้วเกือบ ๘๐ วัน แต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการซักถามตรงนี้ บางที่เราควบคุมมา
ภายใน ๗ วันสามารถที่จะสอบได้ภายใน ๒-๓ วัน ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะได้ปล่อยไปทันที
หลายคนหลายรายตอนนี้มาบ่นว่าบางครั้ง ๘๔ วันถูกขังฟรี บางครั้ง ๑ เดือนถูกขังฟรี
ท่านจะต้องจัดกระบวนการตรงนี้นี้ครับส่งเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรต่าง ๆ ให้มีความพร้อม
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้เขา แล้วทุกครั้งเมื่อมีการจับกุมมาแล้วผ่านกระบวนการ
สอบสวนอะไรต่าง ๆ โดยส่วนมากถ้าท่านไปดูในสำนวนที่ขึ้นฟ้องต่อศาล โดยส่วนมาก
สำนวนที่ขึ้นฟ้องจะไม่มีประจักษ์พยาน จะมีแต่คำรับสารภาพของจำเลยเท่านั้นเอง
ซึ่งหลักเกณฑ์ที่อัยการจะนำคดีขึ้นไปฟ้องต่อศาลนี้เขาจะพิจารณา ๒ หลักด้วยกัน
๑. คือมีประจักษ์พยาน ๒. คือจำเลยรับสารภาพ เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้นั้นเน้นหนัก
เมื่อมีการจับกุมมาประจักษ์พยานไม่มี จำเป็นที่จะต้องให้มีคำรับสารภาพของจำเลย
หรือของผู้ต้องหา ตรงนี้เป็นบ่อเกิดแห่งการข่มขู่ทรมานเพื่อให้มีการรับสารภาพ เพื่อที่จะสรุป
สำนวนนำไปสู่การฟ้องต่อศาล ตรงนี้แหละมีปัญหามากมาย ถ้าเกิดเราจัดกระบวนการตรงนี้
ให้เร็วอย่าให้ถูกคุมขังเป็นเวลาหลาย ๆ วันสามารถที่จะลดการข่มขู่ทรมานได้ ลักษณะอย่างนี้
เกิดขึ้นอย่างมากในพื้นที่ ๓ จังหวัด -----

๑๙๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๙๐/๑

แล้วกระบวนการพิจารณาในศาลนี้ะครับ เมื่อมีการฟ้องต่อศาลแล้วศาลก็จะนัดพิจารณาคดี คือนัดสืบพยาน ท่านทราบไหมครับว่า ในพื้นที่ ๓ จังหวัดตอนนี้มีคดีเกี่ยวกับความมั่นคง หลายร้อยสำนวน แล้วการพิจารณาของศาลตอนนี้ระบบการนัดพิจารณาคดีจะเข้าระบบ การพิจารณาต่อเนื่อง เข้าสู่ระบบร่างของการนัดพิจารณาซึ่งจะต้องต่อคิวจากคดีที่อยู่ใน ศาล ท่านทราบไหมครับว่า ถ้าเกิดเราถูกฟ้องในวันนี้กว่าที่จะได้รับการพิจารณาอยู่ใน ปลายปี ๒๕๕๒ แล้ว บางครั้งพอถึงเวลานัดพิจารณาพยานอะไรต่าง ๆ ถูกย้ายไป ไม่สามารถที่จะสืบได้ก็จำเป็นจะต้องเลื่อนก็เข้าต่อคิวอีกเป็นปีที่ ๒ ลักษณะอย่างนี้ แสดงว่าเขาไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ แนวทางหนึ่งที่จะร่นระยะเวลา ในการที่จะสืบพยานหรือว่าสืบคดีให้เสร็จเร็วท่านจะต้องจัดผู้พิพากษาองค์คณะพิเศษ เข้าไปในพื้นที่ ๓ จังหวัด องค์คณะพิเศษพิจารณาเฉพาะคดีความมั่นคงอย่างเดียว คดีอะไรต่าง ๆ ที่ฟ้อง ถ้าเกิดคดีความมั่นคงเข้าระบบการพิจารณาขององค์คณะพิเศษ ซึ่งจะทำให้สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้คดีเสร็จสิ้นได้เร็วและเมื่อได้รับการพิจารณา จำเลยได้รับอิสรภาพแล้ว สมมุติว่าคดีไม่มีพยานหลักฐานศาลพิพากษายกฟ้องเขาอยู่ใน เรือนจำเป็นเวลาปีสองปี พอออกมาแล้วตอนนี้จะขอการเยียวยาตาม พ.ร.บ. การเยียวยา ผู้ที่ถูกคุมขังก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ตรงนี้มันกำหนดชัดเจนว่า จะต้องมีความพิพากษาที่ระบุเฉพาะที่สามารถที่จะเข้าไปใช้ พ.ร.บ. การเยียวยาตรงนี้ได้ ซึ่งส่วนมากที่ผ่านมาจะไม่มีใครได้ตาม พ.ร.บ. เยียวยาตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นการเยียวยา ของผู้ที่ถูกคุมขังจำนวนเวลาหลาย ๆ ปีโดยที่ไม่มีความผิดจะต้องทำการเยียวยาบุคคล เหล่านี้ด้วย นอกจากบุคคลที่ถูกกระเบิด ถูกยิงแล้วก็ตายในเหตุการณ์ ผู้ที่ถูกคุมขังฟรี ท่านจะต้องดูแลแล้วก็ทำการเยียวยาบุคคลเหล่านี้ด้วย การอำนวยความสะดวกในพื้นที ๓ จังหวัด จึงจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง ขอบพระคุณครับ ท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านโน้ตขึ้นมาบอกขอให้ใช้เวลา ๑๐ นาที แต่ท่านใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ท่านต้องช่วยบริหาร หน่อยนะครับ ไม่อย่างนั้นที่เหลืออีก ๗ ท่าน ๓ ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับ น่าจะสัก ๑ ทุ่ม ก็น่าจะพอสมควร อยากจะให้ช่วย เชิญท่านวิษณุครับ

๑๙๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๙๐/๒

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตท่านประธานครับ
ผม วิชาญ มีนชัยนันท์ ขออนุญาตหารือท่านประธานครับ ที่ท่านประธานว่าสมควรในเรื่อง
ของการอภิปรายประมาณสัก ๑ ทูม เห็นด้วยนะครับ แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดที่เหลืออยู่
คงจะต้องเฉลี่ยเวลากันครับ ไม่อย่างนั้นเวลามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับ เพราะว่า
ทราบมาว่าจะมีการปิดอภิปรายตั้งแต่ประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกาแล้วครับ นี่ก็เลยเวลา
มาพอสมควรครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ก็ขอความกรุณานะครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผม ธนิตพล ไชยนันทน์ เมื่อสักครู่ที่ท่านประธานวิปของพรรคประชาธิปัตย์ได้เรียน
กับท่านประธานว่าจะขออภิปรายทั้งหมด โดยพวกเราจะคุมเวลากันอยู่ที่ไม่ให้เกินทูมครึ่ง
นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการอภิปรายที่เหลืออยู่อีกประมาณชั่วโมงกว่า ๆ นะครับ
ต้องขอความกรุณาจากฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
ท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ ทูมครึ่งนะครับ ตกลงว่าทูมครึ่งนะครับ ท่านต้องบริหารเวลานะครับ ถ้าใช้เวลา
คนละครึ่งชั่วโมงแล้วไปถึงทูมครึ่งแล้วเหลืออีก ๔ คน ๕ คน อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับ
ช่วยกรุณาบริหารเวลาด้วยก็แล้วกัน เชิญแพทย์หญิงมาลินีครับ

๑๙๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จีรณัฐ ๙๑/๑

นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานคะ ดิฉัน แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ ค่ะ ส.ส. สัดส่วน กลุ่ม ๒ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความรวดเร็ว ดิฉันขออนุญาตใช้เพาเวอร์พอยท์ (PowerPoint) เลยนะคะ จะได้เร็วคะท่านประธาน ขอเพาเวอร์พอยท์เลยคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ

นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดส่วน) : จะได้ผ่านไปเร็ว ๆ นะคะว่าภาพรวมความไม่สงบนั้น เราจะเห็นแล้วว่า คือพุดตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะว่า ๗,๘๒๓ คน แล้วมีผู้เสียชีวิตไป ๒,๗๘๖ คนแล้วก็ในเดือนมกราคมนั้นก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก กุมภาพันธุ์ก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔๕ คน แต่อย่างไรก็ตามจากเพาเวอร์พอยท์นั้น และจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งรุนแรงมากขึ้นคือมีถึงขนาดเสียชีวิตนะคะ จากเกินครึ่งของผู้บาดเจ็บ แสดงว่าแต่ละครั้งมีความรุนแรงมากขึ้น ถัดไปนะคะ ก็ไปเรื่อย ๆ เลยคะ ขอฟ่านไปเรื่อย ๆ นะคะ เพาเวอร์พอยท์ผ่านไปเลยนะคะ อันนี้ดิฉันอยากจะเรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน แล้วก็พี่น้องประชาชนให้เห็นว่า เขาเรียกว่า ตัวชี้วัด ในเรื่องงานด้านสาธารณสุขนั้น แสดงถึงความที่เราเข้าไม่ถึงประชาชน และประชาชนก็มาไม่ถึงเรา เพราะว่าอัตราของมารดาที่ตายเนี่ยนะคะ หรือเราเรียกว่ามาเทอร์นัล เดด เรท (Maternal dead rate) มันเกิน ๑๘ ต่อแสน เกิดชีพก็คือว่า คนที่ตั้งท้องไปออกลูกนี้เนี่ยคะแสนคน เราอนุญาตให้ตายได้ไม่เกิน ๑๘ คน แต่ขณะนี้จังหวัดภาคใต้แค่ในปี ๒๕๔๔ นะคะ นราธิวาสเล่นเข้าไป ๗๑.๙ คน เพราะฉะนั้นบ่งบอกถึงอันตรายให้เห็นแล้วว่า ตัวการสาธารณสุขของเรานั้นเนี่ย ถ้าหากมากที่จะเข้าถึงประชาชนได้นะคะ ผ่านไปเลยคะ ขอเพาเวอร์พอยท์ต่อไปนะคะว่า ตัวเลขผลที่กระทบต่องานสาธารณสุขนั้น เราจะเห็นว่าการขาดแคลนแพทย์มีมากขึ้น แพทย์ย้ายออก แพทย์ไม่อยู่ด้วยนะคะ อันนี้ก็ตัวเลขข้างบนนั้นจะบ่งบอกว่าเราขาดไปเท่าไร นอกจากนั้น ขอฟ่านเพาเวอร์พอยท์ไปเรื่อย ๆ เหตุการณ์จากการที่สถานีอนามัยของเราถูกเผา ถูกทำลายแต่ละจังหวัดไปเท่าไร จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้ได้เผาไปเรียบร้อยแล้วสถานีอนามัยของเรานะคะ ขอฟ่านไปเลยนะคะ อันนี้กำลังลุกโชนอยู่ กำลังเผา อันนี้ก็จะเห็นว่าคนของเรา

๑๙๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จันุข ๙๑/๒

ที่เป็นผู้ขาย พนักงานอนามัยกำลังทำงานอยู่ ปากกาขีงอยู่ในมือเลยนะคะแล้วก็ถูกขีง
ขอผ่านไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเห็นว่าแม่แต่ผู้หญิงของเราซึ่งเป็นพยาบาลก็ถูกขีง เห็นเลือด
ได้ชัดเจนว่าเป็นเช่นนี้ว่าเลือดกระจายเลยนะคะ นี่แสดงให้เห็นถึงความอันตรายขนาดไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการเหยียวยา การดูแลนี้ไม่ใช่เพียงการออกไปเหยียยม ออกไปแจกของ
หรือให้ทุนการศึกษาและพูดปลอบใจเท่านั้นเองนะคะ ผ่านไปเลยคะ การเหยียวยาที่แท้จริง
ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ความเข้าใจและเข้าถึง

(นายสมเกียรติ ศรีลัมพ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คุณหมอบครับ มีคนประท้วงครับ ท่านสมเกียรติว่าอย่างไรครับ

นายสมเกียรติ ศรีลัมพ์ (แบบสัดส่วน) : ผมขออนุญาตประท้วง ท่านประธานครับ
คืออย่างนี้ท่านครับ ผมในฐานะเป็นผู้ที่เสนอญัตติครั้งนี้ครับ ผมว่าเราสรุปเลยว่า
ทุกอย่างสมานฉันท์มาก คุณหมอบุดนี้เนื้อหาดีมาเลยครับ แต่เรื่องภาพที่ท่านเอาออกมา
ผมอยากให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับท่าน เนื้อหาทางสาธารณสุขดีมาก คั้นคว้าดีครับ แต่ผม
อยากให้อภาพที่ออกมาไม่เกิดความแตกแยกครับ เรากำลังหาความสมานฉันท์ เลยฝากท่าน
สักริดว่าทำอย่างไรที่จะ

นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดส่วน) : ไม่เป็นไรคะท่านสมเกียรติ ท่านประธานคะ ดิฉันขออนุญาตตอบท่านสมเกียรติเลยเพราะว่าบ้านเดียวกัน อันนี้ดิฉัน เพียงแต่บ่งบอกให้เห็นว่าพวกเราซึ่งอยู่ในสายวิชาชีพนี้เราไม่เคย เพราะว่าจะเป็นในยุคของคอมมิวนิสต์เองหรือจะเป็นยุคของกบฏเอย เขาไม่เคยทำร้ายเราเลย เราชักษา ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายที่เป็นศัตรูและเป็นมิตร เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ ไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่อยากจะชี้ให้เห็นนะคะ ท่านจะไม่เคยเห็นเหมือนกับสงครามโลก ถ้ามีกากบาทสีแดงอยู่บนหลังคาเขาไม่ทิ้งบอมบ์ (Bomb) เลย เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บคนกลุ่มนี้ไว้ แต่ขณะนี้แม้คนกลุ่มนี้ก็มีอันตรายขนาดนี้แล้ว ดิฉันจึงอยากจะชี้ให้เห็นประเด็น เพราะรูปอย่างนี้มีอยู่ในสาธารณะทั่วไปอยู่แล้ว ขอขอบคุณคะ ดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานว่า ทำไมดิฉันเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้มาก เพราะตั้งแต่เป็น ส.ว. ก็ลงไปเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็โดยเฉพาะท่าน ส.ว. ที่พวกเรารักอยู่คือท่านพีครุดติน บอตอ ก็ถูกยิง เรียกว่าใกล้จะเสียชีวิตด้วยซ้ำ ครึ่งสุดท้ายนั้นดิฉันได้ไปนอนที่โรงพยาบาลยะลาเพื่อที่จะช่วยดูแลคนไข้ร่วมทุกข์กับน้อง ๆ ด้วย ปราบกฏว่าน้องไม่กล้าให้นอนอยู่ที่ห้องพิเศษ ซึ่งปกติเราจะนอนห้องพิเศษกัน แต่น้องบอกว่าอันตรายไม่ไว้ใจก็ต้องไปนอนเฉพาะที่ที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนว่า ทั้งพุทธ มุสลิม ทั้งพระคุณเจ้า ทั้งอุस्ताซ ทั้งพี่น้องประชาชน ทั้งหมดทั้งวิชาชีพอื่นก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากแล้วก็กังวลมาก ตอนนี้ก็อยากจะพูดให้เห็นว่า เรื่องของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ใช่เรื่องของคนใต้ เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เรื่องของประชาชนทุกภาคส่วน เพราะมันจะดึงทุกอย่างต่ำลงมาหมด เรื่องของการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ ความมั่นคงอะไรทั้งหมด ดิฉันก็อยากจะบอกว่าในสภาแห่งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะร่วมกันแก้ปัญหา เพราะว่าเรามีทั้งฝ่ายรัฐบาล ซึ่งมีทั้งท่านนัจมุดดีน ท่านอารีเพ็ญซึ่งรู้เรื่องดี ท่านหมอแวมาฮาดี ฝ่ายค้านก็อย่างเช่นท่านจะอามิงอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราสามารถจะร่วมกันแก้ปัญหาได้ ดิฉันมั่นใจมาก เพราะดิฉันคิดว่าถ้าหากสภามีความกังวล แล้วก็ห่วงใย แล้วก็ติดตามเหมือนเรื่องใช้หวัดนกพอสภาลงไปด้วย ใช้หวัดนกก็สามารถควบคุมได้ ทั้ง ๆ ที่ใช้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสที่มาโดยนกที่ไม่มีพาสปอร์ต (Passport) ไม่มีวีซ่า (Visa) แต่ทำไมเหตุการณ์ภาคใต้ที่ ๓ จังหวัดนั้นซึ่งเป็นเรื่อง

๑๙๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๙๒/๒

ของคนตัวเป็น ๆ ที่จะกระทำผิดแต่เรายังทำอะไรไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเรา่วมกันจริง ๆ ดิฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้ ขอขอบคุณค่ะ ท่านประธานคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านสมัย เจริญช่าง ครับ

นายสมัย เจริญช่าง (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผม สมัย เจริญช่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาตได้เรียนต่อท่านประธานที่เคารพว่า ระยะเวลา ๒-๓ วันที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาของประเทศไทยโดยรวม เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคใดก็ตามต่างได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านประธานที่เคารพครับ ปัญหาภาคใต้ในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกในมุมมองที่แตกต่างกัน ถ้าหากจะจำแนกเราจะได้ข้อสรุปว่าวันนี้พี่น้องคนไทยในประเทศไทยนั้นมองปัญหาภาคใต้ที่เกิดขึ้นด้วยกับมิติมุมมองเป็น ๔ มุมมองด้วยกัน

๑๙๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๙๓/๑

มุยมมองที่ ๑ ก็คือ พี่น้องคนไทยทั่วประเทศมีความรู้สึกว่าเป็นปัญหาภาคใต้เพียง ๓ จังหวัด น่าจะได้ใช้วิธีการเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเพื่อจะได้ยุติปัญหาโดยเร็ว ความคิดเช่นนี้เมื่อวานนี้ผมจำไม่ได้ว่ามีท่านสมาชิกท่านใดได้พูดว่ามีพี่น้องบางท่านเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยเหลือ ๗๓ จังหวัดก็ไม่แปลก โดยที่ไม่มี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นเป็นมุยมมองหนึ่ง

มุยมมองที่ ๒ ก็คือ มุยมมองของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งในประเทศนี้มีอยู่จำนวนประมาณ ๖ ล้านคน กระจัดกระจายกันอยู่เกือบจะทุกจังหวัด เขามองว่าการแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นควรจะใช้ความละมุนละม่อม ควรจะใช้สันติวิธี ควรจะใช้วิธีของการที่จะประสานน้ำใจเข้าหากัน

มุยมมองที่ ๓ เป็นมุยมมองของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วต้องขออนุญาตพูดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องชาวมุสลิม ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่สะท้อนความรู้สึกมา ๓ วันแล้วครับ ดูกลาย ๆ เหมือนประหนึ่งว่าความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมมีความรู้สึกหวาดกลัว กลัวทั้งโจรผู้ร้าย กลัวทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อเป็นอย่างนี้บางครั้งก็พูดในพื้นที่บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาอยากจะให้ทางราชการนั้นได้ถอนกำลังออกมาจากพื้นที่

ความรู้สึกในขณะเดียวกัน มุยมมองที่ ๔ ก็คือ พี่น้องชาวไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่มีความรู้สึกหวาดกลัว วังเวง ไม่มีหลักประกันถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยคุ้มครองดูแลเขา

ในที่สุดวันนี้การแก้ไขปัญหาของภาคใต้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะต้องใช้แนวคิดในการบูรณาการผสมผสาน คงจะต้องเรียนท่านที่เคารพครับว่า ถ้าเรามองถึงปัญหาภาคใต้ ถ้าหากจะได้เจาะลึกลงไปจริง ๆ ผมเองไม่ใช่คนในภาคใต้ ผมเป็นคนที่เกิดในกรุงเทพมหานคร แต่ผมเป็นคนมุสลิมเป็นชาวไทยมุสลิมที่มีบรรพบุรุษอยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คงจะต้องเรียนครับว่า วันนี้ปัญหาของภาคใต้มันเกิดขึ้นเพราะความห่างไกลจากศูนย์กลางอำนาจรัฐในส่วนกลาง นั่นเป็นปัญหาแรก เพราะฉะนั้นเกิดช่องว่างในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ต้นเหตุของปัญหาประการที่ ๒ ก็คือ ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของเรา

หรือแม้กระทั่งผู้กำหนดนโยบายของรัฐแก้ไขบางครั้งก็ขาดความเข้าใจ ขาดความเข้าใจอย่างจริงจัง แม้กระทั่งการเรียกชื่อคนครับ นายมะ นายแม นายแวน นายแซ นายฮะ นายโอะ สะแปอิง สะตอป่า สะตาปอ ซึ่งชื่ออย่างนี้แหละ ในภูมิภาคอื่นเขาไม่มี ยกเว้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องของศาสนาที่แตกต่างกัน เรื่องวิถีชีวิตของประชาชน เช่น การแต่งกาย ท่านประธานที่เคารพครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ ผมมีเอกสารอยู่ในมือเป็นตัวอย่างเป็นโบรชัวร์ (Brochure) ของมหาวิทยาลัยรังสิตในการโฆษณาแก่นักศึกษาภาควิชาอิสลามศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เพราะว่าคนในภาคใต้เขาแต่งกายอย่างนี้ คนในภาคอื่นอาจจะไม่มีคนแต่งกายอย่างนี้ เพราะว่าเขาถือว่าเป็นวิถีชีวิตของมุสลิม ท่านประธานที่เคารพครับ สิ่งหนึ่งที่จะต้องขออนุญาตได้เรียนต่อท่านประธานก็คือสาเหตุที่พูดกันมาทั้งหมด ผมขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานครับว่า ถ้าจะสรุปกันจริง ๆ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการ ผมคิดว่า ปัญหาของภาคใต้ในวันนี้มาจากสาเหตุ ๗ ประการด้วยกัน

ประการที่ ๑ ก็คือ เรื่องของประวัติศาสตร์ ซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับครับว่า ถ้าอ้างประวัติศาสตร์ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ยุติเสร็จสิ้น เพราะฝ่ายไหนเขียนก็มักจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายนั้น วันนี้ถ้าเราอ้างถึงประวัติศาสตร์ก็จะต้องขัดแย้งกันไปยาวนานจนกระทั่งถึงแหลมมลายูทั้งหมด เพราะว่ารัฐกลันตัน ตรัง กานู ไทรบุรี เคดาห์ปะลิส ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย แต่วันนี้เราควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะห์ ไม่ใช่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อยึดติด จนกระทั่งจนในที่สุดเราเกิดความคลั่งในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทำให้เกิดการแบ่งแยก ไม่เฉพาะแยกคนระหว่างศาสนาพุทธกับมุสลิมเท่านั้น แต่บางครั้งเราต้องยอมรับครับว่าเกิดความคิดเลยเถิด แยกกันตามมาตุภูมิ จนกระทั่งเกิดแนวคิดในการแยกกันว่าเป็นไทยมุสลิมหรือมลายูมุสลิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม

สาเหตุประการที่ ๒ ความต้องการประโยชน์ทางการเมืองจนเป็นการมักใหญ่ใฝ่สูงของคนบางกลุ่ม บางฝ่าย ซึ่งรายละเอียดได้มีท่านผู้อภิปรายไปมากแล้ว

สาเหตุประการที่ ๓ ก็คือ เรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งวันนี้เกิดการเลียนแบบจากเหตุการณ์ในต่างประเทศ กรณีที่หยิบยกมาเป็นประเด็นอ้างก็คือกรณีของ อีส์ท์ ทิมอร์

๒๐๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วินิจฉัยพร ๙๓/๓

(East Timor) หรือติมอร์ตะวันออกที่มีการแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซีย ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่ง
ที่จะหยิบยกไปสู่จนกระทั่งไปถึงเวทีสากล -----

- ๙๔/๑

อย่างเช่น โอไอซี (OIC) คือ ออร์แกนไนเซชัน ออฟ ดิ อิสลามิก คอนเฟอเรนซ์ (Organization of the Islamic Conference) โดยยกตัวเลขว่า ตีมอร์ตะวันออกในวันที่เขาจะแยกตัวออกจาก อินโดนีเซียนี้ ฝ่ายที่อ้างก็อ้างว่าคนติมอร์ซึ่งเป็นชาวคริสต์ถูกฝ่ายรัฐบาลมุสลิมของอินโดนีเซีย เช่นฆ่าเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแล้วเขาบอกว่าวันนี้คนใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ ถูกเช่นฆ่ามากกว่าคนติมอร์ ก็เป็นข้ออ้าง เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของกระแส โลกาภิวัตน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ประเด็นที่ ๔ ที่เป็นปัญหา สาเหตุก็คือนโยบายของผู้บริหารรัฐหรือรัฐบาล ก็ได้มีท่านผู้อภิปรายไปหลายท่าน

ประเด็นที่ ๕ นะครับ ที่เป็นสาเหตุก็คือบุคคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางส่วน ซึ่ง ๓ วันที่ผ่านพ้นมาเราก็ได้รับฟังเรื่องเหล่านี้มามาก

ประเด็นที่ ๖ ที่เป็นสาเหตุก็คือความหวาดระแวงระหว่างพี่น้องประชาชน ซึ่งวันนี้เกิดความหวาดระแวงอยู่ ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ ก็คือความหวาดระแวง ระหว่างพี่น้องที่อยู่ในชุมชนพุทธกับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนมุสลิม ส่วนที่ ๒ ก็คือความหวาดระแวงในเรื่องของการเป็นสายลับ เราต้องยอมรับครับว่าในนโยบายของรัฐบาลก่อนโน้นได้ใช้นโยบาย ๔,๕๐๐ บาทต่อเดือน นโยบาย ๔,๕๐๐ บาทต่อเดือน ท่านประธานที่เคารพครับ ริเริ่มขึ้น ก็คือต้องการจะใช้แผนใจปราบใจ ใช้คนในชุมชน ในหมู่บ้าน คอยส่งข้อมูลใครเป็นผู้ร้ายหรือเป็นแนวร่วมของฝ่ายก่อการร้ายมาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะได้ค่าตอบแทน เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท เดือนไหนไม่ได้ส่งรายชื่อมาก็ไม่ได้รับ ในที่สุดก็เลยมีรายชื่อ มากมายก่ายกอง จนกระทั่งท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ไปประกาศที่โรงเรียน ธรรมวิद्याมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาว่าสั่งให้เผารายชื่อทั้งหมด ซึ่งมีหลายสิบกระสอบ นั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของความไม่สงบ

ประเด็นสาเหตุประการสุดท้ายครับ มีผู้หลงผิดคิดร้ายต่อสังคมและต่อ ประเทศชาติ วันนี้เราต้องยอมรับว่าการไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง โดยสร้างความเข้าใจผิด ให้ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาตินั้นได้แพร่ระบาดไปมาก เช่นเดียวของการ ชุมเปาะ ก็คือการสาบาน ถ้าร่วมน้ำสาบาน ร่วมอุดมการณ์กันแล้วนี้จะถอนตัวออกมาไม่ได้

๒๐๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๙๔/๒

นอกเหนือจากนั้นก็คือมีการตีความวินิจฉัยหลักการศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวบทที่แท้จริง เช่น มีการตีความในเรื่องของการเป็น มุนาฟิก ขออนุญาตได้อธิบายความครบถ้วนประธาน เขาตีความว่าคนลับลับ โดยมีการตีความว่าใครก็ตามที่เป็นคน มุนาฟิก หรือเป็นคนลับลับนี้ สามารถฆ่าได้ไม่บาป ถึงแม้จะศาสนาเดียวกัน ผมได้รับเรื่องนี้มาจากอำเภอสะบ้าย้อยครับ ถามว่าใครคือ มุนาฟิก ใครคือคนลับลับ เขาบอกใครก็ตามที่รับเงินเดือนจากรัฐรับค่าตอบแทนของรัฐถือเป็นผู้ลับลับฆ่าได้ ในที่สุดได้ะอิหม่ามก็ถูกฆ่าครับ นี่คือการตีความวินิจฉัยหลักการที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวบท หรือการตายชะฮีด บอกว่าถ้าหากว่ามีคนตายเกิดขึ้นและมีการปล่อยข่าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเขาบอกว่าไม่ต้องอาบน้ำศพ ไม่ต้องห่อหุ้มศพด้วยผ้าขาว ไม่ต้องทำละหมาด เขาไปฝังเลย เพราะในหลักการศาสนาถือว่าการตายชะฮีดนี้เป็นเงื่อนไขในการจีฮัด นะครับ นี่เป็นเรื่องที่ทางรัฐเองจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ ในการที่จะแก้ไขปัญหาลดลงไปได้ ท่านประธานที่เคารพครับ สิ่งที่จะขออนุญาตได้เรียนต่อท่านประธานก็คือว่า วันนี้การแก้ไขปัญหาค่าได้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการใช้การศึกษาใช้วิธีการในการที่จะทำความเข้าใจให้ผู้คนในพื้นที่ได้เข้าใจ ได้มีความรู้อย่างแตกฉาน ได้เกิดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง วันนี้ต้องเรียนท่านประธานที่เคารพครับว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตถึงปัจจุบัน ผมมองในมิติที่ว่าเราได้พัฒนาไปมากแล้ว ถ้าหากว่ารัฐได้เข้าใจจะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนี้ ผมว่ารัฐเองก็คงไม่ตกอยู่ในฐานะลำบากเช่นนี้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการศึกษา ในอดีตเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้วครับ จังหวัดนราธิวาส ต้องมาใช้ทรัพยากรคนในบ้านผมครับไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี ๒๔๙๑ ครับ นายสมัคร เอี่ยมวิโรจน์ คนจากอำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานครครับ ต้องไปสมัครผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เพราะในวันนั้นคนนราธิวาวยังอ่านหนังสือไทยไม่ได้ เขียนหนังสือไทยไม่เป็น พูดไทยไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้คนมุสลิมจากกรุงเทพมหานครไปเป็นผู้แทนราษฎร จนถึงปี ๒๔๙๔ แล้วนายสมัคร เอี่ยมวิโรจน์ ก็ถูกยิงตายในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๐๐ น้องชายครับ นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล จากหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปเป็นผู้แทนราษฎรที่นราธิวาสอีกคนหนึ่ง ----- - ๙๕/๑

ผมยกสิ่งเหล่านี้มาพูดเพื่อให้เห็นว่าวันนี้จากคนที่เขาอ่านหนังสือไทยไม่ได้ เขียนไม่ได้ พูดไม่ได้ วันนี้เป็นดอกเตอร์หลายคนครับ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างดอกเตอร์พีรยศ เป็นแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มีมากมายก่ายกอง ก็เป็นคุณูปการจากประเทศไทยที่ได้พัฒนาคคนในภูมิภาคนั้น เรื่องของปอเนาะผมขออนุญาตจะทำความเข้าใจให้เคลียร์ (Clear) ครับ ที่พูดกันมากก็ไม่รู้จะถูกต้องทั้งหมดนัก ปอเนาะนั้นแต่เดิมเขาสอนเรื่องวิชาการศาสนา แต่ว่าทางยูนิเซฟ (UNICEF) ได้เข้ามาแนะนำได้ให้การสนับสนุนทุนกับรัฐบาลไทย กับกระทรวงศึกษาธิการในการอุดหนุนงบประมาณเป็นระยะเวลา ๓๐ ปีครับ จากปี ๒๕๐๑ ถึงปี ๒๕๓๐ ยูนิเซฟได้ให้งบประมาณสนับสนุนมามาก จนกระทั่งสิ่งที่เราได้พบเห็นก็คือว่า วันนี้ประชาชนในภูมิภาคภาคใต้เขานิยมที่จะเรียนรู้ทั้งศาสนาและสามัญที่เขาเรียกว่า การบูรณาการทางการศึกษา ปอเนาะได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสที่ผมได้สืบทราบมาก็คือ โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๐๔ โดยฮัจญ์ดาโต๊ะ ฮัจญ์มะดีเยาะห์ และผู้ที่บริจาคที่ดินก็คือพี่น้องชาวพุทธครับ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ร้อยตำรวจตรี สุรียนต์ ไรวา ที่จังหวัดยะลาโรงเรียนปอเนาะที่แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนแรกก็คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ของฮัจญ์ฮารูน สุหลง สิ่งเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ แต่สิ่งที่ผมขออนุญาตจะได้เรียนท่านประธาน ขอใช้เวลาสัก ๑ นาทีนะครับท่านว่า วันนี้ปัญหาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรัพยากรบุคคลของเรามีคุณค่ามากขึ้น แต่สิ่งที่รัฐจะต้องทำนะครับ ขออนุญาตได้เรียนว่า รัฐต้องทำ ต้องเอาจุดแข็งของประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกเข้าใจครับ

ประการที่ ๑ ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ให้สิทธิเสรีภาพกับคนไทยในเรื่องศาสนา มากกว่าประเทศไทย แม้กระทั่งประเทศมุสลิม ยกตัวอย่าง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย คนของเขาเกิดมาชีวิตหนึ่งไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เพียงครั้งเดียว ประเทศไทยไม่มีข้อจำกัดครับ ไปกี่สิบครั้งก็ได้ รัฐบาลต้องนำเรื่องอย่างนี้ไปต่อสู้กับกระแสที่ให้ร้ายป้ายสี การเผยแพร่ศาสนาในประเทศที่เป็นมุสลิมมีการตรวจเซนเซอร์ (Sensor) ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนจะนำออกเสนอทางสื่อ ไม่ว่าจะทีวี วิทยุ ประเทศไทยเปิดเสรีไม่เคยมีการตรวจสอบ ให้เกียรติกัน เรื่องของ

คุตะบะห์บทยอบรมประจำมัสยิดในวันศุกร์ประเทศมุสลิมมีการตรวจ มีการเซนเซอร์ ประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลมีจุดดีแต่ว่าไม่รู้จักเอาของดีไปขาย ในที่สุดเขาก็เลยสร้างแนวร่วมในการที่จะบีบรัดประเทศไทย ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่า ประเด็นสุดท้ายวันนี้ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ๔๘ ประเทศ เขารวมกลุ่มกันเป็นโอไอซี ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่โชคดี เพราะเมื่อรัฐบาลชวน ต้องขออนุญาตให้เครดิต ดอกเตอร์สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อขอเอาประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ของโอไอซี โดยปกติแล้วเขาไม่รับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าเป็นสมาชิก แต่เขารับประเทศไทย แล้วเขาให้โอกาสเราได้มีโอกาสไปประชุมครั้งแรกกับเขาที่ประเทศบูร์กินาฟาโซที่แอฟริกา ดอกเตอร์สุรินทร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมประชุมกับเขาได้มีโอกาสชี้แจงความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิด แต่หลังจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้เท่าที่ควร ทราบว่าระยะหลัง ๆ ก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับเล็ก ๆ ไปประชุม เราจึงไม่มีโอกาสได้มีบทบาทในโอไอซี วันนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานครับว่า โอไอซี ครั้งสุดท้ายเดือนนี้เขาจะประชุมที่ เซเนกัล ปรากฏว่าเลขาธิการยูเอ็น (UN) เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยเพื่อมีการเลือกตั้งประธานโอไอซีคนใหม่ แทนประเทศมาเลเซีย ก็ปรากฏว่าได้แก่ เซเนกัล ทำอย่างไรที่เราจะใช้โอไอซีให้เป็นประโยชน์ ในการทำความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกว่าเรื่องของภาคีได้นั้นเป็นปัญหาภายในของเรา ไม่ใช่ปัญหาที่มีการกีดกันหรือว่าลิดรอนสิทธิในเรื่องของศาสนา ท่านประธานที่เคารพครับ เสียเวลาหมดแล้วนะครับ ผมใช้เวลาที่ท่านประธานอนุญาตมาเกินไปประมาณ ๒ นาที ก็ขออนุญาตได้เรียนท่านประธานด้วยข้อคิดด้วยหลักการศาสนาขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่ผมพูดที่จริงมีรายละเอียดอีกมากก็จะขออนุญาตมอบให้คณะกรรมการธิการในฐานะผมเป็นคนกรุงเทพมหานคร แต่ผมเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะผมมีลูก ๆ ไปศึกษาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วผลิตผลของการศึกษาที่นั่นไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายท่านเข้าใจ ผมเรียนท่านประธานครับว่า โรงเรียนที่มีมาตรฐานผมได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในสมัยชวน ๑ ครั้ง นายปราโมทย์ สุขุม ผู้ว่าชนมได้ลงนามในระเบียบการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เมื่อปี ๒๕๓๖ ยกฐานะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีมาตรฐานให้ปรับ

๒๐๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๙๕/๓

จากโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๒๕
ให้เป็นโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๑) -----

- ๙๖/๑

จากวันนั้นมาผลิตผลหรือว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนในภาคใต้เขาดีขึ้นครับ บางโรงเรียนที่เขาเอนทรานซ์ (Entrance) ได้มากกว่าโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ สิ่งเหล่านี้เราต้องให้เครดิตกับภาคเอกชนเขาด้วย ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมขออนุญาตได้ฝากถึงท่านผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคือ รัฐบาลอยู่ ๒ ประเด็น จากข้อคิดที่เป็นศาสนบัญญัติครับ

ประการแรกก็คือ ข้อคิดที่ขอฝากไปถึงท่านผู้มีอำนาจ ขอความจากพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานที่บัญญัติไว้มีความว่า สูเจ้าทั้งหลายจงเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่แนวทางของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึงสู่ความสันติสุขด้วยวิถียุติธรรม คัมภีร์ภาพ อดทน คัมภีร์ภาพ และใช้วาจาที่สุภาพ นั้นหมายความว่าศาสนธรรมไม่ต้องการความอวดรู้ ความโอหังหรือความหยาบคาย

ประการที่สอง พระวัจนะของท่านนบี มุฮัมมัด ที่สอนไว้ว่า ให้มนุษย์เราโดยเฉพาะผู้มีอำนาจต้องประหยัดคำพูด เพราะหลักการอิสลามสอนไว้ว่า คนพูดมากก็ผิดมาก คนผิดมากก็บาปมาก คนบาปมากความวิบัติหรือนรกเป็นที่พำนักอันนิรันดรสำหรับเขา หวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจในแผ่นดินนี้ไม่มากก็น้อยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ ท่านขอเวลาที่ละ ๑ นาที แต่ก็เมื่อไม่กี่ ๕ นาทีแล้วก็กระทบไปเรื่อย ๆ กระทบไปอย่างนี้ ที่นี้เวลาใช้ครึ่งชั่วโมงนี้ท่านใช้ ๒ คน ตอนนี้อยู่ ๕ ท่าน เพราะฉะนั้นท่านบริหารเวลาหน่อยก็แล้วกัน ท่านรัฐสภาครับ

นางรัฐสภาภรณ์ แก้วสนิท (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉัน นางรัฐสภาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่มที่ ๓ พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ ที่จริงเมื่อที่คุณหมอมาลินีเหลือเวลาไว้ให้ ๓ นาที ดิฉันก็จะชดเชยให้กับอาจารย์สมัย เจริญช่าง อีกนะคะ ดิฉันรอที่จะต้องพูดให้ได้ เพราะจะได้ฝากกับคณะกรรมการว่า ส่วนใหญ่ที่ท่านพูดกันไปแล้วนี่มันเป็นภาพรวม แล้วดิฉันยังคิดว่าการที่จะแก้ปัญหาที่นอกจากมองชุมชนเป็นภาพโดยรวมแล้วนะคะ เรายังมีกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ ดิฉันเป็นคนประสานงานขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง หรือเขาเรียกชื่อเล่น ๆ ว่า วี มูฟ (We move) ทันสมัยหน่อยนะคะ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ประธาน

๒๐๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๙๖/๒

สมาคมส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค เราลงไปใน ๓ จังหวัดภาคใต้บ่อย เพื่อที่จะไปพูดคุยกับคนกลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ แล้วไม่มีเสียงสะท้อนออกมาสู่สังคมว่าเขาอยู่อย่างไรและเขาคิดอย่างไร แต่ดิฉันก็จะพูดถึงกลุ่มของผู้หญิงโดยเฉพาะ ในฐานะที่ผู้หญิงเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดนี้แหละ ที่จริงก็มีท่าน ส.ส. ที่เป็นผู้เสนอญัตตินี้แหละก็คือท่าน ส.ส. พาริดาท่านให้ข้อมูลกับเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างมาก ดิฉันก็จะขอต่อยอดจากท่านค่ะว่า ผู้หญิงในพื้นที่ ๓ จังหวัดที่พูดถึงนี้เขาอยู่ทั้งในฐานะของผู้ที่ถูกได้รับผลกระทบ แล้วก็ในฐานะของผู้ที่ถูกกระทำ จะเห็นว่าไม่ว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นสามีไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือถูกจับก็ตาม กระทั่งกับพวกเขาทั้งสิ้นนะคะ ถ้าสามีเสียไป ๑ คนแล้วผู้ชายบางคนมีภรรยาหลายคน แล้วก็ยังมีลูกหลายคน ดิฉันเคยพบบางครอบครัวพอสามีเสียนี้แหละ ผู้หญิงต้องช่วยกันเลี้ยงลูก ๑๖ คน อย่างนี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะเห็นว่าในฐานะที่ดิฉันเรียนว่าเป็นผู้ถูกกระทำก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าในบางครั้งที่เขาจะให้คนไปชุมนุมที่ถนนหรือที่ปิดล้อมโรงพักมักจะเป็นผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ แล้วเราก็จะพบเห็นข่าวอีกเหมือนกันในที่ชุมนุมบางแห่ง บางครั้งเวลาจับได้แล้วเปิดออกมาเป็นผู้ชายแต่แต่งตัวเหมือนผู้หญิง เพราะฉะนั้นดิฉันเรียนว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาถูกกระทำ ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้ามีคนในครอบครัวถูกจับไป หรือถูกเชิญตัวไป ถูกอุ้มไปก็ตามครอบครัวของเธอเหล่านี้เธอจะถูกโดดเดี่ยว เพื่อนบ้านคนที่อยู่ในชุมชนมักจะไม่พูดด้วยคิดว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง อย่างนี้ถือວ່າเป็นผู้ที่ถูกกระทบ แล้วเราก็ไปจัดเวทีประชาคม -----

เราไปจัดใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้หญิงเหล่านี้เราก็ดึงไปบ่อย วันที่ ๓๑ ดิฉันก็จะไป เพราะว่ากลุ่มวิद्यุชุมชนเขาจะมารวมกัน แล้วเขาก็จะมาทำบทรายการวิทยุที่จะพูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ จากที่พบแล้วก็พูดคุยมันก็จะเสี่ยงสะท้อนที่ดิฉันจะฝากกับ คณะกรรมาธิการว่า มีเสี่ยงสะท้อนว่าวิถีคิดหรือว่าความรู้สึกของพวกเขาคิดอย่างไรบ้าง มีความเชื่อในหมู่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ว่าตัวเองถูกมองเป็นคนส่วนน้อยเป็นชนส่วนน้อย เป็นคนชายขอบ เป็นประชาชนชั้น ๒ ที่รัฐมุ่งจะทำลายภาษาและจารีตประเพณีของพวกเขา นี่เป็นความรู้สึกของเขานะคะ คนหนุ่มคนสาวรู้สึกว่าถูกกีดกันในการดำรงชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง เวลาที่จะทำอะไร จะส่งใครลงไปจะเปลี่ยนแปลงอะไร เขาก็รู้สึกว่า เขาไม่มีส่วนร่วม เขามีความเห็นที่ว่าข้าราชการในพื้นที่จำนวนหนึ่ง ดิฉันย้ำว่าจำนวนหนึ่ง ข้าราชการบ้างหลวง ไร้ประสิทธิภาพ ปราศจากความเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น แล้วคนส่วนใหญ่ที่จริงแล้วทั้งพุทธ ทั้งมุสลิมจึงไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ กับรัฐในการที่จะเอาชนะความรุนแรง เพราะบางส่วนจากหลายท่านที่พูดมาอาจจะเห็นใจ คนที่เขาให้การ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกลัวภัยความรุนแรงที่จะบังเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัว และเขายังมีความเห็นว่ นโยบายของรัฐสับสน ระหว่างแนวทางสันติวิธีกับการแก้ปัญหา โดยวิธีเดิม ๆ ที่ใช้ความรุนแรงเป็นหลัก ไม่เข้าใจ ไม่ยึดว่าสันติวิธีมันควรจะเป็นยุทธศาสตร์ ก็คือ ทำอะไรก็ตามต้องยึดกุมแนวทางสันติวิธีเอาไว้ แต่คนที่ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่ง มองเรื่องสันติวิธีเป็นแค่ยุทธวิธี เป็นวิธีการหนึ่งจากวิธีการอื่น ๆ เท่านั้น แล้วประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้มีพื้นฐานในทางการเมืองไม่เพียงพอในการที่จะใช้สันติวิธี ที่จะต่อสู้เพื่อความ เป็นธรรมของตัวเอง แล้วก็เรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วยังมีทัศนคติหรือวิถีคิดที่ไม่ยอมรับความแตกต่างหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม บางฝ่าย เห็นว่าเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง หรือแม้กระทั่ง ในด้านการศึกษาก็ตาม ชุมชนไทยมุสลิม ส่วนที่ดิฉันไปพบเขามองว่ารัฐใช้การศึกษา ภาคบังคับเพื่อเป็นเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมของเขา แต่ในขณะเดียวกันรัฐส่วนหนึ่ง ก็มองว่าสถาบันการศึกษา โดยเฉพา ปอเนาะ เป็นแหล่งเพาะอุดมการณ์แล้วก็แบ่งแยก ดินแดน แล้วอุดมการณ์อิสลามที่ใช้ความรุนแรงในระยะหลัง ๆ นี่เป็นวิถีทิศทางในการมอง

๒๐๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทวีป)

จงถนอม ๙๗/๒

เพราะฉะนั้นดิฉันอยากเรียนข้อเสนอแนะว่า ที่จริงแล้วในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขของความสูญเสียหลายหน่วยงานที่มีอยู่ก็มักจะไม่ค่อยตรงกัน พบว่าเวลาที่คิดว่าข้อเสนอแนะที่จะให้ความช่วยเหลือ ดิฉันคิดว่าการสงเคราะห์ไม่ใช่วิธีเดียว และไม่ใช่วิธีที่สำคัญที่สุด ดิฉันอยากจะเรียนเสนอว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาส่วนหนึ่งคงจะต้องอบรมให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็ประชาชนเข้าใจคำว่าหลักการสิทธิมนุษยชน เข้าใจคำว่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ถ้ากระทำต่อเขาเยี่ยงไม่ใช่มนุษย์ทำไม่ได้ เวลาจับเขาได้แล้วจะขนเขาไป จับเขาโยนเขาขึ้นไป ซ้อน ๆ กัน ๓ ชั้น ๔ ชั้นอย่างนี้ไม่พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องเข้าใจหลักของความเสมอภาคว่าการที่จะทำอะไรก็ตามถือว่าเขาไม่ใช่ประชาชนชั้น ๒ ต้องเข้าใจทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทั้งประชาชน ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ดิฉันคิดว่าเวลาเราไปอบรม เวลาเราไปจัดเวที แล้วก็มีการบรรยายให้เขาวาดภาพ ให้วาดสภาพของผู้หญิงมุสลิม เราจะพบเห็นปัญหามากมาย แล้วถ้าถามว่าอนาคตคุณต้องการอย่างไร เขาจะวาดภาพออกมาเป็นรูปหัวใจ แล้วก็บอกต้องการครอบครัวสันติสุขภายใต้หลักศาสนา แต่ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ค่อยรู้หลักศาสนา ไม่ได้ศึกษา มักจะรู้เป็นคำบอกเล่า ทำให้ดิฉันก็เลยคุยกันพวกเราเองซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเราก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นในทุกภาคในขอบเขตทั่วประเทศเราไปรณรงค์อบรมรัฐธรรมนุญและกฎหมาย ที่นี้เขาต้องเรียนรู้หลักศาสนาที่แท้จริงด้วย เพราะไม่อย่างนั้นหลายคนก็กล่าวหาว่ามีการบิดเบือน ถ้าแม่เข้าใจหลักศาสนาที่แท้จริงวิเคราะห์ได้เขาสามารถที่จะสอนลูกหลานเยาวชนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วย -----

๒๑๐

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิทธิพร ๙๘/๑

คนเหล่านี้อยากจะเรียนท่านว่า เขามีความห่วงใยครอบครัวมาก ผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่ เวลาถูกถูกจับเขาไม่มีที่พึ่งเลย สำนักงานหรือหน่วยงานที่เราไปตั้งร่วมมือขึ้นมาจะมีคนไปยื่นรอกอยู่ที่หน้าสำนักงานตั้งแต่ตี ๕ เพราะเขาไม่อยากจะให้ลูกอยู่ในพื้นที่ และในขณะที่เดียวกัน เขาห่วงใยเรื่องค่านิยม เรื่องวัฒนธรรม ห่วงใยภาระที่ต้องเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาเป็นหม้าย ผู้หญิงที่เป็นหม้ายอยู่ในจังหวัดปัตตานีตามตัวเลขมีมากที่สุด แต่ว่าเด็กกำพร้าจะอยู่นราธิวาสมากที่สุด ถ้าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เวลาที่แก้ปัญหาก็ได้มองคนเป็นจุด ๆ ด้วย จะต้องเอามาต่อกันด้วยนอกจากมองภาพรวมไป เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเวลาเราไปอบรม เวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญ มันเป็นความเจ็บปวดของคนจังหวัดภาคใต้ที่จะบอกว่า อาจารย์อย่าพูดถึงเลยเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญยกเว้นที่จะมาใช้ใน ๓ จังหวัด เพราะเขามองว่ากฏอัยการศึกหรือ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามบังคับใช้ในที่นั่นแล้ว มันยกเว้นรัฐธรรมนูญทั้งหมด ขอบพระคุณค่ะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ใช้เวลา ๙ นาที ใช้เวลาไม่มากแต่ได้สาระ ขอขอบคุณสำหรับการอภิปรายที่สร้างสรรค์ เชิญคุณหญิงกัลยาครับ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านประธานคะ ดิฉันตั้งใจแล้วก็อยู่รอแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้พวกเราได้พูดจากัน ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ดิฉันตั้งใจอยู่แล้วก็โดยที่ตัดงานอย่างอื่นหมดเพื่อที่จะได้สะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่ดิฉันได้พบเห็นในสมรภูมิสู้รบกันในภาคใต้ ในช่วง ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ดิฉันลงไปในพื้นที่กว่า ๑๐ ครั้ง ก็อยากจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้ท่านประธานได้ทราบ แล้วก็ยืนยันว่าประเด็นที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้จะไม่ซ้ำกับประเด็นที่ได้อภิปรายมา ดิฉันก็อยู่ในสภาทั้ง ๓ วันนะคะท่านประธาน จริงอยู่ความสูญเสียอะไรต่าง ๆ ของทรัพย์สินและชีวิตของชาวไทยมุสลิมหรือชาวพุทธก็ตามเป็นสิ่งที่หลายท่านได้พูดได้จากันไปแล้ว แต่ว่าดิฉันอยากจะเน้นใน ๒ ด้าน ๒ มิติด้วยกัน ที่อยากจะเสนอท่านประธานเพื่อจะส่งต่อไปถึงรัฐบาล โดยที่รัฐบาลหรือเสนาบดีของทุกกระทรวงไม่จำเป็นจะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสั่งว่าจะให้ไป

๒๑๑

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส.ทั่วไป)

สิทธิพร ๙๙/๒

ปฏิบัติอะไร ๒ มิติที่พูดถึง แล้วก็อยากจะเน้นในครั้งนี่ก็คือ มิติของการเยียวยาประชาชนในด้านจิตใจ หลายท่านเมื่อกี้นี้คุณรัฐภาภรณ์ก็ได้พูดไปแล้วว่าเด็กในภาคใต้เห็นพ่อเห็นแม่ถูกฆ่าตาย ต่อหน้าต่อตา ดิฉันก็ไม่ทราบที่เราคนนี่ก็ไม่ออกว่าเด็กคนนี้จะโตมาชีวิตอย่างไร จิตใจเขาจะเดือดร้อนมาก มีดบาดด้านไม่ทราบจะไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ไหน ถูกจับไปบ้าง ถูกอุ้มฆ่าบ้าง ดิฉันก็ไม่อยากจะให้ข้าราชการ ๒,๕๐๐ ศพ ในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งดิฉันก็ได้ถามกระทู้ถามสดในสภาเมื่อปี ๒๕๔๘ ว่าได้แยกแยะหรือยังว่า ๒,๕๐๐ ศพนี้เป็นใครบ้าง แล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมเลย อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเด็กเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาชีวิตเขาต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่งยวด แล้วก็กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องรอ ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่ถูกกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มิติที่ ๒ การพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ ความปลอดภัย การศึกษาและหลักประกันรายได้ของประชาชน ดิฉันขอยกตัวอย่าง ๒-๓ ตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ท่านประธานคงจำได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับอยู่ทางใต้เป็นเวลา ๒ เดือน ในปี ๒๕๔๗ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมได้ทรงทราบและทรงทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ จนทำให้เกิดโครงการฝึกราษฎรอาสาสมัครหมู่บ้านป้องกันตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย -----

๒๑๒

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรกมิล ๙๙/๑

โครงการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ถูกกระทำ โครงการโรงงานเครื่องปั้นดินเผา โครงการฟาร์มตัวอย่าง เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ประชาชนก็จะมีที่อยู่ที่ปลอดภัย มีงานทำและมีอาหารรับประทานด้วย โครงการที่ ๒ ถ้าดิฉันพูดว่า โครงการแสงเทียนหลังกระดานดำ ท่านประธานก็คงจะทราบ ว่าดิฉันกำลังจะพูดถึงอะไร ใครต่อใครเขาถูกฆ่าตายทั้งพระสงฆ์องค์เจ้า ไต่ะอิหม่าม ครูและนักเรียนก็ไม่เว้นคะท่านประธานคะ ดิฉันกำลังจะเล่าให้ท่านประธานทราบว่า ศิลปินเพื่อชีวิตแขนงต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มาเรียนเชิญดิฉันไปร่วมงานโครงการแสงเทียนหลังกระดานดำ โดยที่นำภาพและผลงานของศิลปินทั่วประเทศมาประมูลขายเพื่อที่จะสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของครูที่ถูกกระทบหรือเสียชีวิต เมื่อครั้งที่เราเริ่มต้นระดมทุนนั้นมีประมาณ ๗๘ คน ขณะนี้ทราบเมื่อสักครู่นี้ว่า ๑๒๐ คนแล้วที่ครูเสียชีวิตไปจากความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งคะ นอกจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้วเป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากในวันที่เปิดโครงการแสงเทียนหลังกระดานดำนี้ เจ้านายน้อย ๆ คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการนี้ แล้วยังปลื้มปิติกว่านั้นก็คือว่าพระองค์ท่านได้นำทีมงานมาร่วมประมูลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวของคุณครูด้วยคะ ในมิติเดียวกันก็คือว่าการที่จะสร้างให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ คนที่ตายก็ตายไป คนที่อยู่ก็ต้องได้รับการเยียวยา ดิฉันขอเสนอในฐานะที่ดิฉันเป็นรัฐมนตรีเงากระทรวงวิทยาศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันขอเสนอการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ เสียตายที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้อยู่ที่นี้ ถ้าท่านอยู่ที่นี้ดิฉันก็จะเรียนผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่าง ๆ ว่าวิทยาศาสตร์ช่วยท่านได้ ถ้าท่านกลัวตายท่านไม่ต้องลงไปคะ เพราะว่ามีโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยให้ผู้รู้ผู้สัมผัสการณ์ที่เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีมาบรรยายแล้วทำให้ผู้ฟังเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงคะ ถ้าท่านอยู่ ณ ตรงนี้ท่านก็จะได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีช่วยท่านเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องลงไปในพื้นที่นั้นคะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียังช่วยได้มากกว่านั้นคะท่านประธาน โครงการอาหารฮาลาลคะ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ นั้นได้มี

๒๑๓

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๙๙/๒

การประชุมครั้งใหญ่เพื่อที่นำไปสู่การทำโครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของภูมิภาค หรือของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ร่วมกันเพื่อจะสร้างอาชีพทำให้คนในภาคใต้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงในชีวิตของเขาได้ หากรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาชีพ โดยส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้ารัฐบาลให้ความสนใจ แล้วก็ดูต้นแบบที่มีการประชุมกันที่จังหวัดกระบี่เป็นโมเดล (Model) กระบี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ซึ่งสามารถที่จะสร้างอาชีพได้จำนวนมาก เนื่องจากว่าประชากรชาวมุสลิมมีถึง ๑,๘๐๐ ล้านคน จาก ๑๘๖ ประเทศ ถ้าเราทำอาหารที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้ามาเป็นมาตรฐานในการรับรองการผลิตอาหารฮาลาลก็สามารถที่จะส่งขายได้ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง ๘๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ (US) หรือเป็นแสนล้านยูเอสในอนาคต อันไม่ไกล -----

๒๑๔

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๑๐๐/๑

เพราะว่าในที่ประชุมคาดว่าประเทศไทยสามารถที่จะแย่งตลาดได้ถึง ๑ ใน ๓ ของตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลก มีประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ๒-๓ ประเด็นที่ดิฉันอยากจะนำเรียนเสนอท่านประธานดิฉันอยู่ในพื้นที่ เป็น ส.ส. ในพื้นที่สวนหลวง ประเวศซึ่งมีมุสลิมเป็นจำนวนมาก เร็ว ๆ นี้ดิฉันได้ไปร่วมงานแต่งงานของ ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านคือ จำลอง เอี่ยมสมบัติ แต่งงานกับเจ้าสาวที่มาจากปัตตานี ในงานนั้นนะคะท่านประธานชุดเสื้อผ้าที่ปักอย่างสวยงามด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยมเต็มงานเลยคะ ดิฉันว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผลิตเสื้อ ฮิยาป ผ้าคลุมศีรษะ แล้วก็เสื้อมุสลิมห์และมุสลิมีน สำหรับผู้หญิงและผู้ชายส่งไปขายต่างประเทศได้ ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่าไม่ต้องรอกกรมอบการกิจ ทุก ๆ กระทรวงสามารถที่จะเข้าไปเยียวยาชีวิตของประชาชนทางภาคใต้ที่ถูกกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ได้ทันทีใน ๓-๔ ด้านด้วยกันก็คือ ๑. ทางด้านจิตใจ ๒. ทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แล้วก็ขอฝากครูด้วยคะ ครอบครัวยุคด้วยนะคะ ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคะ ขอบพระคุณมากคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณคุณหญิงครับ ท่านพิเชษฐฐิณีครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระบี่) : ท่านประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกระบี่ครับ ท่านประธานครับ ถ้าผมใช้เวลาของผม ๒๐ นาที ก็จะเกินข้อตกลง นอกจากผมจะสละเวลา ๑๐ นาที ที่เหลือให้คุณนาราชาที่จะพูด ๑๐ นาที แล้วเราจะจบใน ๑๙.๓๐ นาทีไปตามข้อตกลง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ คุณนาราชาเชิญครับ

นายนาราชา สุวิทย์ (สงขลา) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นาราชา สุวิทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ กระผม ตีใจที่ญาติตีความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา เพราะว่า เป็นปัญหาที่มีผลกระทบมหาศาลสำหรับประเทศชาติเรา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยครับ ท่านประธานครับ ผมเห็นใจ

๒๑๕

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๑๐๐/๒

รัฐบาลที่เข้ามารับภาระในช่วงปัญหาความไม่สงบรุนแรงและโดยเฉพาะความถี่ความรุนแรง ไปไกลถึงขนาดคาร์ บอมบ์ (Car bomb) เมื่อ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมกลัวครับท่านประธาน กลัวว่าต่อไปจะเป็นระเบิดพลีชีพ กลัวว่าต่อไปจะเป็นสงครามกลางเมืองและจะมีมือที่ ๓ มือที่ ๔ สำคัญที่สุดกลัวว่าต่อไปจะเป็นสงครามศาสนา ท่านประธานครับวันที่รัฐบาลแถลงนโยบาย ไม่ว่าจะ เป็นแนวที่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ ๑ เดือนเศษที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีเฉลิม ขอนุนญาตที่เอ่ยนาม และที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ท่านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าท่านไม่มีนโยบายในการแก้ปัญหาโดยการลงไปในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านประธานครับ แล้วนโยบายที่ท่านบอกว่าท่านจะยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มันไม่สวนทางกันหรือครับกับการปฏิบัติ แต่ไม่เป็นไรครับเวลาแค่ ๑ เดือนเศษ ยังมีเวลาอีกเยอะแยะ แต่พี่น้อง ๓ จังหวัดรอไม่ไหวครับ เพราะตายรายวัน โดยเฉพาะพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อำเภอในรอยตะเข็บของจังหวัดสงขลา ท่านประธานครับ ปัญหาประเด็นที่ผมพูด ประเด็นแรกก็คือ ประเด็นที่รัฐบาลแถลงนโยบายแต่การปฏิบัติหน้าที่สวนทางกับแนวนโยบายที่ท่านได้แถลง -----

๒๑๖

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๑๐๑/๑

แล้วประเด็นที่ ๒ ก็คือ ประเด็นปัญหาที่เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลาย ๆ คนตั้งคำถามว่า ปัญหาความไม่สงบเกิดจากอะไร ผมก็อยากจะเรียนท่านประธานว่า จากการที่ผมได้ศึกษา และสลับตลับฟังกว้างของปัญหาที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีต ก็อาจมาจาก ๑. เกิดจากความอวิชชา ไม่ว่าจะป็นสมัยของท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ใช้นโยบายสร้างชาติโดยวัฒนธรรมโดยออกประกาศรัฐบาลขึ้นมา ๑๒ ฉบับ เมื่อ ปี ๒๔๘๒-๒๔๘๕ ใน ๒ ฉบับนั้นเป็นการกระทบวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศาสนา และโดยเฉพาะกระทบสิทธิและจิตใจของพี่น้องมุสลิมก็คือ ฉบับที่ ๓ บังคับให้คนมุสลิม เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทย คนที่นับถือศาสนาอิสลามรับไม่ได้ในการที่ต้องเปลี่ยนชื่อตัวจาก ภาษาที่เคยใช้มา ๑,๔๐๐ กว่าปี เพราะชื่อตัวของคนอิสลามบางครั้งเราใช้ชื่อตามศาสนาของเรา แม้กระทั่งผมผมก็เป็นคนอิสลาม ผมชื่อนารายา ชื่ออิสลามของผมก็คือชื่อมุฮัมมัด ชื่อตามนบีมุฮัมมัดตามศาสดาของศาสนาอิสลาม แล้วก็ยังมีฉบับที่ ๑๐ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็คือ ห้ามแต่งกายแบบมุสลิม ห้ามสอนภาษามลายูในโรงเรียน ซึ่งเป็น ความอวิชชาที่เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งนานนะครับ แล้วปัญหาที่ ๓ ก็คือ ปัญหา ความอคติจากรัฐบาลและกลไกของรัฐบาล ไม่ว่าจะป็นผู้ปกครองในสมัยนั้นไม่ได้เข้าใจ แล้วก็ไม่ได้รู้วัฒนธรรมแต่ก็ต้องมาปกครอง ๓ จังหวัด แล้วก็มีความอคติ มีความรู้สึกเหมือน พี่น้องมุสลิมเป็นชนชั้น ๒ แล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ความอธรรมต่าง ๆ ที่เกิดมาตั้งแต่อดีตนะครับ แต่รัฐบาลในหลาย ๆ รัฐบาล ไม่ว่าจะป็นรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ฯพณฯ ชวน ก็พยายามที่จะแก้ปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ ความรุนแรง ก็ลดระดับลงมาเรื่อย ๆ จนเกือบจะเรียกว่าปกติเหมือนทุกภาค แต่พอมารัฐบาลชุด ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณความรุนแรงกลับเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นนโยบายที่ท่านผิดพลาด ไม่ว่าจะป็นการยุบ ศอ.บต. พตท. ๔๓ และไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ท่านใช้ความรุนแรงอ้อมฆ่า ฆ่าตัดตอน พี่น้องในพื้นที่ถูกอ้อมฆ่าเป็นจำนวนมากนะครับท่านประธาน นี่อาจจะเป็น นโยบายที่ผิดพลาด

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านนารายาครับ ขอความกรุณานะครับ เต็มวันจะกลายเป็นเรื่องการใส่ร้าย

๒๑๗

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๑๐๑/๒

นายนาราช สุวิทย์ (สงขลา) : นี่อาจจะเป็นความผิดพลาดจากนโยบาย หรืออาจจะเป็นปัญหาที่เคยเกิดมาตั้งแต่อดีต ก็คือ มีความอวิชา ความอคติ แล้วก็ยุติธรรม อธรรม โดยเฉพาะความยุติธรรมที่พี่น้อง ๓ จังหวัดเรียกร้องมาตลอด แต่ตอนนี้ความยุติธรรม ที่พี่น้องประชาชนได้รับจากรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้กระทั่งพื้นที่ผมในอำเภอจะนะที่โรงเรียนรุ่งโรจน์นะครับ และไม่ก็วันนี้โต๊ะอิหม่าม ที่อำเภอหรือเสาะ นี่คือปัญหาความยุติธรรมที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ปัญหาตรงนี้นั้นก็จะเป็นอย่างเดียว ผมหวังนะครับว่ารัฐบาลคงจะแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้เร็ว ๆ ท่านประธานครับ ผมมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหา -----

- ๑๐๒/๑

๒๑๘

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สาริกา ๑๐๒/๑

ในส่วนที่ผมจะเสนอแนะก็คือ รัฐบาลต้องขจัดความอวิชา ไม่ว่าจะรัฐบาลต้องวางนโยบาย โดยการยอมรับประวัติศาสตร์ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาให้ระลึกลู่เสมอว่า ในโลกนี้ไม่มีรัฐใดที่มีคนเพียงเชื้อชาติเดียว แล้วข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่จะไปรับราชการ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะเน้นข้าราชการที่เกิดหรือมีภูมิลำเนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ถ้าไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ก็ควรจะได้รับการอบรมหรือปฐมนิเทศ เพื่อให้รู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไม่ใช่แค่ ๗ วันหรือ ๑๕ วัน อย่างน้อยควร ๑ เดือน หรือ ๓ เดือนเพื่อจะได้รู้วัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อจะได้เข้ากับพี่น้องใน ๓ จังหวัดได้ ทำนุปรธานครับ แล้วการแก้ปัญหาที่ผมอยากจะเสนอแนะเรื่องของอคติ ไม่ว่าจะคนในชาติ ขณะนี้มีความอคติกับพี่น้อง ๓ จังหวัด เกือบทุกอำเภอมีความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องศาสนาครับ ตอนนี้อยู่ที่ไทยพุทธ ไทยมุสลิมในหลายพื้นที่แทบจะมีความแตกแยกเกิดจากความอคติ ผมอยากจะเสนอแนะท่านประธานในการแก้ปัญหาครับ ๑. ข้าราชการทุกคนต้องให้เกียรติ กับผู้มาติดต่อกับทางราชการโดยเสมอหน้ากันไม่ว่าเขาจะเป็นชาวบ้านที่พูดไทยไม่ได้ หรือพูดไทยได้ ๒. ควรจะจัดตั้งชุดจิตวิทย์ยามวลชนประกอบกำลังชุดนี้มุ่งเน้นการเข้าถึง เข้าใจ พัฒนาตามแนวพระราชดำริเข้าไปให้ทุกหมู่บ้าน ๓. ผมอยากจะเสนอพื้นที่ฟูกิจการ ลูกเสือชาวบ้านชักชวนชาวบ้านทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในสัดส่วนที่เท่ากันมาฝึกลูกเสือ ชาวบ้านร่วมกันร่วมอยู่จะทำให้คนเหล่านี้รักสามัคคีแล้วก็เกิดความสมานฉันท์ ๔. อบรม เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทหาร ตำรวจให้เข้าใจว่าประชาชน ๓ จังหวัดนั้นคือคนไทยด้วยกัน ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษาวิก็คือคนไทยอย่ามองพวกเขาเป็นศัตรู ท่านประธานครับ แล้วประเด็นผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับ ก็คือ เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ใน ๓ จังหวัดเป็นไปได้ไหมครับว่า อ่าวปัตตานีอาจจะมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลไม่ว่า จะเป็นน้ำมันเหมือนกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม ก๊าซธรรมชาติและโดยเฉพาะอำเภอ สะบ้าย้อยอาจจะมีถ่านหินจำนวนมหาศาล ผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นขบวนการอาร์เคเค จริง ๆ รัฐบาลไทยน่าจะรู้ว่าตอนนี้ขบวนการ อาร์เคเคต้องการอะไร เพราะว่าประเทศไทยทั้งประเทศเรารบแค่ ๓ จังหวัด เราไม่รู้หรือครับว่า ตอนนี้เรารบอยู่กับใคร ผมฝากเป็นข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหม เพราะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติ

๒๑๙

สผ ๑๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริศา ๑๐๒/๒

อันมหาศาลจริง ๆ ครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมฝากว่ารัฐบาลชุดท่านควรจะช่วย
แก้ปัญหา ๓ จังหวัดโดยเร็ว เพราะตอนนี้ผมกังวลที่สุดก็คือความแตกแยกของพี่น้องไทยพุทธ
และไทยมุสลิม เพราะว่ามีขบวนการพยายามสร้างความแตกแยก ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าพระ
ทำลายวัดแล้วโยนความผิดไปให้พี่น้องไทยมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการลอบฆ่าโต๊ะอิหม่าม
อุस्ताซครูสอนศาสนาแล้วโยนความผิดไปให้พี่น้องไทยพุทธนะครับ แล้วทำให้เกิดปัญหา
ความแตกแยกในเรื่องของศาสนา ผมฝากด้วยนะครับท่านประธาน อยากเห็นพี่น้องไทยพุทธ
และไทยมุสลิม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมเคยอยู่ด้วยกันได้ดีมาโดยตลอดฝากด้วยครับท่านประธาน
ฝากถึงรัฐบาลด้วย ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านฮอชาลีครับ หมดแล้วนะครับ ฉะนั้นสมควรจะครับหาหรือปิดการอภิปราย

(ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับ ฉะนั้นขอเลื่อนการอภิปรายสรุปไปครั้งหน้าครับ
ปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายนามคณะผู้จัดทำ

<u>ที่ปรึกษา</u>	นายจเร พันธุ์เปรื่อง นางสาวยุพา ศิริประภาพร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม และชวเลข
------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

นางสุจิตรา อรุโณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานชวเลข ๔
นางสติมา จันทน์ไพจิตร	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสันทนา ททรัพย์พูนผล	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวพัชรี ไซคำพา	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางเยาวเรศ นवलสกุล	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางรพีพร ดิยามา	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ์	เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘

ผู้จัดรายงานการประชุม (กลุ่มงานชวเลข ๔)

นางสาวเบญจมาภรณ์ รงค์ทอง	นางสาวสายชล ไทธรรมมิตร
นางจิรนุช มานะกอบการ	นางวันทนา วงษ์ชมภู
นางสาวรัชนีพร มณีนิล	นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร์
นางสุภาภรณ์ เพ็ชรนิล	นางสาวประภาลักษณ์ ปุณบุตรดา
นางจงถนอม ศรีธนูมาศ	นางสาวสิริพร ฦ น่าน
นางสาวพรภิมล ยอดทอง	นางสาวยุพเยาว์ แพงไธสงค์
นางณัฐชนก วงษ์นิล	นางสาวสาริศา สิงห์เมธา
นางศิริลักษณ์ สุวัตถ์	นางสาวบุศยรินทร์ พจน์วิชัย

นางกมลทิพย์ บุญรอดฤทธิ
นางสาวพรชวรธร แก้วนิล
นายณัฐวัฒน์ อนันต์สิทธิพงศ์
นางนิรรา คำงาม

นางสาวกมลมาศ ทังสุภูติ ศิริสัมพันธ์
นางสาวกุลนิษฐ์ พัฒนประเสริฐ
นางดวงใจ มั่นคงดี

**สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

คณอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุม และเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
ในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายมือชื่อ
๑.	นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์	
๒.	นายสากล ม่วงศิริ	
๓.	นายภราดร ปริศนานันท์กุล	
๔.	นายนิจสาล จันทรตระกูล	
๕.	นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล	
๖.	นางอำไพ วิทยวิโรจน์	
๗.	นายชนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	
๘.	นายประเจิญ ดิยะปัญญินิตย์	
๙.	นายไพบุลย์ แสงเจริญตระกูล	

ตรวจแล้ว วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สภารับรองในคราวประชุม
ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(นายชัย ชิดชอบ)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร